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อิสรภาพแหงความคิด

ทิพานัน ศิริชนะ 

ยังเติรก พปชร.

กับเสนทางการเมืองตอจากนี ้

วาดวย ‘ความออนนอม-ถอมตน’
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หนา...

หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9286 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม 1 ค่ํา  เดือน 5  ปขาล

16หนา...

สังเวยอีก44ราย

สงกรานตเมาขับ

คดีพุง‘ครึ่งหม� น’

ไทยติดโควิดทะลุ‘4ลานคน’

หนา...2หนา...2
อาฟเตอรช็อก-ประชาธิปตย
ปมฉาว‘ปริญญ’ทําสะเทือน 
ชิงผูวาฯกทม.-ส.ก.หืดจับ

อาฟเตอรช็อก-ประชาธิปตย
ปมฉาว‘ปริญญ’ทําสะเทือน 
ชิงผูวาฯกทม.-ส.ก.หืดจับ

เปดศึกซัดกันเอง‘ติ่ง’งัดปมชู โตกลับจะไล‘จุรินทร’หรือ

นายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย เดินทางกลับหลังเขาพบตํารวจ สน.ลุมพินี เพ� อรับทราบขอหาหลังโดนหญิงสาวหลายรายแหแจงความเอาผิด 

ฐานลวนลามและขืนใจ โดยไดปฏิเสธทุกขอหา

ถอด ‘นกกรงหัวจุก’

จากบัญชีคุมครอง 

ซ้ําเติมชะตาชีวิตใกลสูญพันธุ

‘พท.’ตีปบซักฟอก!

ฝนหวานขยี้รัฐบาล

พบการตูนไทยโพสตเรื่องใหม 
‘ทหารเอกพระเจาตาก กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท’

เริ่มวันจันทรที่ 18 เม.ย. เปนตนไป หนา 8

กรุงเทพฯ • ไลนหลุด! ประชาธิปตยซัด

กันนัว ปชป.ระอุ “ศรีสมร” ขี่มาเลียบคาย 

สอบ กก.บห.ยกชุด ฐานรับ “ปริญญ” นั่งรอง

หัวหนาพรรค เจอ “มัลลิกา” แฉสวนเร� อง

ใตเตียง เลนชูมากกวาหนึ่งราย ถามอยาก

เปลี่ยนหัวหนาพรรคหรือ รอนถึง “ชวน” 

ตองหยาศึก ชี้ “อยากลัวปญหา  เม� อมีปญหา

ก็อยาหนีปญหา” ขณะที่ “ปริญญ” ดอดพบ 

ตร.ปฏิเสธทุกขอหา 

มีรายงานวา เชาวันท่ี 16 เมษายน 

2565 นายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตย เขาพบตํารวจ 

สน.ลุมพินี เพื่อรับทราบข้อหา หลังโดน

หญิงสาวหลายรายแหแจงความเอาผิดฐาน

ลวนลามและขืนใจ 

และหลังจากนายปริญญพรอมทนาย 

ความไดเขาพบพนักงานสอบสวน รวมเวลา

กวา 4 ชั่วโมง จึงไดเดินทางกลับ โดยนาย

ปริญญกลาวส้ันๆ พรอมยกมือไหว วาตน

ไดทําตามกระบวนการยุติธรรม และใหการ

เต็มที่ ใหความรวมมือกับตํารวจเต็มที่ทุก

อยาง ไดพูดใหรายละเอียดกับตํารวจหมด

แลว และใหความรวมมือทุกอยาง จากนั้น

นายปริญญรีบขึ้นรถกลับอยางรวดเร็ว

ชวงสายวันเดียวกัน พล.ต.ต.จิรสันต 

แกวแสงเอก รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล 

(รอง ผบช.น.) เปดเผยวา นายปริญญใหการ

ปฏิเสธตลอดขอกลาวหา วันนี้มาใหขอมูล

เพิ่มเติม และจะนําเอกสารหลักฐานมา

ประกอบภายหลัง แตเน� องจากนายปริญญ

เดินทางมามอบตัวดวยตนเอง ตามประมวล

วิธีพิจารณาความอาญา ม.134 เจาหนาที่

จึงไมมีอํานาจควบคุมตัวไว เพราะยังไมมี

การออกหมายจับ เวนแตเจาตัวไมมาตาม

นัดฝากขังตอศาลอาญากรุงเทพใตวันที่ 

16 เม.ย. เวลา 08.00 น. ตํารวจจะสามารถ

จับกุมไดทันที 

กรุงเทพฯ • อุบัติเหตุสงกรานตวันที่ 5  ดับ 

44 ราย บาดเจ็บ 263 คน สาเหตุหลักขับรถ

เร็วเกินกําหนด ด� มแลวขับ สถิติคุมประพฤติ

ยอดสะสมชวงสงกรานต  5 วัน พุง 5,404 คดี 

เปนคดีเมาแลวขับถึง  4,774 คดี

เม� อวันที่ 16 เมษายน 2565 นายนิรัตน 

พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและ

พัฒนาเมือง ในฐานะประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอํานวยการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ัง

ป (ผานส� ออิเล็กทรอนิกส) เปดเผยวา สถิติ

อุบัติเหตุทางถนนประจําวันท่ี 15 เม.ย.65 

ซึ่งเปนวันที่ 5 ของการรณรงค “ชีวิตวิถีใหม 

ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 

277 ครั้ง ผูบาดเจ็บ 263 คน ผูเสียชีวิต 44 ราย 

สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก 

ขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 39.35, ด� มแลว

ขับ รอยละ 28.52 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ไดแก รถจักรยานยนต รอยละ 77.70, 

รถปกอัพ 11.87 สวนใหญเกิดบนถนนกรม

ทางหลวง รอยละ 32.85, ถนนใน อบต./

หมูบาน รอยละ 39.35 บริเวณจุดเกิดเหตุ

เปนทางตรง รอยละ 79.42 

ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก 

ชวงเวลา 20.01-21.00 น. รอยละ 8.30 ผู

บาดเจ็บและเสียชีวิตอยูในชวงอายุ 20-29 

ป รอยละ 22.48 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ไดแก เชียงใหม (16 ครั้ง) จังหวัดที่

มีผูบาดเจ็บสูงสุด ไดแก เชียงใหม (16 คน) 

จังหวัดที่มีผู เสียชีวิตสูงสุด ไดแก 

เชียงราย (5 ราย) 

ไทยโพสต • ประชาธิปตยงานเขาอีก “เรือง

ไกร” รอง “ป.ป.ช.” สอบ “รมว.เฉลิมชัย-ชิน 

วรณ” ยอนหลัง ปมถือที่ดิน ภบท.5 พรอม

ย� นเชือด “ส.ส.เซม ไกชน” ครอง ส.ป.ก. 6 ไร 

ฝาฝนจริยธรรม เทียบเคส “ปารีณา” ขณะที่

เพ� อไทยมาแปลก เนื้อหาในการซักฟอกรัฐบาล

มีขอมูลแน�นแน�นอน จะเด็ดหรือไมอยูที่คนฟง 

ฟุงรัฐบาลลมแน�เพราะประชาชนทุกขยาก

เม� อวันที่ 16 เม.ย.2565 นายเรืองไกร 

ลีกิจวัฒนะ เปดเผยวา เชาวันนี้ ไดสงหนังสือ

ทางไปรษณีย EMS ถึง ป.ป.ช. เพ� อขอให

ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของนักการเมือง 

3 ราย วาเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย

หรือไม ดังน้ี 1.นายชินวรณ บุณยเกียรติ 

ส.ส.ปชป. ที่ใหสัมภาษณเม� อวันที่ 11 เม.ย.65

วา ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่แจงบัญชีไวนั้นเปนของ

ภรรยา แตไดขายไปแลว 

ทําเนียบรัฐบาล • สถานการณ โควิดชวง

สงกรานต ผูติดเช้ือลดเหลือ 1.8 หม� นราย 

กทม.มากสุด 3,015 ราย แตเสียชีวิตพุง 125 

คน ขณะที่ปวยสะสมทะลุ 4 ลานคนแลว 

สวนยอดฉีดสะสม 131 ลานโดส

เม� อวันที่ 16 เม.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 18,892 ราย ติดเชื้อในประเทศ 18,799 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

18,759 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกใน

ชุมชน 40 ราย, มาจากเรือนจํา 11 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 82 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 22,220 ราย อยูระหวาง

รักษา 221,452 ราย อาการหนัก 2,062 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 867 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 125 ราย อายุ 1-102 ป 

เปนชาย 75 ราย หญิง 50 ราย อายุ 60 ปขึ้น

ไป 97 ราย มีโรคเรื้อรัง 20 ราย ไมมีประวัติ

โรคเรื้อรัง 8 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 4,012,184 ราย 

มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

3,763,978 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 26,754 ราย 

สวนยอดฉีดวัคซีนวันท่ี 15 เม.ย. 

21,007 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแตวันท่ี 28 ก.พ.64 

จํานวน 131,652,372 โดส ขณะที่สถานการณ

โลกมีผูติดเชื้อสะสม 503,845,846 ราย ผูเสีย

ชีวิตสะสม 6,220,414 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กรุงเทพฯ 3,015 ราย, ชลบุรี 

765 ราย, สมุทรปราการ 645 ราย, นครราช

สีมา 632 ราย, สมุทรสาคร 546 ราย, บุรีรัมย 

507 ราย, นครศรีธรรมราช 450 ราย,
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2 ในประเทศ

4

(1)

นทีท่ีความรู้สึกถึงความมีอยู่ ความดำารง คง

อยู่ ของ ตัวตนของตน หรือจะเรียกว่า อัตตา 

อาตมัน ตัวกู-ของกู ฯลฯ หรืออะไรต่อมิอะไร

ก็แล้วแต่ มันอุบัติข้ึนมาในความคิดคำานึงของ

ใครต่อใครก็แล้วแต่ คงต้องยอมรับเอาจริงๆ น่ันแหละว่า 

มันออกจะเป็นอะไรท่ี ยากซ์ซ์ซ์ เอามากๆ ในการท่ีจะไป

ลด-ละ-เลิก หรือลบล้างความเป็นตัว เป็นตน เหล่าน้ี ให้

มันลดๆ หรือให้ค่อยๆ หายคลางจางลงไปม่ัง...

(2)

แม้ว่าบรรดาพวกพระๆ หรือพวกพระสงฆ์องคเจ้าใน

ศาสนาพุทธของหมู่เฮา ท่านจะพยายามช้ีแนะ ช้ีนำา เอาไว้

ต้ังแต่แรก ต้ังแต่เบ้ืองต้น เบ้ืองกลาง ไปจนถึงเบ้ืองปลาย

เอาเลยก็ว่าได้ ว่าถ้าย่ิงสามารถทำาให้ตัวตนของตน ทำาให้

อัตตา  อาตมัน หรือความเป็นตัวกู-ของกู ลดน้อยถอยลง

ไปเท่าไหร่ ย่ิงทำาให้โอกาสท่ีจะพบกับความสุข ความสงบ 

ความสว่าง พบกับสันติภาพ สันติธรรม ย่ิงย่อมมีโอกาส

เป็นไปได้ย่ิงข้ึนไปเท่าน้ัน ย่ิงถ้าหากไปไกลถึงข้ันไม่คิดจะ

หลงเหลือติดปลายนวมเอาไว้เลย เหลืออยู่แต่ ความว่าง 

เหลืออยู่แต่ อนัตตา อันน้ันน่ันแหละ...ถึงข้ัน นิพพาน เกิด

ความสุข สงบ สะอาด สว่าง สบายแบบชนิดเป็นอมตะ

นิรันดร์กาล ไม่เกิด-ไม่ตาย ไม่ต้องเสียเวลาเวียนว่าย วน

ไป-วนมา อยู่ใน วัฏสงสาร อันเป็นอะไรท่ีออกจะน่าเบื่อ 

น่าหน่ายซะเหลือเกิน...                                                             

(3)

และจะโดย ความเชื่อ หรือโดย ค่านิยมทางสังคม 

ทำานองน้ี หรือไม่ อย่างไร ก็ยังไม่ถึงกับชัดเจน...แต่ก็น่ัน

แหละ มันน่าจะมีส่วนท่ีทำาให้เกิดอุปนิสัย วาสนาและ

สันดานบางอย่าง อุบัติข้ึนมาในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน

สังคมไทย โดยเฉพาะในบรรดาประเภทคนรุ่นก่อนๆ น่ันก็

คือลักษณะอาการในแบบท่ีเรียกๆ กันว่า ความอ่อนน้อม-

ถ่อมตน อะไรประมาณน้ัน หรือการไม่คิดจะให้ความสำาคัญ

กับตัวตน-ของตน ตัวกู-ของกู กับอัตตา กับอาตมัน มากมาย

เกินไปนัก ไม่คิดจะอวด ไม่คิดจะโชว์ ไม่หาแสง หิวแสง ไม่

ว่าจะเก่ง-แสนเก่ง ฉลาด-แสนฉลาด ไม่ว่าจะเก๋ จะเท่ จะดู

ดี ดูน่ารัก น่าใคร่ น่านิยมหลงใหล ฯลฯ เพียงใดก็ตามที แม้

จะทำาในส่ิงดีๆ ส่ิงท่ียังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อย่างมากมาย

มหาศาล ต่อเนื่องสม่ำาเสมอมาโดยตลอด แต่ก็ยังคงมุ่งม่ัน

ท่ีจะ ปิดทองหลังพระ แบบชนิดล้นแล้ว ล้นอีก ไม่คิดจะ

ได้มาซ่ึงความเด่น ความดัง ความดำารง คงอยู่แห่งตัวตน

ของตน ตัวกู-ของกู โดยท้ังส้ิน ท้ังปวง...

(4)

ลักษณะอาการแบบท่ีเรียกว่า ความอ่อนน้อม-ถ่อม

ตน มันก็เลยแทบกลายเป็น มาตรฐาน แห่งการสะท้อนให้

เห็นถึง ความดี ไม่ว่าในแง่อุปนิสัยส่วนตัว หรือ แม้แต่ใน

แง่ ศีลธรรม ก็แล้วแต่ เพราะเป็นอะไรท่ีสอดคล้อง ต้อง

กัน ระหว่างความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลกับความเชื่อ

ในทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธของหมู่เฮาท้ังหลาย 

การไม่อวด ไม่โชว์ ไม่คิดจะหาแสง หิวแสง หรือแม้แต่ หา

เสียง ก็เถอะ เลยเป็นอะไรท่ีไปกันได้กับอารมณ์-ความรู้สึก

ของสังคม หรือกลายไปเป็น ค่านิยมทางสังคม อย่างชนิด

ต่อเนื่อง ยาวนาน มาโดยตลอด...

(5)

แต่ก็น่ันแหละ...ในเมื่อโลกมันเปล่ียน สรรพส่ิงต่างๆ 

เกิดความหมุนเวียนเปล่ียนแปรไปโดยธรรมชาติของมันเอง 

ไม่ว่าจะเปล่ียนไปแบบ พลิกหน้ามือเป็นหลังตีน หรือ พลิก

หลังมือเป็นหน้าตีน ก็แล้วแต่ ส่ิงท่ีเรียกว่า ความอ่อนน้อม-

ถ่อมตน อันเคยเป็นเสมือน มาตรฐานแห่งความดี อีกรูป

หน่ึง เลยชักเป็นอะไรท่ีออกจะ เชยซ์ซ์ซ์แสนเชยซ์ซ์ซ์ ไม่

เข้าท่า ไม่เข้าทาง ไม่ทันจะกิน ไม่มีโอกาสได้แ-ก ได้รับ

ประทาน เอาเลยก็เป็นได้ การแข่งกันอวด แข่งกันโชว์ การ

แย่งกันหาแสง หิวแสง ไปจนการหาเสียงโน่นเลย มันจึง

กลายเป็นส่ิงท่ีไหลเข้ามาแทนท่ี กลายเป็น มาตรฐาน ท่ีมิ

อาจหลีกเล่ียงและปฏิเสธ โดยเฉพาะสำาหรับผู้ท่ีคิดจะมีชีวิต

อยู่ หรือคิดจะอยู่รอด-ปลอดภัย ภายในสังคมลักษณะน้ี...

(6)

ย่ิงมีการประดิษฐ์ คิดค้น อุปกรณ์และเครื่องมือ...ท่ี

ช่วยให้การอวด การโชว์ การหาแสง หิวแสง ย่ิงเป็นไป

ได้แบบคล่องเน้ือคล่องตัว มากย่ิงข้ึนเท่าไหร่ ส่ิงท่ีเรียกว่า 

ความอ่อนน้อม-ถ่อมตน ย่ิงมีแต่หายเกล้ียง!!! แทบไม่หลง

เหลือติดปลายนวมภายในสังคมแต่ละสังคมย่ิงเข้าไปทุกที 

โดยเฉพาะเมื่อแต่ละสังคมต้องหันไปปกครอง ดูแล ด้วย

ระบอบการเมืองท่ีเรียกว่า ประชาธิปไตย ท้ังหลาย อันหนี

ไม่พ้นต้องออกเร่ียว ออกแรง ต้อง หาเสียง กันอย่างเป็น

ระบบและกิจการ ก็ย่ิงทำาให้ทุกส่ิงทุกอย่าง โกบ๊ิก ไปกันใหญ่ 

หรือทำาให้ความจำาเป็นท่ีจะต้องแสดงออกถึงความเป็นตัว

กู-ของกู ของอัตตา ของอาตมัน ย่ิงเป็นส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียง

และปฏิเสธได้เลย ดังน้ัน...ภายใต้ ค่านิยมสังคม แบบใหม่ 

ท่ีใครต่อใครต่างหันไปยึดมั่น ถือมั่น กับ ความเป็นตัวกู-

ของกู กับ อัตตา ของใคร-ของมันย่ิงข้ึนไปเรื่อยๆ โอกาส

ท่ีจะนำามาซ่ึงความสุข ความสงบ สะอาด สว่าง สบาย นำา

มาซ่ึงสันติภาพ สันติธรรม ย่ิงน่าจะ เป็ง-ปาย-ม่าย-ล่าย 

ย่ิงข้ึนไปเท่าน้ัน!!!

ว่าด้วย 

‘ความอ่อนน้อม-ถ่อมตน’

ทั

ากันตามสภาพอย่างท่ีหลายคนเห็น ถึงต่อให้ไม่เกิดปม

ฉาว-คดีดัง “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” อดีตรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์-อดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรค

ประชาธิปัตย์ และอดีต ผอ.เลือกตั้ง กทม.ประชาธิปัตย์ ที่ตก

เป็นผู้ต้องหาในคดีถูกกล่าวหาก่อเหตุล่อลวงหญิงสาวผู้เสียหายหลาย

รายไปกระทำาอนาจาร ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำารวจ สน.ลุมพินีได้

แจ้ง 2 ข้อหา ประกอบด้วย กระทำาอนาจาร และข่มขืนกระทำาชำาเรา

ที่ล่าสุด ปริญญ์ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สน.ลุมพิ

นี ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา 

โดยแม้ต่อให้ไม่เกิดกรณีคดีปริญญ์  แต่หากประเมินกระแส-

สถานการณ์การเลือกตั้งสนาม กทม. ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. จนถึงช่วงกลาง

เดือนเมษายน ว่ากันตามจริง คนในพรรคประชาธิปัตย์ต่างก็ประเมิน

ออกว่า ยากมากแล้วที่ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.ของประชาธิปัตย์ จะพลิกเอาชนะการเลือกตั้งจนได้เป็นผู้ว่าฯ 

กทม.ในช่วงเวลาที่เหลืออีกเดือนกว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง 22 พ.ค. 

เพราะอย่างที่บางฝ่ายยังเชื่อว่า โค้งสุดท้ายสถานการณ์อาจ

พลิก ดร.เอ้อาจชนะก็ได้ แบบตอนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี 2556 แต่

หากไปดูจากบริบทและสถานการณ์แวดล้อมทางการเมือง จะพบว่า

สถานการณ์ตอนนี้กับตอนปี 2556 แตกต่างกันมาก 

ด้วยเพราะตอนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี 2556 ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร จากประชาธิปัตย์ เอาชนะ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จาก

เพื่อไทย มาได้แบบหักปากกาเซียน จะพบว่าตอนปี 2556 ตัวแคน

ดิเดตที่ลงเลือกตั้ง ซึ่งตอนนั้นสองขั้วการเมืองส่งคนลงสมัครแค่ฝั่งละ

คน คือฝั่งไม่เอาเพื่อไทย-ทักษิณ ชินวัตร-เสื้อแดง ก็มีแค่ ม.ร.ว.สุขุม

พันธ์ุ จากประชาธิปัตย์ ขณะท่ีฝ่ัง ทักษิณ-เพื่อไทย-เส้ือแดง ก็มีแค่ 

พล.ต.อ.พงศพัศ ทำาให้ยังไงต่อให้คน กทม.ไม่ชอบสุขุมพันธ์ุ ก็ต้องเลือก

สุขุมพันธ์ุอยู่ดี ไม่สามารถไปเลือกคนอื่นได้เพราะไม่มีตัวอื่นให้เลือก แต่

รอบน้ี สองข้ัวการเมืองส่งคนลงสมัครกันหลายคน และต่างก็ตัดคะแนน

กันเองกระจุยกระจาย เพราะฝ่ายไม่เลือกชัชชาติ-ก้าวไกล หากไม่เลือก 

ดร.เอ้ ก็สามารถไปเลือกคนอื่นๆ ได้เช่น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, สกล

ธี ภัททิยกุล, รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ทำาให้ ดร.เอ้ กระแสจึงไม่แรง 

เพราะมีตัวเลือกคนอื่นมาร่วมแย่งซีนแย่งคะแนน 

อีกทั้งผลสำารวจโพลหลายสำานักเวลานั้น ที่ พล.ต.อ.พงศพัศ 

นำาสุขุมพันธุ์มาตลอด ยกเว้นแค่บางโพล เช่น นิด้าโพลและโพลบ้าน

สมเด็จ ที่ฟันธงว่าสุขุมพันธุ์จะชนะ 

หากไปดูผลโพลที่สำารวจตอนนั้นจะพบว่า แม้ พล.ต.อ.พงศพัศ

จะนำามาตลอด แต่คะแนนที่นำาก็ไม่ได้ทิ้งห่างสุขุมพันธุ์แบบหลาย

ช่วงตัว เหมือนรอบนี้ที่ ดร.เอ้ ตามหลังชัชชาติและ พล.ต.อ.อัศวิน

หลายช่วงตัว 

ซึ่งตามหลักการทำาโพล หากคะแนนของคู่แข่งขันรายใดห่าง

กันเกินระดับ 20-25 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โอกาสพลิกยากแล้ว ยกเว้น

มีปัจจัยแทรกซ้อนตอนช่วงใกล้ๆ วันลงคะแนนเสียง ที่เข้ามาพลิก-

เปลี่ยนการตัดสินใจของคนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

อย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 10 เม.ย.2565 ที่ศูนย์สำารวจ

ความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิด

เผยผลสำารวจของประชาชนเรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 

รอบที่ 1” 

นิด้าโพลระบุว่า บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

อันดับ 2 ร้อยละ 26.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ช่องว่างที่ห่างกันมากของชัชชาติกับดร.เอ้ จากผลโพลหลาย

สำานัก ไม่ใช่แค่ของนิด้าโพลแบบนี้ 

ใครต่อใคร รวมถึงคนประชาธิปัตย์เอง ต่างก็รู้ดีว่าไม่ใช่แค่

ผลโพลเท่านั้น แต่เมื่อดูกระแสตอบรับต่างๆ และจากการลงพื้นที่

หาเสียง 

มีหรือคนประชาธิปัตย์-ทีมงานหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.ของ

ประชาธิปัตย์จะไม่รู้ อ่านสถานการณ์ไม่ออก ว่าประชาธิปัตย์ลุ้น

ยากที่จะให้ ดร.เอ้ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

แล้วยิ่งมาเจอกรณีคดีปริญญ์เข้ามาอีก ที่ถึงแม้ต่อให้ปริญญ์ดีด

ตัวเองออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้ว ทิ้งหมดทุกเก้าอี้ รวมถึงสมาชิก

พรรคด้วย แต่ “ภาพจำาทางการเมือง-ภูมิหลังของปริญญ์” ก็คือ

อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์-อดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสมัย

ใหม่ของ ปชป.

ของแบบนี้ หากคนประชาธิปัตย์ ไม่คิดกันแบบโลกสวย 

ประเภทมองว่า  ทุกอย่างจบไปแล้ว เป็นเรื่องส่วนตัวของปริญญ์ 

ไม่เก่ียวกับประชาธิปัตย์ ถ้าคิดแบบนั้น เพราะมองว่าผลของคดี          

ปริญญ์ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประชาธิปัตย์และการเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ของพรรค 

มันก็คือการไม่มองข้อเท็จจริงถึงกระแสความรู้สึกของคน 

กทม.และคนในสังคม ที่ยังไงก็ตาม คดีปริญญ์-เรื่องอื้อฉาวครั้งนี้ 

กระทบกับประชาธิปัตย์ไม่มากก็น้อย และแน่นอน อาจกระทบกับ

การหาเสียงของประชาธิปัตย์ในสนามผู้ว่าฯ กทม.และสนามเลือก

ตั้ง ส.ก. 

ทำาให้จากชั่วโมงนี้ ที่เดิมทีประชาธิปัตย์แทบจะหมดลุ้นกับ

สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ไปแล้ว พอยิ่งมาเจอกรณี ปริญญ์เข้ามา

อีก เรียกได้ว่าประชาธิปัตย์ หืดจับ-บักโกรก

โอกาสพลิกฟื้น ทำาแต้มไล่กวดชัชชาติและ พล.ต.อ.อัศวิน 

ถ้าโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนนเสียง หากไม่มีเหตุการณ์พลิก

สถานการณ์แบบที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ก็เรียกได้ว่าหากมองตอนนี้ 

ดร.เอ้-ประชาธิปัตย์แทบหมดลุ้นไปแล้ว 

สิ่งที่ประชาธิปัตย์น่าจะพอลุ้นได้มากกว่า น่าจะเป็นสนาม

เลือกตั้ง ส.ก. 50 เขต ชิง 50 เก้าอี้

เพราะเกณฑ์การลงคะแนนเลือก ส.ก.ของคน กทม.แต่ละเขต 

น่าจะมีปัจจัยเรื่อง “ความแนบแน่น-ความคุ้นเคย-ฐานเสียงของผู้

สมัคร ส.ก.แต่ละเขต แต่ละพรรค แต่ละกลุ่ม” มาเป็นเกณฑ์ในการ

เลือกมากกว่าผู้ว่าฯ กทม.แน่นอน 

จะเห็นได้ว่า ผู้ลงสมัคร ส.ก.แต่ละพรรค แต่ละกลุ่มอิสระ เช่น 

กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง หรือกลุ่มของสกลธี 

ภัททิยกุล ในบางเขต คนที่ลง ส.ก. จะเป็นคนในพื้นที่โดยตรง เป็น

คนที่ประชาชนในเขตเลือกตั้ง รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี มีฐานเสียงเป็น

ทุนเดิม ที่พบว่าหลายคนก็คืออดีต ส.ก. บ้างก็เป็นอดีตสมาชิกสภา

เขต กทม. หรือ ส.ข.ที่ขึ้นมาลงสมัคร ส.ก.รอบนี้ เพราะ ส.ข.โดน

ยุบไปแล้ว และอีกเป็นจำานวนมากที่ลงสมัครรอบนี้เป็นครั้งแรก แต่

ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ก็ทำาพื้นที่มานานแล้วเพื่อเตรียมลง ส.ก.ครั้งนี้ 

ด้วยเหตุนี้ ทำาให้กรณีของปริญญ์ อาจไม่กระทบกับ

ประชาธิปัตย์มากนักในสนามเลือกตั้ง ส.ก. หรืออาจกระทบบ้าง แต่

ก็ไม่มาก หากตัวผู้สมัคร ส.ก.ของประชาธิปัตย์ ฐานเสียงในพื้นที่แน่น

อยู่แล้ว โดยหากจะกระทบ ประเมินว่าก็น่าจะมีผลกับเขตเลือกตั้้ง 

ส.ก.ในพื้นที่เขต กทม.โซนชั้นในมากกว่า ที่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความอ่อน

ไหวและตื่นตัวทางการเมืองสูง ก็อาจทำาให้คน กทม.ในพื้นที่เหล่านี้

อาจมีการตั้งคำาถามบางอย่างกับประชาธิปัตย์ก่อนลงคะแนนเสียง  

ตรงจุดนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของทีมวางแผนหาเสียงเลือกตั้ง กทม. 

โดยเฉพาะการวางแผนหาเสียงเลือกตั้ง ส.ก.ของประชาธิปัตย์ ต้อง 

เช็กกระแสต่างๆ ในพื้นที่อย่างหนักตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อประเมินว่าผล

ของคดีปริญญ์จะส่งผลใดๆ ต่อการเลือกตั้ง ส.ก.หรือไม่ 

โดยต้องไม่ลืมว่า ประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเจ้าถ่ิน

สนามเลือกตั้ง ส.ก.มาหลายสมัย อย่างการเลือกตั้ง ส.ก.รอบล่าสุด

เมื่อสิงหาคม ปี 2553 พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้น กระแส

ฟีเวอร์ใน กทม.มาก จนทำาให้พรรคกวาดเก้าอี้ ส.ก.ที่ชิงกัน 61 เก้าอี้ 

ประชาธิปัตย์ได้ ส.ก.มากถึง 45 ที่นั่ง ทิ้งห่างคู่แข่งคือเพื่อไทย ที่ได้ 

ส.ก.แค่ 15 คน ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นผู้สมัครอิสระ

อย่างไรก็ตาม กับการเลือกต้ังรอบนี้ ประชาธิปัตย์ก็รู้ดีว่า

สถานการณ์แตกต่างจากอดีต เพราะตอนปี 2553 การช่วงชิงเก้าอี้ 

ส.ก. มีแค่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย สองพรรคแข่งขันกัน แต่เลือกตั้ง

ส.ก.รอบนี้ ที่เก้าอี้ ส.ก.ลดลงเหลือ 50 เก้าอี้ แถมมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้น

มาอีกเพียบ 

เห็นได้จากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอิสระที่ส่งคน

ลงสมัคร ส.ก. ครบ 50 เขต รอบนี้ ไม่ได้มีแค่เพื่อไทยแล้ว แต่

ยังมีพลังประชารัฐ-ก้าวไกล-ไทยสร้างไทย-กลุ่มรักษ์กรุงเทพของ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังมีที่ส่งแค่บางเขตไม่ได้ส่งครบหมด

อีก เช่น พรรคกล้า-กลุ่มของสกลธี เป็นต้น 

จนมีข่าวว่า ก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ วางเป้าต้องการได้ 

ส.ก.แค่สัก 20 เก้าอี้จาก 50 ก็ถือว่าประสบความสำาเร็จแล้ว เพราะ

รอบนี้คู่แข่งมีเยอะ และคนที่พรรคส่งลง ส.ก. ก็เป็นพวกผู้สมัครหน้า

ใหม่ป้ายแดง ยังไม่เคยมีฐานเสียงในพื้นที่มาก่อน  

แต่ทว่าเป้าหมายขั้นต่ำา 20 เก้าอี้ คือการวางเป้าไว้ก่อนจะ

เกิดกรณีคดีปริญญ์ แต่เมื่อตอนนี้มาเจอเคสคดีปริญญ์ ซึ่งแนวโน้ม

อาจยืดเยื้อ คงเป็นกระแสในสังคมไปอีกหลายวัน ส่วนจะกระทบ

กับการเลือกตั้ง ส.ก.หรือไม่ ประเมินว่าน่าจะกระทบไม่มากเหมือน

กรณีเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ประเมินจากสถานการณ์สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. 

ถึงตอนนี้ช่วงกลางเดือนเมษายน โดยมีสถานการณ์คดีฉาวปริญญ์เข้า

มาสอดแทรกกลางทาง ต้องบอกเลยว่า เป็นอาฟเตอร์ช็อกการเมือง

ของประชาธิปัตย์ ที่ตอนนี้ความรุนแรงส่งผลกระทบทั้งภายในพรรค

และนอกพรรคหลายริกเตอร์เลยทีเดียว 

เรียกได้ว่า ปัจจัยแรงบวกที่จะทำาให้ประชาธิปัตย์ ได้แต้มใน

สนามเลือกตั้ง กทม. ไม่มีเข้ามาสักเรื่อง 

แต่ซ้ำาร้าย ยังมาเจอปัจจัยลบกระแทกซ้ำา 

ประชาธิปัตย์กับสนามเลือกตั้ง กทม. 

หากคดีปริญญ์ยืดเยื้อ และยิ่งมีเรื่องฉาวออกมาอีก  

โดยถ้าประชาธิปัตย์ ไม่สามารถพลิกเกม แก้สถานการณ์ได้

ทัน เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและคะแนนนิยมกลับคืนมาให้ได้ โดยเร็วอย่าง

น้อยก่อนเลือกตั้งสองสัปดาห์ 

ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. 50 เก้าอี้ วันที่ 22 พ.ค. ที่

ออกมา อาจทำาให้ประชาธิปัตย์ระส่ำาพอๆ กับผลเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ

ปี 2562 ที่ กทม.สูญพันธุ์ ใน กทม.ก็เป็นได้ หากสถานการณ์ของ

ประชาธิปัตย์ยังไม่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้.  

ว่

อาฟเตอร์ช็อก-ประชาธิปัตย์

ปมฉาว‘ปริญญ์’ทำาสะเทือน 

ชิงผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.หืดจับ  

ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ

บริษัท ประสิทธิพั นา จํากัด (มหาชน) เม� อวันจันทรที่ 

4 เมษายน 2565 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ                                                                    

1.20 บาท (หน่งบาทยี่สิบสตางค) คิดเปนเงินทั้งสิ้น 

1,329,849,624 บาท โดยกําหนดวันอังคารที่ 15 มีนาคม 

2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และจาย

เงินปนผลในวันพ หัสที่ 28 เมษายน 2565

บริษัท ประสิท ิพั นา จํากัด (มหาชน)

943 ถนนพหลโย ิน วงพ า ท

เ ตพ า ท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ประสิท ิพั นา จํากัด (มหาชน)

17 เมษายน 2565

ประกาศ

เร� อง การจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานป 2564

ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) เม� อ                  

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ไดมีมติอนุมัติใหจาย

เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแก                             

ผูถือหุนในอัตราหุนละ 4.00 บาท (สี่บาท) คิดเปนเงิน                

ทั้งสิ้น 143,816,720 บาท โดยกําหนดวันพุธที่ 9 มีนาคม 

2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และจาย

เงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

90 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

17 เมษายน 2565

ประกาศ

เร� อง การจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานป 2564
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ในประเทศ

ออกมาชี้แจงโดยดวนวา คนไทยที่

ถูกจับกุม 3 คน กระทรวงกลาโหม

ไดดําเนินการตรวจสอบรายช� อ ใน

ระบบฐานขอมูลกําลังพลของกลาโหม

และทุกเหลาทัพแลว ไมพบรายช� อ

บุคคลทั้ง 3 เปนขาราชการทหารแต

อยางใด ทั้งที่เกษียณอายุราชการ

แลว และยังรับราชการอยู พรอมย้ํา

วากระทรวงกลาโหมพรอมสนับสนุน

ขอมูล เพ� อการนําเสนอขาวสารที่ถูก

ตองแกสังคมตอไป แตในคําแถลงมี

การเขียนนามสกุลผิดไปใกลเคียงกับ

ทหารชั้นผูใหญที่เปนบุคคลสําคัญ จน

โซเชียลเครือขาย ลมเจา เอาไปผูกโยง

กันจนได พิจารณาจากการดูที่มาที่ไป

ปรากฏการณจับกุมครั้งนี้คงไมธรรมดา 

และคงไมใชคดีอาชญากรรมปกติที่หวังผลแคจับผูกระทําผิด

แลวปดจอบตามสไตล อเมริกันอันตราย •

หลังสงกรานต พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผู

บัญชาการทหารเรือ มีกําหนดการตรวจเยี่ยมการฝกการ

ดําเนินกลยุทธดวยกระสุนจริงชวงกลางคืน ณ สนามฝก

หมายเลข 16 บานจันทรเขลม จังหวัดจันทบุรี วันที่  20-

21 เม.ย.นี้ โดยมีโปรแกรมการฝก ไดแก การตีโตตอบของ

พัน ร.หนุนกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

(กจต.) การยิงอาวุธดวยกระสุนจริง การยิงปองกันที่มั่นขั้น

สุดทายในการตั้งรับ คาดวา 5 เสือ ทร.คงมากันครบ โดย

เฉพาะ บิ๊กจอรช-พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย ผช.ผบ.

ทร. ที่ไปออกงานกับ “บิ๊กเฒา” และ 

เสธ.แจก-พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริ

สวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในงานวัน

สถาปนากระทรวงกลาโหมครบรอบ 

35 ป เม� อวันที่  8 เม.ย.ที่ผานมา จาก

เดิมที่มักเห็นแค บิ๊กดุง-พล.ร.ท.อะดุง 

พันธุเอี่ยม เจากรมการส� อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่ใกล

ชิดขางกายเปนเงา “บิ๊กเฒา” ในหลาย

งาน • 

 โฆษกฯ คล� น-พล.ร.ท.ปกครอง  

มนธาตุผลิน  โฆษกกองทัพเรือ แจงปม

ที่ ยุทธพงศ  จรัสเสถียร รองหัวหนา

พรรคเพ� อไทย โจมตี ทร.ในประเด็น

เรือดําน้ําและทาจอดเรือดําน้ําอีก

รอบ สรุปคือ 1.ประเด็นที่นายกฯ สั่งให 

ทร.เจรจากับบริษัท CSOC เร� องปญหาเคร� อง MTU กอนวัน

ที่ 23 พ.ค.เพ� อเตรียมการสําหรับการอภิปรายไมไววางใจ ขอ

ไมตอบ แตย้ําวาตองเปนเคร� องยนต MTU  396 ของเยอรมนี

เทานั้น 2.ประเด็นงานกอสรางทาจอดเรือดําน้ําที่ยังไมมีความ                  

กาวหนา ยืนยันวาไดเรงรัดใหบริษัท  ทําใหแลวเสร็จตาม

สัญญา สวนการเบิกเงินลวงหนาเปนเร� องปกติของทุกโครงการ

กอสราง แตบริษัทก็ไดวางเอกสารทางการเงินเปนหลักประกัน

เทากับจํานวนเงินที่เบิกลวงหนา  สวนภาพทาจอดเรือดําน้ําที่

นํามาแสดง และอางวาเปนทาจอดเรือดําน้ําที่กองทัพเรือกําลัง

กอสรางอยูนั้น บางภาพไมใชภาพจริง 3.กรณีอางวา ครูสอน

ภาษาที่ควบคุมงานกอสราง บริษัทมีการวาจางจริง แตไมใช

วิศวกรโครงการ ... สวนการเจรจากับ CSOS ที่จะมีขึ้นใน

ปลายเดือนนี้ จะมีการแจงผลการพูดคุยใหทราบเปนระยะๆ. 

พิโธ อพิถัง กะละมังแตก! บิ๊กเดน-พล.ต.อ.ดํารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. นั่งหัวโตะประชุม

สั่งการผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซถึงมาตรการ

ปฏิบัติในชวงเทศกาลสงกรานต 2565 ถึงหน�วยปฏิบัติทุก

หน�วยในสังกัดตํารวจแหงชาติ เนนย้ํา 7 มาตรการเขม

ชวงสงกรานต โดยเฉพาะใหบังคับใชกฎหมาย 10 ขอหา

หลักอยางเขมขน โดยเฉพาะขอหาขับรถในขณะเมาสุรา, 

ขับรถเร็วเกินกําหนด, ไมสวมหมวก

นิรภัย ในการปฏิบัติหนาที่ใหใชกิริยา

วาจาที่สุภาพ อธิบายใหประชาชน

เขาใจในการกวดขันจับกุมการทําผิด

กฎจราจร...สุดทาย ลูกนอง เปนเสีย

เอง หลังจากมีคลิปไลฟสดเผยแพรโซ

เชียล เหตุการณอุบัติเหตุรถกระบะ

ชนกับรถเกง บนถนนสายหนองแปน 

อ.กมลาไสย-บานเหลาแดง อ.ฆองชัย 

จ.กาฬสินธุ โดยระบุวา...ตํารวจเมาชน

แลวหาย กวาดเรียบ 2 คัน ตํารวจขับ

รถดวยอาการมึนเมา วัดแอลกอฮอล

ได 224 มล. ไมลงมาดูคนเจ็บ ลง

จากรถได ขึ้นจักรยานยนตหายไปใน

พริบตา เปนเจาหนาที่ตองเตือนตัว

เองเสมอนะคะ เมาไมขับ และไมควร

หายไปจากจุดเกิดเหตุคะ สุดทายตํารวจอีกนายตองตามตัว

มา หายไปอยูในหมูบานหนึ่ง แลวนําตัวไปวัดแอลกอฮอล

ที่ รพ.ฆองชัย  กาฬสินธุ... จากการตรวจสอบพบเปน

ตํารวจจริง ยศ  ร.ต.ท. ตําแหน�ง รอง สว.(ป.) สภ.ฆองชัย 

จ.กาฬสินธุ ไมรูเคสนี้ นาย ตองหาปบคลุมหัวกันกี่ใบ เปน

ผูบังคับใชกฎหมาย ทําผิดเสียเอง...เฮอ •

เม� อกลางสัปดาหที่ผานมาไดยิน บิ๊กดอน-

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 

1 (รอง ผบช.ภ.1) ในฐานะโฆษกคดี “แตงโม” ภัทรธิดา 

หรือนิดา  พัชรวีระพงษ ดารานักแสดงช� อดัง ตกเรือสปด

โบตเสียชีวิต กลางแมน้ําเจาพระยา ยืนยัน ตํารวจ จะ

แถลงปดคดีแตงโมวันที่ 18 เม.ย.65 

พอปลายสัปดาห ทนายเดชา กิตติ                                       

วิทยานันท ทนายความของนางภนิดา 

ศิระยุทธโยธิน แมของแตงโม โพสต                                                   

เฟซบุกเพจ “ทนายคลายทุกข” 

บอก “ผมไดรับแจงจากตํารวจกอง

บัญชาการภูธรภาค 1 วาวันที่ 18 

เม.ย.65 จะตองเล� อนการแถลงขาว

ปดคดีแตงโมออกไปกอน เน� องจาก

วาพนักงานสอบสวนมีความจําเปน

ตองรอสอบพยานปากสุดทายในวันที่ 

22 เม.ย.65 เปนผูเชี่ยวชาญดานแสง

ของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ” จริง

ตามนี้หรือไม บิ๊กดอน  น�าจะออกมา

ชี้แจงแถลงขาวกันอีกรอบ เพราะตอง

ยอมรับขาว แตงโม ทําสังคมสับสนตั้งแตตนจนใกลจะ

จบ ทั้งขาวจริง ขาวปลอม ขาวหิวแสง ออกมาเต็มไปหมด 

เพ� อไมใหเกิดความสับสนไปมากกวานี้ “บิ๊กดอน” แถลงให

กระจางทีเถอะ •

ปญหาแกงคอลเซ็นเตอร โทร.หลอกผูเสีย

หายโอนเงิน  ณ ตอนนี้แมสังคมต� นตัว รูเทา

ทันแกงเหลานี้ แลวเอามาทําเปนคลิป เปน

เร� องตลกโพสตตามโซเชียลตางๆ เพิ่มขึ้น แต

แกงคอลเซ็นเตอรก็ปรับเปลี่ยนกลวิธีมาหลอก

หลากหลายรูปแบบ ขนาดพิธีกรทีวีที่อยูกับ

แวดวงขาวสารยังโดนหลอกได ชาวบานก็ยังสุม

เสี่ยงตกเปนเหย� อ แตพอเห็น บิ๊กปด-พล.ต.อ.สุ

วัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร.เดินทางไปยังกัมพูชา 

หารือกับ พล.ต.อ.เน็ท สะเวิน ผบ.ตร.กัมพูชา 

และขอบคุณในความรวมมือ

เปดปฏิบัติการชวยเหลือคน

ไทยที่ถูกหลอกมาทํางานผิด

กฎหมายในกัมพูชา หลังจาก

ตํารวจไทยและกัมพูชารวม

เปดปฏิบัติการชวยเหลือคน

ไทยในสามเมืองหลัก คือ ปอยเปต, สีหนุวิลล 

และพนมเปญ จนชวยเหลือคนไทยออกมา

ได 66 คน นอกจากนี้ยังไดหารือถึงแนวทาง

การนําพาคนไทยทั้งหมดเดินทางกลับไทย 

รวมถึงแนวทางความรวมมือในการปองกัน

การหลอกลวงคนไทยมาทํางานผิดกฎหมาย

ในกัมพูชา ก็ทําใหอุนใจดูมีความหวังมากขึ้น  

เพราะตองยอมรับประเทศเพ� อนบานถือเปน

แหลงที่กลุมคอลเซ็นเตอรใชหลอกเหย� อ หาก

ตํารวจ 2 ประเทศรวมมือกันไดอยางใกลชิด 

ถึงปญหาแกงคอลเซ็นเตอรจะไมหมดไปเลย  แตก็เช� อวาน�าจะ

เบาบางลง •

รวดเร็วปานกามนิตหนุม รายช� อตํารวจ

ที่จะมีอายุครบ  60 ปบริบูรณในปงบประมาณ 

2567 ตั้งแตระดับ พล.ต.อ. ลงไปถึงชั้น

ประทวน จํานวน 5,561 นาย เสร็จเรียบรอย

แลว  ตอนนี้อยูระหวางขั้นตอนการแจงราย

ช� อผูที่เกษียณป 2567  ไปใหแตละหน�วยตรวจ

สอบ และเวียนไปถึงเจาตัวรับทราบ  พรอม

สงแบบฟอรมรายช� อรับทราบของแตละคน

มายังสํานักงานกําลังพลภายในวันที่ 29 เม.ย.

65 ซึ่งจากการตรวจสอบราย

ช� อ ตํารวจ เกษียณป 2567 

ตองรองอื้อฮือ เพราะมีตํารวจ

คนดังเพียบ ไมวาจะเปน                 

บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย อิงค

ไพโรจน รอง ผบ.ตร. บิ๊ก

ตอ-พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล  ผูชวย ผบ.ตร. 

พล.ต.ท.สราวุธ การพานิช ผูชวย ผบ.ตร.  

พล.ต.ท.ปญญา ปนสุข ผบช.ประจํา สง.ผบ.

ตร. พล.ต.ต.กลาณรงค เผือกคุมกฤษ ผบก.

ประจํา สง.ผบ.ตร. เปนตน 

เห็นขาวการจับกุมขบวนการคาอาวุธ

สงคราม ยาเสพติดและการฟอกเงิน โดย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เม� อ 4-5 เม.ย.

65 ณ นครนิวยอรก นักสังเกตการณทางการ

เมืองคงไมไดมองแควา มีคนไทยพัวพันคดีคายาเสพติด

ในประเทศสหรัฐฯ เทานั้น เพราะในขาวมีความพยายาม

ขยายผลในทํานองวาผูตองหาเปน คนมีสี รอนถึง บิ๊กตอง-

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม ตอง

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร

พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล

พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย 

วงสงกรานตปน้ีรอนถึงขีดสุด บางจังหวัดอุณหภูมิพุง

สูงไปกวา 40 องศาเซลเซียส นักทองเที่ยวไทยและ

ตางชาติไมสนใจการขอความรวมมือของภาครัฐ ยัง

ออกมาเลนน้ําสงกรานตดับรอนกันหลายจุด รวมกับด� มกิน

เฉลิมฉลองเทศกาลอยางสนุกสุดเหวี่ยง ไมกังวลวาจะติดเชื้อ

โควิดกลายเปนคลัสเตอรใหญหลัง

สงกรานตตามที่หลายฝายเตือนไว 

โดยเฉพาะแลนดมารกใหญอยาง

ถนนขาวสาร ที่หนาแน�นคลาคล่ําไป

ดวยผูคนตั้งแตชวงบายยันค่ํา ทําให

เจาหนาที่ตองประชาสัมพันธ ขอ

ความรวมมือใหรานคาปฏิเสธลูกคา

ที่มีปนฉีดน้ําเขามาใชบริการ รวมไป

ถึงการตั้งจุดคัดกรองสกัดไมใหนําปน

ฉีดน้ําเขาพื้นที่ แตนักทองเที่ยวยังคง

เขาไปด� มกินที่รานอาหาร ผับ บาร 

ไดถึงเวลา 5 ทุมตามมาตรการของ 

ศบค.แบบแน�นเอี้ยด ยังไมนับสถาน

บันเทิงอีกหลายแหงที่เปดใหนักทองเที่ยวเขาไปใชบริการแบบ

แออัดยัดเยียด ดูแลวมีความเสี่ยงสูง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจึง

น�ากังวลตามที่ นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข ประเมินไววาหลังจากนี้น�าจะเปน

ชวงเหตุการณสําคัญ ที่ทุกฝายอาจตองรับมือกับสถานการณ

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหญ 

ขาวสารบานเมืองก็ดูเหมือนจะรอนแรงพอๆ กัน โดย

เฉพาะขาวหญิงสาวหลายรายแจงความถูกนักการเมืองช� อดัง

ลวงละเมิด ตามมาดวยนักสืบโซเชียลที่ตางขุดคุยขอมูลในอดีต

ของนักการเมืองรายดังกลาวออกมาแฉกันเปนระลอก  จาก

นั้น “ปริญญ พานิชภักดิ์” อดีตรอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตย จึงแถลง

ขาวชี้แจงสั้นๆ บริเวณหนาที่ทําการ

พรรค  ปฏิเสธขอมูลที่ถูกกลาว

หา และขอตอสูในกระบวนการ

ยุติธรรม พรอมประกาศลาออกจาก

ทุกตําแหน�งในพรรค   ดานเจา

หนาที่ตํารวจรวบรวมพยานหลักฐาน

เตรียมออกหมายจับ และเฝาระวัง

การหลบหนีออกนอกประเทศ แต

เจาตัวพรอมทนายความไดเขาพบ

พนักงานสอบสวนที่ สน.ลุมพินีทันที 

เพ� อแสดงเจตนารมนในการตอสู

คดีตามกฎหมาย ขาวดังกลาวสรางแรงสั่นสะเทือนตอพรรค

ประชาธิปตยอยูไมนอย ในฐานะพรรคเกาแกทางการเมือง ยิ่ง

ชวงศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ใกลเขามา ขาวลบๆ ที่เกิดขึ้นอาจ

สงผลตอความเช� อมั่นของแฟนคลับพรรคไมนอย สรุปจบทาย

ดวยขอถกเถียงวาเปนเร� องสวนบุคคล ที่พรรคตองรับผิดชอบ

หรือไม 

เหลาบรรดา “นักรอง” ดาหนาออกมารองเรียนการ

ถือครองที่ดินของนักการเมือง หลังกรณีของ เอ-ปารีณา ไกร

คุปต อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูก

ศาลวินิจฉัยวามีความผิด ยิ่ง “เลขาฯ นิวัติไชย เกษมมงคล”  

เลขาธิการ ป.ป.ช.ใหสัมภาษณวา ขณะนี้ ป.ป.ช.อยูระหวาง

การตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณี

อ� นๆ เน� องจากมีการรองเรียนเขา

มาหลายราย นอกจาก “ศรีสุวรรณ 

จรรยา”  เลขาธิการสมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทย ที่เคยมาย� น

เอาไว 19 รายช� อแลว ยังมีคนอ� น

มาย� นอีก และมีที่  ป.ป.ช.ตรวจพบ

อีกจากการย� นแสดงรายการบัญชี

ทรัพยสินและหนี้สิน 50-60 ราย ก็

คงทําใหนักการเมืองรอนๆ  หนาวๆ 

กันเปนแถว แตเลขาฯ ป.ป.ช.ก็ย้ํา

วา ไมไดหมายความวาทั้ง 50-60 

รายจะมีมูลเหมือนกับของ “ปารีณา” 

ทั้งหมด ตองดูเปนกรณีๆ ไป ขณะที่ เอ-ปารีณา โพสตขอ

ความผานเฟซบุก เรียกรองการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน 

พรอมย้ําคําพิพากษาศาลวา ที่ดินจะไดมาอยางไรไมสําคัญ แต

สําคัญตรงที่วานักการเมืองไมสามารถครอบครอง  ยึดถือ หรือ

ทําประโยชนในที่ดินรัฐได ถือวาผิดจริยธรรมรายแรง แมจะสง

มอบที่ดินคืนใหรัฐแลวก็ตาม

“นิโรธ สุนทรเลขา” ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ  

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล  

(วิปรัฐบาล) ออกมาสวน “พ่ีศรี” ศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการ

สมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย ท่ีจะรอง ป.ป.ช.ใหตรวจ

สอบกรณีคัตเอาตขนาดใหญเปนภาพ “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และหัวหนาพรรค พปชร.อวยพร

ปใหม 2565 ท่ีติดตามเสาไฟฟา

ริมถนนสําคัญๆ ท่ัวประเทศโดยไม

ไดรับอนุญาตจากแขวงทางหลวง

สระบุรี...“ประธานวิป” ถามกลับวา 

“ผิดอยางไร?”  หากกรมทางหลวง

บอกวา “ผิด” ก็จะเก็บปาย ก็ไมได

แจงขอกลาวหาอะไร.. แตระหวาง

น้ัน “ปายยักษ” ก็ถูกปลดออกไปดวย

หลากหลายเหตุปจจัย แตขาวลือท่ีเขา

ทางบางกลุมการเมือง คือประเด็นท่ี 

“ลุงปอมเตรียมน่ังเกาอ้ีนายกฯ” คน

ตอไป กลายเปนเร� องตอกล่ิมท่ิมแทงพ่ีนอง 3 ป.อีกรอบ รอน

ถึง “นองตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ท่ียํ้าอีกรอบวา “ทาน

ก็ยืนยันรอยคร้ังวาทานไมเปน ผมถาม พล.อ.ประวิตร ทานก็

พูดแบบเดิมทุกคร้ัง ไมเคยสงสัยเร� องน้ี ไมมีอะไรท่ีจะทําใหผม

แตกคอกันไดท้ังส้ิน ไมมีอะไรท้ังส้ิน ทานก็บอกผมวา ทานก็ยินดี

และสนับสนุนนายกฯ ตลอดไป”.
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การยกวินพงศ

ปริญญ พานิชภักดิ์

นิวัติไชย 

เกษมมงคล
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4 บทความ

ใดครองพระเข้ียวแก้ว ผู้น้ันได้สิทธ์ิครองราชบัลลังก์” 

ชาวศรีลังกาถือคติน้ีสืบต่อกันมาช้านาน แต่หากจะกล่าว

ใหม่ว่า “ผู้ใดครองราชบัลลังก์ ผู้น้ันได้สิทธ์ิครองพระ

เข้ียวแก้ว” ดูจะตรงตามความเป็นจริงมากกว่า

พระเขมาเถรีได้รับพระเข้ียวเบ้ืองขวาด้านล่างของสมเด็จ

สัมมาสัมพุทธเจ้าหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพท่ีเมืองกุสินารา 

จากน้ันภิกษุณีผู้เป็นอัครเสวิกาเบ้ืองขวาท่านน้ีได้นำาพระเข้ียวแก้ว

ไปมอบแด่พระเจ้าพรหมทัต แห่งอาณาจักรกลิงคะ เพื่อทำาการปก

ปักรักษา

กาลล่วงมา 8 ร้อยกว่าปี ถึงสมัยพระเจ้าคูหะสิวะ ขณะกำาลัง

ทำาสงครามป้องกันการถูกแย่งชิงพระเข้ียวแก้ว พระองค์ได้มีพระ

บัญชาให้เจ้าหญิงเหมมาลาและเจ้าชายทันตกุมาร พระสวามี แอบ

อัญเชิญพระเข้ียวแก้วออกจากพระนครเพื่อเดินทางมายังเกาะลังกา 

ด้วยเหตุท่ีว่าพระเจ้าคูหะสิวะเกรงจะต้านการรุกรานไม่อยู่ ในขณะ

เดียวกันพระองค์ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้ามหาเสนา พระ

มหากษัตริย์กรุงอนุราธปุระ ท้ังทรงหย่ังรู้ว่าในศรีลังกาพระเข้ียวแก้ว

จะปลอดภัยจากพวกนอกรีต

เจ้าหญิงเหมมาลาปลอมพระองค์และซ่อนพระเข้ียวแก้วใน

มวยผม เดินทางถึงกรุงอนุราธปุระพร้อมด้วยพระสวามีในสมัยการ

ครองราชย์ช่วงต้นของพระเจ้าสิริเมฆวรรณะ (ครองราชย์ พ.ศ.847-

875) พระราชโอรสของพระเจ้ามหาเสนา พระเข้ียวแก้วได้รับการ

อัญเชิญประดิษฐานในพระราชวังพระทันตธาตุ หรือหอพระเข้ียว

แก้วแห่งอนุราธปุระ และเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงพระเข้ียวแก้วก็

ถูกอัญเชิญไปยังราชธานีแห่งใหม่ทุกคร้ัง จนกระท่ังมาถึงกรุงกัณฏี 

หรือแคนดี เมื่อ 4 ร้อยกว่าปีก่อน

วัดพระเข้ียวแก้วแห่งแคนดี หรือในภาษาสิงหลเรียกว่า “ศรี 

ดาลาดา มาลิกาวา” ต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบแคนดีทางด้านทิศเหนือ 

อยู่ในเขตพระราชวัง สร้างข้ึนต้ังแต่สมัย “พระเจ้าวิมาลาธรรมสุริยะ

ท่ี 1” พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรแคนดี (ครอง

ราชย์ พ.ศ.2133–2147) ทว่ารูปลักษณ์ท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างใน

สมัยพระเจ้าวีระนเรนทรสิงหะ กษัตริย์สายเลือดสิงหลองค์สุดท้าย

ของศรีลังกา หลังจากน้ันอีก 4 พระองค์ล้วนเป็นกษัตริย์เช้ือสายทมิฬ

จนกระท่ังตกเป็นเมืองข้ึนของอังกฤษอย่างเด็ดขาดในปี พ.ศ.2358

ผมเดินหาร้านกาแฟเพื่อกินกาแฟแก้วท่ีสองของวันในช่วง

สายๆ ด้วยแก้วแรกท่ีเกสต์เฮาส์พร้อมอาหารเช้าน้ันเป็นกาแฟต้ม

รสชาติค่อนข้างจืด กาเฟอีนยังไม่ได้ดีกรี เดินหาตามลายแทงใน

แผนท่ีกูเกิลไปยังร้าน Hide Away Cafe ยังไม่เปิด เดินไปท่ีร้าน 

Cafe Secret Alley วันน้ีคือวันจันทร์ร้านปิด สุดท้ายต้องเข้าไปกินใน

บาร์ของโรงแรมควีนส์ ได้ดับเบิลเอสเปรสโซมาพร้อมบันและมัฟฟิน

ในตะกร้าจำานวนนับสิบช้ิน ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมของโรงแรมควีนส์

ซ่ึงมีประวัติน่าสนใจมาก (จะนำามาเล่าในตอนต่อไป) แล้วก็เดินออก

จากโรงแรมทางปีกฝ่ังทิศตะวันออก ข้ามถนนไปยังประตูทางเข้าวัด

พระเข้ียวแก้ว

ขณะต่อคิวตรวจพาสปอร์ต มีลุงชาวศรีลังกาคนหน่ึงมาจับ

แขนแล้วถามเป็นภาษาอังกฤษว่า “คนไทยใช่ม้ัย มาๆ มากับลุง” พอ

ผมผ่านเครื่องตรวจสัมภาระและประตูสแกนส่ิงของต้องห้ามมาได้ 

ผมก็อยู่ในปกครองของลุงแกทันที หน้าตาท่าทางดูแล้วไม่มีพิษภัย

หรือเล่ห์กลใดๆ จนถึงข้ันต้องกังวล

แกชื่อ “กัมมาต” อายุ 75 ปี เป็นไกด์ท่ีมีเทคนิคการหาลูกค้า

แปลกๆ เช่นแบบท่ีผมกำาลังประสบอยู่ แกช้ีไปตรงไหนก็อธิบายส่ิง

เหล่าน้ันได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว อย่างช้ีไปท่ีธงฉัพพรรณรังสี ซ่ึง

เป็นธงพุทธศาสนาสากลอันมีต้นกำาเนิดในศรีลังกา แกก็อธิบายความ

หมายของแต่ละสีได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำา

จากซุ้มประตูทางเข้า เดินไปอีกประมาณ 300 เมตรกว่าจะ

ถึงจุดจำาหน่ายต๋ัว ระหว่างทางแกเล่นทายปัญหาเชาว์ฆ่าเวลา เช่น 

ถามว่า “ประโยคใดในภาษาอังกฤษมีตัวอักษรอยู่ครบท้ัง 26 ตัว” 

ผมตอบไม่ได้ แกเฉลย “The quick brown fox jumps over the 

lazy dog” ยังมีอีกหลายข้อ ผมจำาได้อีกหน่ึง น่ันคือ “A handle of 

a cup lines in which side?” แกคงกะจะให้ตอบ Left side หรือ 

Right side ผมตอบ Outside แกเฉลยว่าถูก แล้วล่ันหัวเราะ

ต๋ัวเข้าวัดพระเข้ียวแก้วของผมราคา 1,000 รูปี ขณะท่ีฝร่ัง

จากชาติตะวันตกต้องจ่ายกันคนละ 1,500 รูปี ลุงกัมมาตบอกว่า

สำาหรับประเทศพุทธศาสนาอย่างไทยแลนด์คิดแค่ 1,000 รูปี แต่ผม

อ่านข้อความหน้าห้องขายต๋ัวเขียนไว้ว่าราคา 1,000 รูปีสำาหรับชาว

อนุทวีปอินเดียและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เข้าเย่ียมชมวัดพระเข้ียวแก้วทุกคนต้องถอดรองเท้าฝากไว้

ในท่ีฝาก ผมยื่นรองเท้าผ้าใบให้เจ้าหน้าท่ีหลังเคาน์เตอร์ เขานำาไป

วางในช้ันวางด้านหลัง แล้วขอให้ผมปลดเป้ลงจากหลัง รับเป้ไปวาง

เบียดๆ ในช่องเดียวกับรองเท้า ด้านลุงกัมมาตคว้าต๋ัวไปจากมือผม

แล้วเดินนำาหน้าเข้าสู่ประตูวัด (ประตูสำาหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ)

แกพาผมไปตามจุดสำาคัญต่างๆ ของวัด เจ้าหน้าท่ีของวัด

หลายคนกล่าวทักทายแก ก่อนจะพาผมเดินจาก Handun Kunama 

หรือหอประดิษฐานพระเข้ียวแก้วไปยังอาคารพระราชวังเก่า ซ่ึงมี

ห้องหน่ึงจัดแสดงพญาคชสาร “ราชา” ท่ีถูกสตัฟฟ์ไว้ (ราชาเป็นช้าง

ท่ีเคยแห่พระเข้ียวแก้วในเทศกาล “เอสาละ เปราเหะระ” นาน 50 

ปี และเป็นช้างเชือกหลักในพิธีอยู่ถึง 37 ปี) เจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงพูดกับ

ผมจากริมระเบียงพิพิธภัณฑ์วัดพระเข้ียวแก้วว่า “อย่าเชื่อลุงแกนะ 

ไม่ว่าแกจะพูดอะไร แกชอบหลอกนักท่องเท่ียวเข้ามาเป็นประจำา”

พอเดินกลับจากชม “ช้างราชา” ใกล้จะถึงหน้าพิพิธภัณฑ์อันต้ัง

อยู่ติดกับหอพระเข้ียวแก้ว ลุงกัมมาตขอให้ผมหยุด คงเพราะไม่อยาก

ให้เจ้าหน้าท่ีคนเดิมเห็น แกพูดข้ึนว่า “ลุงขอค่าบริการหน่อย” ผมถาม

ราคา แกตอบว่า “เท่าไหร่ก็ได้?” ผมยังไม่ได้แลกเงิน มีธนบัตรละ 

500 รูปีอยู่ 1 ใบ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 100 บาท ท่ีเหลือเป็นใบละ 

20 รูปีอีกไม่ก่ีใบ แกรับแบงก์ 500 รูปีแล้วถามว่า “มีแค่น้ีหรือ?” แกดู

เศร้าๆ แต่สุดท้ายก็พูดข้ึนว่า “โอเค โชคดี เจอกันใหม่”

ผมรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็ช่วยไม่ได้ ผมมีเงินแค่น้ัน และทัวร์ของ

แกกินเวลาแค่ประมาณคร่ึงช่ัวโมง อีกท้ังผมไม่ได้เป็นผู้เรียกใช้บริการ

ต้ังแต่แรก คิดได้ดังน้ันแล้วก็เดินเข้าพิพิธภัณฑ์วัดพระเข้ียวแก้ว อาคาร

หลังน้ีเคยเป็นพระราชวัง (หลังใหม่) มาก่อน เจ้าหน้าท่ีไม่อนุญาตให้

ถ่ายภาพ พอจะคาดการณ์ได้ต้ังแต่ก่อนเข้าวัด ผมจึงหยิบปากกาออก

มาจากเป้และฉีกกระดาษจากสมุดบันทึกมา 1 แผ่นเก็บไว้ในกระเป๋า

กางเกง ตอนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็จดบันทึกไว้เท่าท่ีกระดาษมีพ้ืนท่ี

ภายในช้ันท่ี 1 ของพิพิธภัณฑ์ บริเวณผนังรอบห้องแสดง

ภาพถ่ายความเสียหายของวัดพระเข้ียวแก้วหลังจากเหตุการณ์

ขบวนการปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลมบุกโจมตีเมื่อ พ.ศ.2541 ความ

เสียหายเกิดกับตัวพระราชวังด้านนอก ซ่ึงถือว่ารุนแรงไม่น้อย 

นอกจากภาพถ่ายแล้วยังมีภาพจิตรกรรมบนกำาแพงพระราชวังท่ีถูก

ทำาลายกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนช้ินเล็กช้ินน้อยและได้นำากลับมาติด

กาวปะติดปะต่อกัน จัดแสดงอยู่ในกรอบภาพหลายภาพ

ภายในห้องโถง มีแบบแปลนของพระราชวังเดิม ประวัติการ

เดินทางของพระเข้ียวแก้วต้ังแต่เมื่อสมัยอยู่ในอนุทวีปอินเดียจนถึง

ปัจจุบัน มีจารึกโบราณจัดแสดงประกอบ มีภาพถ่ายพระเข้ียวแก้ว 

ภาพถ่ายพิธี “เอสาละ เปราเหระ” หรือการแห่ฉลองพระเข้ียวแก้ว 

ตัวอย่างฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน รูปป้ันของ 

Diyawadana Nilame หรือไวยาวัจกรของวัดพระเข้ียวแก้วท่ีผ่านมา

ครบทุกท่าน (เร่ิมมีไวยาวัจกรดูแลวัดเบ็ดเสร็จหลังจากอังกฤษเข้ายึด

ครองอย่างสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2358) มีธงทองเหลือง ร่มทองเหลือง 

และกลองแบบต่างๆ

ห้องช้ันท่ี 2 จัดแสดงพระพุทธรูปและพระพุทธบาทอยู่ตรง

กลางห้อง ฝ่ังขวามือคือคัมภีร์ใบลาน งาช้างจากพม่าซ่ึงเป็นช้างท่ี

ใช้ในพิธีแห่พระเข้ียวแก้วนาน 12 ปี งาช้างแกะสลักเป็นรูปต่างๆ 

เครื่องใช้ไม้สอยเก่าแก่ เหรียญโบราณ ธงราชธานีแคนดี และธง

สำาหรับทำาสงคราม

ปลายห้องฝ่ังซ้ายมีรอยพระพุทธบาทผ้าไหมทองคำาประดับ

บนแท่นส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดประมาณ 2 คูณ 1 เมตร รอบๆ แท่น

ประดับตกแต่งเป็นเขาพระสุเมรุ รอยพระพุทธบาทน้ีนำามาจากกรุง

ศรีอยุธยาโดยพระอุบาลีเถระ นอกจากน้ียังมีส่ิงของจากประเทศไทย

อีกหลายช้ินท่ีมีความสำาคัญและใช้ในพิธีแห่พระเข้ียวแก้ว ปลายห้อง

ฝ่ังขวาจัดแสดงตะเกียงโบราณแบบต่างๆ และบานประตูจำานวน

หน่ึงซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกระเบิดโจมตีโดยขบวนการ

ปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม

เจ้าหน้าท่ีในพิพิธภัณฑ์คนหน่ึงกวักมือเรียกผม แกเปิด

หน้าต่างให้ถ่ายรูปหลังคาของหอพระเข้ียวแก้ว พอรู้ว่าผมเป็นคน

ไทยก็ล้วงเหรียญ 10 บาทไทยออกมาเต็มกำามือ แกขอแลกเป็นเงิน

รูปี เข้าใจว่าคงขอเหรียญจากนักท่องเท่ียวชาวไทย บอกว่าขอไว้เป็น

ท่ีระลึก แต่มีแผนท่ีจะสะสมเพื่อนำามาแลกเป็นเงินรูปี ผมบอกแกว่า

ตอนน้ีไม่มีเงินรูปีในกระเป๋า มีแต่เงินบาท เรียกเสียงหัวเราะเจื่อนๆ 

ออกมาจากท้ังสองฝ่าย

ผมออกจากวัดเพื่อไปกินม้ือกลางวัน กลับท่ีพัก แล้วตอนเย็น

ก็กลับมาท่ีวัดพระเข้ียวแก้วอีกคร้ังเพื่อกราบสักการะพระเข้ียวแก้ว

ในพิธีรอบ 18.30-19.30 น. (ปกติมีวันละ 3 รอบ อีก 2 รอบ ได้แก่

เวลาตี 5 คร่ึง–7 โมง และ 9 โมงคร่ึง–11 โมง) ต๋ัวท่ีซ้ือไว้ใช้ได้ใน

วันเดียวกัน

มีเวลาเหลือก่อนพิธีเร่ิม ผมเดินเข้าพิพิธภัณฑ์อีกรอบ เจ้า

หน้าท่ีคนใหม่ หน้าตายังหนุ่มชื่อ “คามาล” เปิดหน้าต่างให้ถ่ายรูป

ยอดหลังคาของหอพระเข้ียวแก้วโดยไม่มีตาข่ายลวดของหน้าต่าง

ขวางก้ันเหมือนเมื่อตอนกลางวัน อีกท้ังเห็นหลวงพ่อโตบนเนินเขา

ห่างออกไปราว 2–3 กิโลเมตรท่ีประดับไฟสว่างงดงามมาก

พอกลับลงไปจากอาคารพิพิธภัณฑ์ก็ได้ยินเสียงกลองและแตร

ประโคมอันเป็นสัญญาณว่ากำาลังจะเปิดให้สาธุชนเข้าสักการะพระ

เข้ียวแก้ว กลองและแตรบรรเลงอยู่บริเวณช้ันหน่ึงของหอพระเข้ียว

แก้ว ส่วนห้องท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแก้วอยู่ช้ัน 2

ชาวศรีลังกานำาดอกไม้ท่ีแยกมาเป็นดอกล้วนๆ วางบนแท่น

ท่ีถูกจัดเตรียมไว้ นักท่องเท่ียวงัดกล้องถ่ายรูปข้ึนมาเตรียมถ่าย

พระเข้ียวแก้ว เมื่อได้เวลาเจ้าหน้าท่ีวัดก็เปิดประตู เผยให้เห็นผอบ

ทองคำา 7 ช้ันลักษณะเหมือนพระเจดีย์ อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน

ผู้ศรัทธาเดินแถวต่อคิวเข้าไปไหว้พระเข้ียวแก้วจากหน้าประตู

ท่ีเพ่ิงเปิดออก คงเพราะพ้ืนท่ีตรงน้ีแคบและคนต่อคิวเยอะจึงไม่

เหมาะท่ีจะก้มลงกราบกับพ้ืน ด้านในของประตูห้องพระเข้ียวแก้วมี

พานขนาดใหญ่รองรับดอกไม้ พอถึงคิวของผมก็หันไปถามเจ้าหน้าท่ี

ท่านหน่ึงว่าวางเงินทำาบุญในพานได้ไหม แกพยักหน้า

ผมไหว้สักการะแล้ววางเงินทำาบุญ มองไปยังพระเข้ียวแก้ว ถึง

ไม่เห็นพระเข้ียวแก้ว แต่พระเข้ียวแก้วก็อยู่ในผอบทองคำาท่ีมองเห็น.

Apocalypse Fatigue จะแตกต่างจากคนที่ปฏิเสธ หรือ

คนที่ไม่เชื่อ หรือคนที่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งแม้เอา

เหตุผล เอาข้อมูล หรือเอาความจริงมาพูดคุยกับคนเหล่านี้ยังไง

เขาไม่เชื่อ แล้วเขาจะไม่ฟัง เขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่อ แล้ว

เขาจะฟังในสิ่งที่เขาอยากฟัง ซึ่งไม่ว่ากันครับ

แต่ Apocalypse Fatigue จะน่าเป็นห่วงก็ต่อเมื่อเป็น 

กลุ่มคนที่มีความเชื่อ มีความเข้าใจ อยากเชื่อและอยากเข้าใจใน

เรื่องนั้นๆ แต่ด้วยข้อมูลที่ท่วมหัว ที่ล้อมตัว แล้วทำาให้จม จะทำาให้

คนที่มีพลัง ที่มีไฟ ที่มีความมุ่งมั่น และสิ่งสำาคัญ ที่มีใจ อยาก

มีส่วนร่วมในการถกเถียง หรือช่วยแก้ปัญหา หมดพลัง หมดไฟ 

หมดความมุ่งมั่น และหมดใจอยากมีส่วนร่วม แบบนี้จะเกิดความ

เสียหายมากกว่าปล่อยให้ฝ่ายที่ไม่เชื่อเผยแพร่ข้อมูลออกไปครับ

อาการ Apocalypse Fatigue ไม่ได้มีเฉพาะเรื่อง Climate 

Change เท่านั้นนะครับ และไม่ได้เป็นอาการที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุค

นี้ มันน่าจะเป็นอาการที่อยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ยุคหิน ยุค

ไดโนเสาร์เป็นต้นมา ผมเข้าใจได้ครับ เรื่องสงครามในยูเครน 

เรื่องโควิด เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการเมือง เรื่องเมียนมา เรื่อง

ใหญ่ๆ ทุกเรื่องที่เป็นประเด็นทุกๆ วัน ในโลกโซเชียล และใน

โลกจริงนั้น มันล้อมพวกเรา และเป็นเรื่องใหญ่ๆ และสำาคัญทุก

เรื่อง ผมเข้าใจความรู้สึกของแฟนคอลัมน์หลายท่านที่ติดตาม

เรื่องราวนี้เกือบทุกเรื่อง บางครั้งรู้สึกว่าเราก็เป็นเพียงมนุษย์คน

หนึ่งแล้วเราจะทำาอะไรได้? เพราะผมเองก็รู้สึกครับ

ในที่สุด คนเราทุกคนมีปัญหา และมีเรื่องปวดหัวใน

ชีวิตประจำาวันของเราอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่อง

ครอบครัว เรื่องงาน หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เรื่องใกล้ตัวเรา

ค่อยๆ จัดการหรือแก้ทีละจุดก็ยังได้ เรื่องสงครามยูเครน เรื่อง

โควิด เรื่องเมียนมา เรื่องการเมือง ถึงแม้เราจะใส่ใจและสนใจ

ติดตามก็ตาม แต่บางครั้งเมื่อเราจมกับข้อมูล เราเกิดอาการเย็นชา

และ Apocalypse Fatigue ได้ง่าย โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวครับ.

Climate Change มีสักกี่คนที่คิดว่าผมจะเทศน์เรื่องนี้? มีแฟน

คอลัมน์กี่ท่านพร้อมพลิกหน้า และอ่านเรื่องอื่น เพราะไม่อยากเสีย

เวลาอ่านเรื่องนี้?

ผมเอง เวลาเจอบทความ หรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่อง 

Climate Change ผมเองก็ระแวง แล้วถ้าไม่อยู่ในอารมณ์ ผมก็จะ

ข้ามมันไป และอาจกลับมาอ่านถ้าเผื่อมีอารมณ์อยากอ่าน แต่จะ

บอกเลยครับ แทบจะไม่ได้กลับมา

ไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนใจเรื่อง Climate Change หรือ

ไม่เชื่อว่ามีปัญหาเรื่องนี้จริง ผมตระหนักถึงปัญหา แล้วผมพยายาม

ทำาในส่วนที่ผมสามารถทำาได้ ผมกับภรรยาพยายามสอนลูกให้

ตระหนักถึงผลกระทบทุกสิ่งอย่างต่อสิ่งแวดล้อม แต่บางครั้งต้อง

ยอมรับว่ามันเหนื่อยครับ

บางครั้งรู้สึกว่าข้อมูลเรื่อง Climate Change มันท่วมหัวพวก

เราตลอดเวลา แล้วมันสามารถทำาให้พวกเราจมกับข้อมูลได้จนรู้สึกเบื่อ

หน่าย และเหนื่อยจริงๆ ครับ และในที่สุดทำาให้เย็นชากับข้อมูลสำาคัญๆ

อาการแบบนี้เรียกว่า Apocalypse Fatigue

Apocalypse แปลว่า การสูญเสีย หรือการเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ 

เช่น ถ้าดาวพระอาทิตย์ดับขึ้นมา หรือมีคลื่นสึนามิ ทำาให้ทวีปใดทวีป

หนึ่งบนโลกของเราหายไป นั่นละครับ คือ Apocalypse ส่วนคำาว่า  

Fatigue แปลว่า เหนื่อยจัด เพลียจัด หรือในกรณีแบบนี้ เซ็งจัดก็ว่าได้

Apocalypse Fatigue เกิดขึ้นทุกวันครับ และเกิดขึ้นโดยเรา

ไม่รู้ตัว ไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่อง Climate Change อย่างเดียว จะ

เป็นทุกๆ เรื่องที่เรียกว่า “หนัก” หรือ “สำาคัญ” ที่เรารับข้อมูลจาก

ทุกด้านตลอด จนทำาให้คนที่สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วและใส่ใจในเรื่อง

นั้นๆ อาจรับข้อมูลไม่ไหว และเกิดความเย็นชา อาจเกิดความเบื่อ

หน่าย และอาจเกิดความเหนื่อยกับเรื่องดังกล่าวครับ

วังว่า แฟนคอลัมน์ทุกท่านได้พักผ่อนและเที่ยว

อย่างสนุกสนานช่วงหยุดสงกรานต์ครับ สำาหรับ

ใครที่คุ้นเคยกับคอลัมน์นี้คงจำากันได้ว่า สำาหรับวัน

หยุดเทศกาล เช่น ปีใหม่สากล หรือปีใหม่ไทย จะมีอยู่เรื่องหนึ่ง

ที่ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมยังเป็นประเด็นข่าวอยู่ได้

นั่นคือเรื่อง การรายงานยอดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเป็น

รายวัน 

พอจำานวนผู้เสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ “รับได้” และเป็น

ที่ “น่าพอใจ” หน่วยงานของรัฐและผู้มีอำานาจในทุกยุคทุกสมัย

จะแห่กันปรบมือและชื่นชมตัวเอง แต่หารู้ไม่ว่า ในที่สุดการ

รายงานข่าวแบบนี้ทุกวัน ทุกเทศกาล ทุกปี ทำาให้คนรู้สึกเย็นชา 

ทั้งๆ ที่เป็นชีวิตคนก็ตาม

มันมีอยู่หลายต่อหลายเรื่องและหลายต่อหลายประเด็น

ในโลกนี้ที่คนเราสามารถพูดได้ทั้งวัน พูดได้ทุกวัน และพูดได้

ตลอดเวลาในแต่ละเรื่องนั้น เป็นเรื่องสำาคัญ เป็นประเด็นใหญ่ 

และเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรา ทางตรงหรือทางอ้อม

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ในแต่ละประเด็นนั้น เมื่อแค่เอ่ยชื่อ

ประเด็นขึ้นมา ครึ่งหนึ่งของคนทั่วไป เลือกจะไม่ฟัง ส่วนอีก

ครึ่งหนึ่ง จะฟังอย่างจริงจัง

ผมขออนุญาตสวมหมวกอดีตพิธีกรรายการฟุดฟิดฟอไฟ 

แนะนำาคำาสองคำาให้แฟนคอลัมน์รู้จักสักนิดหนึ่ง ในบรรยากาศ

วันสุดท้ายหยุดพักผ่อนสงกรานต์ครับ

เมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อากาศในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลค่อนข้างเย็นสบาย และเป็นอากาศที่สดชื่น หลัง

จากนั้น อากาศร้อนขึ้น และมีฝุ่น PM 2.5 ตามมา มีแต่คนพูด

ทำานองว่า เป็นเพราะ Climate Change

ซึ่งเรื่องของ Climate Change ถือเป็นเรื่องใหญ่ และ

เป็นเรื่องสำาคัญ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริง เป็นปัญหาที่พวกเราหนี 

ไม่พ้น และเป็นเรื่องที่ควรเอาจริงเอาจัง

แต่เมื่อเอ่ยถึงคำาว่า Climate Change ปุ๊บ ประชากรครึ่ง

หนึ่งของโลกจะเหลือกตามองบน เพราะรู้สึกรำาคาญ หรือเพลียใจ 

อาการแบบนี้ในภาษาอังกฤษคือ Roll Your Eyes ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง

ของประชากรของโลกจะเทศน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟัง และประณามอีก

ฝ่าย ต่อเมื่อเขามองบนด้วยความรำาคาญ

ถ้าไม่เชื่อผม ลองถามตัวเอง แล้วดูพฤติกรรมตัวเองสักนิด

หนึ่งครับ ตอนที่ผมเขียนประโยคเกี่ยวกับความสำาคัญของเรื่อง 

สักการะพระเขี้ยวแก้ว
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5ตางประเทศ

รัฐบาลซาอุฯ อียิปต จอรแดน บาหเรน โอมาน คูเวต สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส และเยเมน จะรวมกันตอตานพวกสุดโตงเหลานี้

สัมพันธใหมมุสลิมอาหรับไมมีปญหากับยิว:

ป 2018 มกุฎราชกุมารซัลมานกลาววา อิสราเอลมี “สิทธิ” 

เหนือดินแดนมาตุภูมิของตน คนยิวมีสิทธิแหงการเปนรัฐชาติ 

(nation-state) ที่อยูรวมกับชนชาติอ� นโดยสันติ ทั้งยังเสนอขอตกลง

สันติภาพเพ� อนําสูความสัมพันธตามปกติ ซาอุฯ “ไมมีปญหาคนยิว” 

อีกทั้ง “มีผลประโยชนรวมกันหลายอยาง”

คําพูดนี้เทากับยอมรับประเทศอิสราเอลปจจุบัน เปนทาทีที่

ตางจากอดีตที่เห็นวาอาหรับกับยิวอยูรวมโลกไมได กลุมชาติอาหรับ

เคยทําสงครามกับประเทศอิสราเอล (สมัยใหม) หลายครั้ง

มกุฎราชกุมารอธิบายเพิ่มวา “ประเทศของเราไมมีปญหา

กับคนยิว ศาสดามุฮัมมัด (Muhammad) ของเราแตงงานกับหญิงยิว 

ไมใชเพียงเปนเพ� อนแตแตงงานกัน เพ� อนบานของศาสดาก็เปน

พวกยิว ซาอุฯ ในปจจุบันมีชาวยิวไมนอยทั้งจากอเมริกา ยุโรป”

แตไหนแตไรตําราเรียนกระแสหลักจะสอนวารัฐบาลซาอุฯ 

เปนศัตรูกับอิสราเอลตั้งแตกอตั้งรัฐอิสราเอลหลังสิ้นสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เม� อ ค.ศ.1948 ชาวอาหรับเห็นวาปาเลสไตนเปนพื้นที่

ที่บรรพบุรุษของพวกเขาอาศัยมานานแลวดังเชนพื้นที่อ� นๆ ของ

อาหรับ การกอตั้งรัฐอิสราเอลสมัยใหมกลายเปนชนวนขัดแยง

ระหวางอิสราเอลกับอาหรับอยางรุนแรง บรรดารัฐอาหรับตางไม

ยอมรับรัฐอิสราเอล แสดงความเปนศัตรูอยางเปดเผยรุนแรงชนิด

อยูรวมโลกไมได เกิดสงครามถึง 5 ครั้ง จนกระทั่งป 1993 ทุกฝาย

จึงเริ่มหันหนาเจรจา แมความขัดแยงทุเลาลงบางแตแสดงอาการ

เปนระยะๆ หนักบางเบาบาง

การมีอยูของรัฐอิสราเอลกลายเปนความขมข� นของโลก

มุสลิม คนมุสลิมจะเรียนรูประวัติศาสตรเร� องนี้ สงตอความเกลียด

ชังอิสราเอล เร� องราวในอดีตคือสวนหนึ่งของประวัติศาสตรใหคน

ปนธรรมดาในความสัมพันธระหวางประเทศจะมีทั้งมิตร

กับศัตรู แมปรารถนาจะเปนมิตรกับทุกประเทศแตหลาย

ครั้งอยูในบริบทที่ไมเอื้ออํานวย อีกฝายไมตองการเปน

มิตร ศัตรูเปนภัยคุกคามความมั่นคงแหงชาติแตอาจมองวามีคุณ

ประโยชนตอความมั่นคงแหงชาติเชนกัน ขึ้นกับการใชประโยชน 

บริบทของแตละประเทศ

ซาอุดีอาระเบียเปนอีกประเทศที่ประกาศความเปนมิตรกับ

ศัตรูอยางชัดเจน

ความชั่วราย 3 เสา:

เมษายน 2018 มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน 

(Mohammed bin Salman) กลาววา ซาอุฯ มีศัตรูที่เรียกวา “ความ

ชั่วราย 3 เสา” (triangle of evil) ประกอบดวยอุดมการณชีอะห (Shiite 

ideology) เปนอุดมการณสุดโตง พวกชีอะหเช� อวาถาพยายามเผย

แพรอุดมการณจะกระตุนให Hidden Imam (Muhammad al-Mahdi) 

ปรากฏตัวและปกครองโลก เปนคําสอนที่ขัดแยงกับซุนนี

ศัตรูตัวที่ 2 คือ กลุมภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) 

มีแนวคิดสุดโตงเชนกัน กลุมนี้อาศัยการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตยเพ� อเขาถึงอํานาจ หวังสรางระบอบเคาะลีฟะฮ

แฝงตัว (shadow caliphates - มีความเปนรัฐอิสลาม) ในรัฐบาล

ประชาธิปไตย จากนั้นจะขยายอาณาจักรของตนจนเต็มโลก

ศัตรูตัวที่ 3 คือ พวกผูกอการรายอยางอัลกออิดะหกับ ISIS

มกุฎราชกุมารซัลมานอธิบายเพิ่มเติมวา ศัตรูทั้ง 3 มีเปา

หมายตรงกันขอหนึ่ง คือ สรางระบอบเคาะลีฟะฮในรูปแบบตางๆ 

ศาสดามุฮัมมัด (Muhammad) ไมไดสอนใหตั้งเคาะลีฟะฮ แตใหเผย

แพรคําสอนเทานั้นซึ่งปจจุบันสําเร็จแลว เพราะคนในโลกปจจุบันมี

เสรีในการนับถือศาสนา สามารถซื้อหาตําราศาสนามาอาน

แนวคิด “ความชั่วราย 3 เสา” ไมใชของใหมเสียทีเดียว ในที่

ประชุม “Arab Islamic American Summit” เม� อพฤษภาคม 2017 

ตอหนาผูนํามุสลิม 55 ประเทศ กษัตริยซัลมาน บิน อับดุล อาซิซ 

(Salman Bin Abdul Aziz) ตรัสวา “การประชุมแสดงใหเห็นชัดวา

ชาติอาหรับกับผูนํามุสลิมผูเขารวมการประชุมสุดยอด 55 ประเทศ 

อันประกอบดวยประชากรกวา 1,500 ลานคน รวมตอสูลัทธิสุดโตง 

(extremism) กับลัทธิกอการราย (terrorism) เพ� อสันติภาพ ความ

มั่นคงและเสถียรภาพโลก” เราจะยืนเคียงขางตอสูพลังความชั่ว 

(forces of evil) กับลัทธิสุดโตง “ทุกวันนี้เราเห็นบางคนที่คิดวาตัว

เขาเปนมุสลิมพยายามบิดเบือนภาพลักษณศาสนา พยายาม

เช� อมโยงศาสนาอันยิ่งใหญนี้เขากับความรุนแรง” ซึ่งขัดแยงกับ

หลักศาสนา

จะเห็นวามีการเอยถึงลัทธิสุดโตง มุสลิมที่บิดเบือนศาสนา

และผูกอการราย

ศัตรูซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลผูเปนมิตร

ปนธรรมดาในความสัมพันธระหวางประเทศจะมีทั้งมิตร

www.chanchaivision.com

ภาพ: นาฟทาลี เบนเนตต (Naftali Bennett) นายกฯ อิสราเอลเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

เครดิตภาพ: https://www.thenationalnews.com/uae/government/2021/12/13/potential-for-further-uae-trade-unlimited-

says-israeli-pm-bennett/

รุนหลังไดศึกษา สวนเร� องราววันนี้คือหนาประวัติศาสตรใหมที่แตก

ตางจากเดิม ที่บัดนี้ดูเหมือนวามกุฎราชกุมารซัลมานกําลังลบลาง

และ/หรือเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร รัฐอิสราเอลกับอาหรับจะ

เปนมิตร ละทิ้งความเปนศัตรูคูอาฆาต

ลึกกวาการเมืองระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวาง

อิสราเอลกับตะวันออกกลางมักดึงศาสนาเขามาเกี่ยวของทั้งฝายซุนนี

กับชีอะห นักการศาสนามุสลิมหลายสํานักพร่ําสอนวามุสลิมกับยิวเปน

ปรปกษตอกัน จึงเกิดคําถามใหญวาจะอธิบายในเชิงศาสนาอยางไร 

มุสลิมจับมือกับยิวแลวใชหรือไม 2 ศาสนิกชนจะอยูรวมกันโดยสันติ

แลวใชหรือไม ไมวายิวผูนั้นจะเปนพวกไซออนิสตหรือไมก็ตาม

มีนาคม 2022 มกุฎราชกุมารซัลมานกลาววา ตนหวังวา

ความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนจะหมดไป ซาอุฯ ไม

มองวาอิสราเอลเปนศัตรู ตรงกันขาม คาดหวังวาจะเปนพันธมิตร

ตอกัน มีผลประโยชนหลายอยางที่รวมมือกันได จะเห็นวาทาทีของ

มกุฎราชกุมารซัลมานตางจากกษัตริยซาอุฯ ในอดีต เปนจุดยืนใหม

ในศตวรรษที่ 21 หลังขับเคี่ยวหลายสิบปนับตั้งแตเกิดรัฐอิสราเอล

Abraham Accord ความสัมพันธรูปธรรม:

บางแนวคิดอธิบายวา แทจริงแลวรัฐบาลซาอุฯ รวมมือกับ

อิสราเอลมานานแลว เปนความรวมมือในทางลับ แตถาจะอธิบาย

การปรับสัมพันธ ความรวมมือที่เปนรูปธรรมในศตวรรษนี้ควรเอย

ถึง Abraham Accord

13 สิงหาคม 2020 สหรัฐอาหรับเอมิเรตสกับอิสราเอล

ประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระดับปกติตามขอ

ตกลง Abraham Accords Peace Agreement แถลงการณรวม

ระบุวาเปนวันแหงประวัติศาสตร กาวยางสําคัญของสันติภาพ

ตะวันออกกลาง เดือนถัดมาบาหเรนประกาศสถาปนาการทูตกับ

อิสราเอลเชนกัน

เนื้อหาตอนหนึ่งใน Abraham Accord ระบุวา ทั้งอาหรับกับยิว

ตางเปนลูกหลานของอับราฮัม (Abraham) ความจริงแลวในภูมิภาค

ตะวันออกกลางประกอบดวยมุสลิม ยิว พวกนับถือคริสต และผูนับถือ

ศาสนาความเช� ออ� นๆ แมแตกตางแตปรารถนาอยูรวมกัน (spirit of 

coexistence) ดวยความเขาใจและเคารพซึ่งกันและกัน

นับจากนั้นเปนตนมาความรวมมือตางๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับ 

ธันวาคม 2021 นาฟทาลี เบนเนตต (Naftali Bennett) นายกฯ 

อิสราเอลเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนครั้งแรกนับจากกอตั้ง

รัฐอิสราเอลที่ผูนําอิสราเอล “เหยียบแผนดินอาหรับ” อยางเปน

ทางการภายใตการตอนรับอันอบอุน

วิเคราะหองครวมและสรุป:

มีขอสังเกตวา ความชั่วราย 3 เสาที่รัฐบาลซาอุฯ เอยถึง

เกี่ยวของศาสนาโดยตรง เกี่ยวของกับนิกายที่แตกตาง แมกระทั่ง

ผูกอการรายที่เอยถึงก็สัมพันธกับศาสนาเชนกัน อันที่จริงแลวศัตรู

ของซาอุฯ อาจมีมากกวานี้ แตศัตรูตัวสําคัญคือนิกายศาสนาที่แตก

ตาง ศัตรูเหลานี้อยูในภูมิภาคเดียวกัน

ดวยหลักคิดเดียวกัน น�าจะเปนเร� องแปลกถามองอิสราเอล

ที่ครั้งหนึ่งเปนศัตรูแลวตอนนี้มาเปนมิตร แตหากมองวายิวไมใช

ศาสนาหรือชาติพันธุที่อยูรวมโลกไมได ซาอุฯ ในยุคนี้กําลังประกาศ

วาสามารถอยูรวมกับทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ เปนไปตามคําสอน

อิสลาม เวนแตกลุมสุดโตงที่รับไมไดจริงๆ.

เ

หากมองวายิวไมใชศาสนาหรือชาติพันธุที่อยูรวมโลกไมได ซาอุฯ ในยุค

นี้กําลังประกาศวาสามารถอยูรวมกับทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ เปนไปตาม

คําสอนอิสลาม

เด็กสนุก • เด็กชายดีดเปยโนระหวางชมนิทรรศการ “ปอป

แอร” ที่อัลเลอเดอลาวิลเล็ตต ในกรุงปารีส เม� อวันที่ 13 เม.ย. 

(GettyImages).

ควันฟุง • ชาว

ปาเลสไตนวิ่งหา

ที่กําบังระหวาง

การปะทะกับ

กองกําลังความ

มั่นคงของ

อิสราเอลที่ทาง

เขาดานเหนือ

ของรอมัลลอฮ 

ใกลนิคมชาวยิว

เบทเอลในเขต

เวสตแบงก เม� อ

วันที่ 11 เม.ย. 

(AFP)

เตนฉลอง • 

นักศึกษา

และเยาวชน

เกาหลีเหนือ

รวมงานเลี้ยง

เตนรําเพ� อ

เฉลิมฉลองวัน

ครบ 110 ป

ชาตกาลของ

อดีตประธา 

นาธิบดีคิม 

อิลซุง ที่จัตุรัส

คิม อิลซุง 

กรุงเปยงยาง 

เม� อวันที่ 15 

เม.ย. (AFP)

ขี่คอ • ชาวศรีลังกาตะโกนประทวงตอตานรัฐบาลที่ดานนอกทําเนียบ

ประธานาธิบดีในกรุงโคลอมโบ เม� อวันที่ 15 เม.ย. เรียกรองให

ประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปกษา ลาออก (AFP)

ภาวนา • ชาวคาทอลิกฟลิปปนสสวดภาวนาบนเนินเขาตอหนา

รูปปนพระเยซูเจาที่จังหวัดบูลากัน เม� อวันที่ 14 เม.ย. ในชวง

สัปดาหศักดิ์สิทธิ์กอนวันอาทิตยปสกา. (GettyImages)

วัวงง • จรวดจากการสูรบของสงครามที่รัสเซียรุกราน ปกอยู

ที่ทุงเลี้ยงวัวแหงหนึ่งในหมูบานลูกาชีฟคา เมืองแชรนีฮิว ทาง

เหนือของยูเครน เม� อวันที่ 10 เม.ย. (GettyImages)



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

‘เฮเฟเล่’ นำ�เสนอชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล

เฮเฟเล่ ขอนำ�เสนออีกก�้วของเทคโนโลยีคว�มปลอดภัย ให้คุณได้

สัมผัสผ�่นเนื้อง�นที่ออกแบบอย�่งมีระดับ ของ ‘DL7100, Digital Door 

Lock’ หรือชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลรุ่น DL7100 ดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์

อุปกรณ์สีดำ�ด�้นและปุ่มตัวเลขแบบสัมผัส แสดงผลเมนูผ่�นหน้�จอ OLED 

ที่คมชัด ทำ�ง�นด้วยกระบวนก�รคำ�นวณม�รอบด้�น จ�กนวัตกรรม High 

security mortise lock ตลับกุญแจคว�มปลอดภัยสูงม�ตรฐ�นยุโรป ผ�่น

ก�รพัฒน�ระบบป้องกันก�รโจรกรรมม�เป็นอย�่งดี ส�ม�รถส่งสัญญ�ณ

เตือนทันทีเมื่อถูกบุกรุก

ทั้งยังมีฟังก์ชันแจ้ง

เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด 

และยังให้ประสิทธิภ�พก�ร

เข้�-ออกของผู้ใช้อย�่งอิสระ 

จ�กไอเดีย Unlock Anytime, 

Anywhere ก�รปลดล็อกที่

ง่�ยด�ยถึง 5 วิธี ทั้งก�รใช้

รหัสผ่�น (บันทึกสูงสุด 50 

ชุด/ตัวเลข 6-16 หลัก), ก�ร

ใช้คีย์ก�ร์ด (บันทึกสูงสุด 50 

ใบ/รองรับบัตร Mifare และ

บัตร Rabbit), ก�รสแกน

ล�ยนิ้วมือ (บันทึกสูงสุด 

100 ล�ยนิ้วมือ), ก�รใช้

กุญแจฉุกเฉิน และนวัตกรรมปลดล็อกท�งไกล ผ่�นแอปพลิเคชัน Hafele 

Smart Living (ผ่�นระบบเครือข่�ยอัจฉริยะ ZigBee) จึงลงล็อกทั้งคว�ม

ปลอดภัยและคว�มสะดวกสบ�ย เพื่อทุกบ�้นและอ�ค�รในขั้นสูงสุด

สัมผัสคำ�ตอบของคว�มปลอดภัย ที่รังสรรค์จ�กเทคโนโลยี ด้วย 

Digital Door Lock DL7100 ได้แล้ว ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ ทุกส�ข�และ

ตัวแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศ ช็อปกับเฮเฟเล่ออนไลน์ ที่ www.hafelehome.

co.th และ Shopee: Hafele_Officialshop (Mall), Lazada: Hafele 

(Lazmall) สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2741-7171

Kingston FURY เปิดตัว DDR5 SODIMMs

Kingston FURY แผนกเกมของ Kingston Technology ประก�ศ

เปิดตัว Kingston FURY Impact DDR5 SODIMMs หน่วยคว�มจำ�ที่

สมบูรณ์แบบสำ�หรับเกมเมอร์และผู้ที่ชื่นชอบพีซี เพื่อมอบประสิทธิภ�พที่

เหนือกว่�ให้กับแล็ปท็อปและอุปกรณ์ขน�ดเล็ก

Kingston FURY Impact DDR5 ม�พร้อมกับคว�มเร็วที่ม�กกว่�

หน่วยคว�มจำ� DDR4 ถึง 50% เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับก�รเล่นเกม ก�ร

เรนเดอร์ข้อมูล และก�รทำ�ง�นแบบมัลติท�สก์ ทั้งยังประหยัดพลังง�นและ

มีคว�มร้อนต่ำ� ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้�เพียง 1.1V โดย Kingston FURY Impact 

DDR5 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น Intel® XMP 3.0 SODIMM ในผลิตภัณฑ์

จัดชุดคว�มจุสูงสุด 64GB

พร้อมมอบคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดของ DDR5 ไว้ในฟอร์มแฟ็กเตอร์ที่

บ�งและกะทัดรัด ทั้งยังมีเทคโนโลยีโอเวอร์คล็อก Plug N Play1 และ on-

die ECC ทำ�ให้รองรับคว�มเร็ว 4800MT/s2 ได้อย่�งอัตโนมัติ ที่ค่�หน่วง

เวล�ต่ำ� ซึ่งน้อยกว่�ม�ตรฐ�นของ DDR5-4800 ดังนั้นจึงช่วยปรับปรุง

ประสิทธิภ�พของระบบ โดยไม่ต้องเปิดใช้ง�นโปรไฟล์ และส�ม�รถรักษ�

คว�มสมบูรณ์ของข้อมูลในขณะที่ทำ�ง�นด้วยคว�มเร็วสูงได้.

ล�ยปีที่ผ่�นม� Big 

Data กล�ยเป็นหนึ่ง

อ�วุธลับสำ�คัญ โดย

องค์กรแทบทุกอุตส�หกรรมหันม�

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนเกี่ยว

กับ Big Data เพื่อนำ�เอ�ข้อมูล

ม�วิเคร�ะห์ว�งแผนธุรกิจ มอง

ห�คว�มต้องก�รของลูกค้� เพื่อนำ�

ไปสู่ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�ร

ที่ตอบโจทย์ตล�ดได้อย่�งแท้จริง 

แต่หล�ยธุรกิจยังเผชิญกับปัญห�

ไม่ส�ม�รถพัฒน�ระบบบริห�ร

จัดก�รข้อมูลที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

และดึงข้อมูลม�ใช้พัฒน�ธุรกิจให้

ทันกับก�รแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย�่งรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบ

บริก�รจัดก�ร Big data สำ�เร็จรูป

แบบครบวงจรเป็นที่ต้องก�รของ

ตล�ด

น�ยณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�รและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้� จำ�กัด บริษัท

ผู้พัฒน�แพลตฟอร์มบริห�รจัดก�ร Big Data เปิดเผย

ว่� ภ�ยหลังจ�ก Blendata ได้เปิดตัวบริษัทพร้อมกับ

ก�รให้บริก�รแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise อย�่ง

เป็นท�งก�ร เมื่อกล�งปี 2564 ที่ผ่�นม� พบว�่ได้ผล

ตอบรับที่ดีจ�กลูกค�้องค์กร ร�ยได้เติบโตเท่�ตัวต�มเป้�

หม�ย ซึ่งเป็นผลม�จ�กแพลตฟอร์มด้�น Big Data ของ 

Blendata ที่ใช้ง�นง่�ย ตอบโจทย์ธุรกิจในด�้นก�รบริห�ร

จัดก�รข้อมูลได้อย�่งครบถ้วนและรวดเร็ว รวมถึงปัจจัย

ด้�นก�รเติบโตของตล�ด Big Data และ Data Driven 

ทำ�ให้ลูกค้�ซึ่งเป็นองค์กรทั้งภ�ครัฐและเอกชนมีคว�ม

ต้องก�รในก�รใช้แพลตฟอร์มเพื่อจัดก�รข้อมูล และเลือก 

Blendata เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร

ในปีที่ผ�่นม� เป็นปีที่ Blendata ประสบคว�ม

สำ�เร็จ ทั้ง

ในด�้นของ

แพลตฟอร์ม 

Blendata 

Enterprise ที่

เข้�ไปช่วย

องค์กรนำ� Big 

Data Tech 

ไปใช้ง�นใน

หล�ยก�ร

ประยุกต์ใช้ 

ที่นอกเหนือ

จ�กก�รขย�ยก�รใช้ง�นของกลุ่มลูกค้�เดิม ไม่ว่�จะเป็น 

กลุ่มโทรคมน�คม หรือธน�ค�ร อ�ทิ ก�รขย�ยระบบ

ประมวลผลและส่งปรับแต่ง Personalized campaign 

แบบ Real-time ของบริษัทโทรคมน�คมร�ยหนึ่ง ที่มีก�ร

ขย�ยตัวของระบบที่ค่อนข�้งม�กกว่�เจ็ดเท�่ตัว หรือ

ก�รนำ�เทคโนโลยี Big Data เข�้ไปช่วยติดต�มหนี้สินแล้ว

นั้น ยังได้ขย�ยก�รให้บริก�รไปยังกลุ่มลูกค้�ที่หล�กหล�ย

ธุรกิจยิ่งขึ้น เช่น ก�รไปทำ�ระบบ Data automation และ

เป็น Data infrastructure ให้กับ Manufacturing ขน�ด

ใหญ่ เพื่อรองรับก�รทำ�ดิจิทัลทร�นส์ฟอร์เมชันให้กับ                                                              

องค์กร

นอกจ�กนี้ ยังให้บริก�รในด้�น Data analytics 

platform ให้กับธุรกิจกลุ่มโรงพย�บ�ล เพื่อก�รนำ�ข้อมูล

ของโรงพย�บ�ลทั้งกรุ๊ปม�จัดเก็บ และใช้ในก�รวิเคร�ะห์ 

นอกจ�กก�รขย�ยของกลุ่มลูกค้�แล้ว ยังมีก�รผนึกกำ�ลัง

กับพ�ร์ตเนอร์อย�่ง AIS Business อย่�งเป็นท�งก�ร 

ในก�รร่วมกันพัฒน� Big 

data as a service ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มบริห�รจัดก�ร Big 

Data บนระบบ AIS Cloud 

เพื่อช่วยให้องค์กรส�ม�รถติด

ตั้งระบบจัดก�รข้อมูลได้อย�่ง

รวดเร็วและมั่นใจในคว�ม

ปลอดภัยสูง ทำ�ให้องค์กรใน

ทุกขน�ดส�ม�รถนำ�เทคโนโลยี 

Big Data ม�ใช้ได้รวดเร็วและ

ง่�ยขึ้น โดยในปีนี้ยังมีแผน 

จับมือพ�ร์ตเนอร์ท�งธุรกิจ

เพิ่มอีกเพื่อรองรับก�รเติบโต

แพลตฟอร์ม Big Data คำ�ตอบสำ�หรับธุรกิจยุคใหม่

แพลตฟอร์ม Big Data

Amazon เตรียมเก็บ Fulfillment เพิ่ม 5%

Amazon แจ้งผู้ค�้ในระบบที่ใช้บริก�ร Fulfillment by Amazon หรือ FBA ใน

สหรัฐอเมริก� ว่�บริษัทจะเพิ่มค�่ธรรมเนียมน้ำ�มันและเงินเฟ้ออีก 5% เนื่องจ�กร�ค�

น้ำ�มันและอัตร�เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น โดยค�่ธรรมเนียมดังกล่�วจะเริ่มต้นเก็บตั้งแต่

วันที่ 28 เม.ย.2022 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ Amazon เพิ่มค�่ธรรมเนียมดังกล่�วเข้�ม� แต่ขณะ

เดียวกันก็ยืนยันว่�ค่�ธรรมเนียมนี้จะไม่ถูกจัดเก็บตลอดไป ในท�งกลับกัน Amazon 

เพิ่งเผชิญกับก�รเพิ่มค�่แรง และต้นทุนค่�ใช้จ�่ยเกี่ยวกับพนักง�น จนส่งผลกับอัตร�

ของธุรกิจ

น�ยณัฐนภัสกล่�วเพิ่มเติมว่� นอกเหนือจ�ก

ก�รประยุกต์ใช้ด้�นธุรกิจ อีกหนึ่งกรณีในปี 2564 ซึ่ง

ถือว่�เป็นคว�มภ�คภูมิใจของเร�คือก�รที่ได้ช่วยเหลือ

ลูกค้�ของเร�ร�ยหนึ่ง โดยก�รนำ�เทคโนโลยี Big Data 

และ AI/ML ไปช่วยในก�รตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ

ท�งด้�นไซเบอร์ ซึ่งทำ�ให้ Blendata ส�ม�รถตรวจสอบ

เคสท�งด้�นไซเบอร์ที่เป็นกระแสช่วงที่ผ่�นม�อย่�ง 

Ransomware เพื่อห�เส้นท�งก�รโจมตีของแฮกเกอร์จ�ก

ระบบทั้งบริษัทได้ภ�ยในเวล�ไม่กี่วัน ซึ่งช่วยทำ�ให้องค์กร

ส�ม�รถยับยั้งคว�มเสียห�ยและอุดรูรั่วของบริษัทได้อย�่ง

รวดเร็ว

สำ�หรับทิศท�งในปี 2565 นี้ Blendata มีเป�้หม�ย

ในก�รเติบโตม�กกว่� 100% โดยก�รพัฒน� Ready 

to use AI/ML โซลูชันต�มแต่ละกลุ่มธุรกิจพร้อมใช้

ง�น เป็นโซลูชัน

ที่ Blendata 

พัฒน�ขึ้นม�

จ�กก�รรวบรวม

องค์คว�มรู้ที่ได้

จ�กก�รเข�้ไป

ร่วมพัฒน�ระบบ

บริห�รจัดก�ร

ข้อมูล ทำ�ให้

ส�ม�รถช่วย

ยกระดับก�ร

ใช้ข้อมูลของ

องค์กร รวมทั้งมีก�รพัฒน�และปรับปรุงแพลตฟอร์ม ให้

มีประสิทธิภ�พและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถที่ม�กขึ้น ใช้ง�น

ได้ง�่ยขึ้นอีก

พร้อมทั้งช่วยลดภ�ระง�นและลดเวล�ของทีม 

Technical จ�กก�รใช้ง�นแพลตฟอร์มที่ง่�ยและรวดเร็ว

ขึ้น รวมถึงองค์กรส�ม�รถใช้ง�นได้หล�กหล�ยโปร

เจ็กต์ขึ้นผ่�นรูปแบบจ่�ยเมื่อใช้ (Pay-per-use) อีกทั้ง

ยังเตรียมก�รสร้�งบริก�รด้�น Big Data และ AI แบบ

ครบวงจร โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวช�ญด้�นต่�งๆ ไม่ว่�

จะเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รให้คำ�ปรึกษ�, ผู้ ให้บริก�ร

ด้�น Hardware, ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีอื่นๆ รวม

ไปถึงสถ�บันก�รศึกษ�และภ�คธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้�งผู้เชี่ยวช�ญรุ่นใหม่ จ�กคว�มต้องก�รจริงของ

องค์กรขน�ดใหญ่ในประเทศไทย และได้เตรียมเปิดตัว 

2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รด้�น Big 

Data ซึ่งจะเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รในกล�งปีนี้.

  

• เอดีเอ ดิจิทัล (ประเทศไทย) จับมือ 

Techsauce Media (เทคซอส มีเดีย) เปิดเวทีเจ�ะลึก

กลยุทธ์ Data Driven Marketing โดยผู้เชี่ยวช�ญด้�น 

MarTech และ Data Driven ม�แชร์ประสบก�รณ์แบบ

เจ�ะลึก ช่วยองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยจะ

เน้นเจ�ะลึกก�รนำ� Data Driven Marketing ม�ใช้ใน

ก�รขับเคลื่อนธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ก�รปรับองค์กรเข�้สู่ก�ร

เป็น Data Driven ก�รสร�้ง Data Culture ตลอดจน

ก�รทำ� Personalization Marketing ด้วยเครื่องมือที่เป็น

ลิขสิทธิ์เฉพ�ะของ ADA สำ�หรับ Techsauce x ADA 

Virtual Event จะเกิดขึ้นในนวันที่ 28 เมษ�ยน 2565 

เวล� 14.00-15.30 น. ผ�่นระบบ Techsauce Live 

Streaming ผู้สนใจส�ม�รถลงทะเบียนได้ที่ https://

techsauceteam.typeform.com/to/p1vbyQ1a

• The Parentinc ผู้นำ�อันดับ 1 ด�้นธุรกิจ 

Parent-Tech Company ของอ�เซียน ประก�ศคว�ม

สำ�เร็จครั้งล�่สุด หลังโชว์ศักยภ�พสร้�งคว�มเชื่อมั่นนัก

ลงทุนระดับโลก จนได้รับเงินลงทุนกว่� 22 ล้�นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือกว�่ 736 ล�้นบ�ทจ�ก East Ventures 

บริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จของสต�ร์ทอัป  

ยูนิคอร์นชั้นนำ�ของเอเชีย และกลุ่มนักลงทุนจ�กทั่ว

โลก ภ�ยใต้ก�รจัดระดมทุนโดย DBS โดย โรชนิ ม�ธ์

ท�นิ เฉิง ประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�รและผู้ก่อตั้งเดอะ

พ�เรนท์ทิงค์ (The Parentinc) กล�่วว�่ ในปีนี้บริษัทมี

ก�รเติบโตท�งธุรกิจที่โดดเด่นแบบก้�วกระโดด หลังจ�ก

เดือนที่ผ่�นม� LINE Southeast Asia Corp. ได้เข�้ร่วม

เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหม่และในเดือนเมษ�ยน 2565 East 

Ventures ก็ได้เข�้ร่วมเป็นกลุ่มนักลงทุนร�ยใหม่เพื่อร่วม

กันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นจ�กปัจจุบันสู่อน�คต

• บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำ�กัด ร่วมกับ บริษัท 

นันย�งม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เปิดตัวสินค้�คอลเลกชัน

พิเศษ ‘ช้�งด�ว:ห่�นคู่ Legendary Edition’ นำ�เสนอ

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งก�ยรุ่นลิมิเต็ดสุดเก๋� ประกอบด้วย 

เสื้อยืดคอกลมห�่นคู่สีข�วพิมพ์ล�ยพิเศษ แตะหนีบช้�ง

ด�ว และกระเป๋�ย่�มช้�งด�ว โดยผลิตและจัดจำ�หน�่ย

เพียง 10,000 ชุด ในร�ค�ชุดละ 990 บ�ท และว�ง

จำ�หน่�ยเฉพ�ะบนแพลตฟอร์ม e-Marketplace บน

เว็บไซต์ ThailandPostMart โดยไปรษณีย์ไทยมีบทบ�ท

ในก�รดำ�เนินก�รตั้งแต่ขั้นตอนก�รจัดก�รออเดอร์ จัด

เก็บสินค้� แพ็กสินค้� จนถึงส่งสินค�้ถึงมือผู้รับปล�ย

ท�งด้วยบริก�ร ส่งด่วน EMS ทุกวัน ทั่วไทย สำ�หรับ

ผู้ที่สนใจส�ม�รถสั่งซื้อสินค�้ได้แล้ววันนี้ที่ www.

thailandpostmart.com ด่วน สินค้�มีจำ�นวนจำ�กัด!!

• ล�ซ�ด�้ ประเทศไทย เผยสถิติใหม่จ�ก

แคมเปญวันเกิดครบรอบ 10 ปี ที่จัดขึ้น 10 วันเต็ม 

ระหว�่งวันที่ 27 มีน�คม–5 เมษ�ยน ที่ผ�่นม� พบ

จำ�นวนเหล่�นักช็อปหญิงกว่� 65% ร่วมช็อปสินค้�บน

แพลตฟอร์ม 2 ชั่วโมงแรก ในช่วงที่แพลตฟอร์มมอบ

ส่วนลดสูงสุดให้กับนักช็อปอย่�ง “Midnight Offers” 

และ “Crazy Brand Mega Offers” อีกทั้งสถิติที่ได้

ยังสอดคล้องกับผลสำ�รวจคว�มคิดเห็นผู้บริโภคระดับ

ภูมิภ�ค ซึ่งล�ซ�ด้� และ Milieu Insight ได้ร่วมกันจัด

ทำ�ขึ้น ผลสำ�รวจชี้ให้เห็นว�่นักช็อปผู้หญิงคือนักล�่

ส่วนลดกลุ่มใหญ่ที่สุด โดยกว่� 90% ของผู้หญิงไทย

อ�ยุระหว่�ง 16–24 ปี บอกว�่ตนเองใช้จ�่ยออนไลน์

ม�กขึ้นหลังก�รเกิดโรคระบ�ด และม�กกว่�ครึ่งของนัก

ช็อปกลุ่มนี้ (52%) ตั้งใจที่จะรอส่วนลด โดยกล�่วว่�เมื่อ

หยิบสินค้� “ใส่รถเข็น” นั้น พวกเธอจะรอให้ได้ส่วนลด

ก่อนถึงชำ�ระเงิน.

กำ�ไรที่บริษัทควรจะได้

อย�่งไรก็ต�ม ก�รปรับขึ้นค่�ธรรมเนียมเกี่ยวกับ Fulfillment อีก 5% จะเกิดขึ้น

ในสหรัฐอเมริก�เท่�นั้น และผู้ค�้เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับก�รขึ้นค่�ธรรมเนียมนี้ 

เช่น ก�รส่งสินค�้ไปยังผู้ซื้อโดยตรง

อินเทลแต่งตั้งหัวหน้�ประจำ�ภูมิภ�ค Asia Territory

อินเทล คอร์ปอเรชัน                                      

ได้แต่งตั้ง อเล็กซิส โครเวลล์ 

เป็นกรรมก�รผู้จัดก�รของ 

Asia Territory ซึ่งรวมถึง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

นอกจ�กนี้ อเล็กซิสยังดำ�รง

ตำ�แหน่งรองประธ�นกลุ่ม

ก�รข�ย ก�รตล�ด และก�ร

สื่อส�รของอินเทลด้วย

อเล็กซิสจะประจำ�ก�รอยู่ที่สิงคโปร์ โดยเธอจะทำ�หน�้ที่เสริมคว�มแข็งแกร่ง

ให้กับร�กฐ�นของอินเทลในภูมิภ�คดังกล�่ว ด้วยก�รช่วยเหลือลูกค�้สู่เส้นท�งก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งดิจิทัล และผลักดันให้เกิดก�รมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับระบบนิเวศ

ของนักพัฒน�ท้องถิ่น เธอจะร�ยง�นตรงต่อ สตีฟ ลอง ผู้จัดก�รทั่วไป ประจำ�ภูมิภ�ค

เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) และรองประธ�นบริษัทในกลุ่มฝ่�ยข�ย ฝ�่ยก�รตล�ด 

และฝ�่ยสื่อส�รของอินเทล

Spotify รีแบรนด์ Greenroom

Spotify ประก�ศรีแบรนด์ Greenroom แอปไลฟ์สนทน�เสียงแบบเดียวกับ 

Clubhouse ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว โดยจะใช้ชื่อใหม่ให้ตรงตัวม�กขึ้นว่� Spotify Live 

โดยแอปแยกได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว สำ�หรับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้�ม�คือคุณสมบัติ Spotify 

Live จะส�ม�รถใช้ง�นได้ทั้งในแอปแยก Spotify Live และในแอปหลัก Spotify โดย

ส�ม�รถเข�้ร่วมฟังและสนทน�กับช่องครีเอเตอร์ที่รองรับ

อย�่งไรก็ดี ในช่วงแรกครีเอเตอร์ทุกคนส�ม�รถเปิดห้องสนทน�ได้เลยผ�่น 

Spotify Live แต่ตอนนี้ Spotify ยังจำ�กัดเฉพ�ะครีเอเตอร์กลุ่มเล็ก ที่จะส�ม�รถฟัง

ร�ยก�รผ�่นแอปหลัก Spotify ได้ โดยจะขย�ยก�รรองรับในอน�คต

ไอที6

ห

ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์



คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน สะท้อนถึงความ

มีเสถียรภาพในการดำาเนินงาน การเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ

ไทย และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Digital Economy ที่ส่ง

เสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอด

ไป” ผยง กล่าว

และในปี 2565 นี้ ธนาคารกรุงไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่

จะดำาเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ���������������� โดยย�ด�ลัก  ���������������� โดยย�ด�ลัก ���������������� โดยย�ด�ลัก ��������������� โดยย�ด�ลัก � โดยย�ด�ลัก 

E�G โดยในมิติ “E” ที่�มายถ�ง E�v�ro�me�� �รือสิ่งแวดล้อม ซ�่งจะ

เป็นการเติบโตที่ไม่ทำาลายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเป็น

สถาบันการเงินที่มีส่วนสำาคัญในการช่วยใ�้ลูกค้าและระบบเศรษฐกิจ

ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ �Ne� 

zero em����o��

มิติ “�” ที่�มายถ�ง �oc��� �รือสังคม คือการเติบโตที่เคียงข้าง

สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ลดความเ�ลื่อมล้ำาในสังคม ส่ง

เสริมการกระจายโอกาสและความมั่งคั่ง และสุดท้ายคือ มิติ “G” ที่ 

�มายถ�ง Gover���ce �รือการเติบโตบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิ

บาล การกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสและคำาน�ง

ถ�งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

สำา�รับมิต ิ“ธรรมาภิบาล” �รือ “Gover���ce” ธนาคาร “Gover���ce” ธนาคารGover���ce” ธนาคาร

จะยังคงสานต่อโครงการกรุงไทยคุณธรรม ดังเช่นที่ผ่านมาได้มีการ

ดำาเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ � �น�วยงาน � แผนความ � �น�วยงาน � แผนความ

ยั่งยืน, โครงการ Comp����ce 

Ch�mp�o� และ โครงการ 

 Kr��g�h�� H�ck��ho� เป็นต้น 

เพื่อยกระดับการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต �Zero 

To�er��ce� และในระยะถัดไป 

ธนาคารจะใ�้ความสำาคัญกับมิติ            

“สิ่งแวดล้อม” ซ�่งจะมีการปรับ

พอร์ตสินเชื่อที่ตอบโจทย์การขับ

เคลื่อน Ne� zero em����o�

ผยง กล่าวว่า การนำาเรื่อง

ของความยั่งยืนมาเป็นแกน�ลัก

ในการขับเคลื่อนธนาคารกรุง

ไทย โดยแฝงอยู่ในทุกๆ กิจกรรมการดำาเนินงาน และด�งเอาพลังของ

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสานด้วยนั้น จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ช่วย

ก่อร่างสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใ�้กับธนาคาร ผ่านการวางแผน

กลยุทธ์ใ�้สอดรับโอกาสและลดความท้าทายในบริบทที่แปรเปลี่ยนไป 

เพื่อ Re����d �รือสร้างธุรกิจธนาคารใ�ม่ ซ�่ง�มายความว่าในระยะ

ถัดไปนั้น การลงทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งในมุมของ

ธนาคารและในมุมของลูกค้าจะต้องตอบโจทย์การเติบโตในอนาคต

มากข�้น

พวกเราทุกคนต้องกล้าเปล่ียน เพื่อความย่ังยืน เร่ิมจากการปรับ

เปล่ียนกรอบความคิด พร้อมท้ังกล้าท่ีจะทลายกำาแพงต่างๆ เปล่ียนวิธี

การทำางาน เช่น การนำาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามายกระดับ

ประสิทธิภาพในการทำางาน ตลอดจนเร่งเดินหน้า ����ill � ����ill ท้ังใน ����ill � ����ill ท้ังใน

ด้าน Innovation, C��ativity และ D��ign Thin�ing ซ่ึงจะช่วยยกระดับ 

และปฏิรูปองค์กรให้สามารถตอบโจทย์การทำางานแห่งอนาคต.

...

ากพูดถึง “ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ” คงเป็นธนาคารไหน

ไปไม่ได้นอกจาก ธนาคารกรุงไทย ที่ยืน�ยัดทำา�น้าที่

เป็นเสา�ลักเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใ�้บริการทางการเงินมาอย่าง

ยาวนาน และในปี 2565 นี้ถือเป็นปีที่ 56 ของธนาคารกรุงไทย ที่ยืน

เคียงข้างคน

ไทยมาอย่าง

ต่อเนื่อง และ

ปีนี้เป็นอีกปีที่

เศรษฐกิจยัง

ต้องเผชิญกับ

ความท้าทายใน

�ลายด้าน ทั้ง

ภาวะเศรษฐกิจ

โลกผันผวน

สูง วิกฤตโควิด-�9 รวมถ�งสถานการณ์ความขัดแย้งระ�ว่างรัสเซีย-

ยูเครนที่ส่งผ่านผลกระทบมายังราคาพลังงาน ตลอดจนราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคใ�้ปรับตัวสูงข�้น ถือเป็นโจทย์ที่ยากและ

ท้าทายสำา�รับเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ไม่น้อย

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในรอบ�ลาย

ทศวรรษ ผนวกกับสงครามที่เกิดข�้นอยู่ใน

ขณะนี้เป็นเ�ตุผลสำาคัญที่ทั่วโลกได้�ัน

กลับมาใ�้ความสำาคัญกับ “ความยืด�ยุ่น

ขององค์กร �Re����e�c�� การฟื้นฟ ูและ

การส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะยาวอย่าง

จริงจัง” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อที่

จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ซ�่ง

�มายถ�งการผลักดันใ�้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในวิธีที่เราจะ

สามารถจัดการกับ

ความท้าทายด้าน

เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งผลกระทบ

กับทุกๆ ชีวิตบน

โลกใบนี้ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมา 

ธนาคารเองก็ได้มี

การปรับตัวใ�้ก้าวทัน

กับการเปลี่ยนแปลง

ในทุกรูปแบบมาตลอด

เวลาอยู่แล้ว และเราก็

สามารถเปลี่ยนได้อย่างเท่า

ทัน รวดเร็ว และสามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ประชาชนทุก

กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การดำาเนินธุรกิจโดย

การนำานวัตกรรมการ

เงินใ�ม่ๆ มาใช้ �รือ

การวางรากฐาน

ทางการเงินในเรื่อง

ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน Kr��g�h�� NEXT ใ�้ 

เป็นโมบายแบงกิ้งที่ใ�้บริการแบบครบวงจร และสามารถขยาย

บริการของธนาคารในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดด

“สำา�รับพวกเราแล้ว บทเรียนที่ผ่านมาทำาใ�้เรารู้ว่า เราไม่

สามารถรอใ�้ทุกอย่างพร้อม เพื่อที่จะปรับตัว นั่นก็คือ ไม่มี

เวลาที่สมบูรณ์ที่สุด �รือเ�มาะสมที่สุดที่จะสร้างการ

เปลี่ยนแปลง เพราะเ�ตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข�้นได้บีบ

บังคับใ�้เราต้องเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น

การรอใ�้เ�ตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง เพื่อรอโอกาส

ที่จะเปลี่ยนแปลงจ�งไม่ใช่วิถีทางของการดำาเนินงาน

�รือแก้ปัญ�าต่างๆ ในยุคนี้อีกต่อไป”

ผยง เล่าว่า จากความ “กล้า” ที่กรุงไทยได้

เปลี่ยนแปลงตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ

ก้าวข�้นมาเป็นผู้นำาใ�้เกิดสังคมไร้เงินสด �รือ “กล้า” 

ที่จะเป็นธนาคารแรกที่ริเริ่มการใ�้บริการระบบพร้อม

เพย์ รวมถ�งการจัดตั้งบริษัท I�f������ �� Kr��g�h��  

เพื่อสร้างรากฐานการเงินแบบดิจิทัลใ�้กับ

คนไทย จ�งทำาใ�้วันนี้กรุงไทยมีนวัต

กรรมทางการเงินใ�ม่ๆ เข้ามา

เสริมประสิทธิภาพการดำาเนิน

งาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และ

สร้างโอกาสใ�้กับคนไทยทุก

กลุ่มและช่วงวัยใ�้สามารถ

เข้าถ�งแ�ล่งเงินทุนได้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถ�ง

นอกเ�นือจาก

การยกระดับด้าน

เทคโนโลยีและ

แนวทางการดำาเนิน

งานแล้ว อีกสิ่ง

�น�่งที่ ผยง อยาก

เน้นย้ำาคือ สิ่งที่ชาว

กรุงไทยทุกคนย�ดมั่น

เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอยู่เสมอ นั่น

คือ การดำาเนินธุรกิจบนความถูกต้อง 

โปร่งใส ซ�่งแม้ที่ผ่านมาธนาคารจะมี

แนวทางในการ

บริ�ารจัดการ

ความเสี่ยงที่รัดกุม 

มีเทคโนโลยี มี

กระบวนการ

ตรวจสอบการ

ทุจริตที่เข้ม

ข้น แต่สิ่งที่

สำาคัญกว่า

คือ การปลูกฝัง

วัฒนธรรมการ

ไม่ทนต่อการ

ทุจริต (Z��o 

Tol��ant) ใ�้อยู่ใน DNA ของคน

กรุงไทย

“ผมพูดกับชาวกรุงไทยทุก

คนว่า พวกเราต้อง “ไม่ทุจริต และ

ไม่ยอมให้ใครทุจริต”  ร่วมแรง

ร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความถูก

ต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวม

ทั้งต้องดำาเนินธุรกิจโดยคำานึง

ถึงหลักการพัฒนาองค์กรอย่าง

ยั่งยืน โดยเป็นการดำาเนินธุรกิจที่

คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ             

ธรรมาภิบาลอยู่เสมอ เพื่อมุ่งสู่การ

เป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถสร้าง
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7เศรษฐกิจ

ฐบาลประกาศอนุมัติให้เราจัดงานสงกรานต์ ได้ และมี

แนวนโยบายที่จะไม่มีการกลับไปกำา�นดมาตรการต่างๆ 

ที่ทำาใ�้ประชาชนต้องเสียอิสรภาพในการดำารงชีวิต ทั้ง

ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ�รือเป็นผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะรัฐบาล

เ�็นว่าถ�งเวลาแล้วที่เราจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใ�้ธุรกิจต่างๆ 

เดิน�น้าไปได้ ครั้นจะรอใ�้สถานการณ์ของโควิดเบาบางลง มี

จำานวนคนติดน้อยลงเป็น�ลักร้อย�ลักพัน มีคนตายน้อยลง

เป็น�ลักสิบ จ�งค่อยคิด�า�นทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเ�็นที

จะไม่ทันการณ ์และประชาชนจะเดือดร้อน ธุรกิจจะเสีย�าย 

ผู้คนจะตกงาน ดังนั้นจ�งมีความจำาเป็นที่จะต้องผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ ลง ใ�้ธุรกิจเดิน�น้าได้ ใ�้ผู้บริโภคสามารถ

ซื้อ�าและใช้บริการต่างๆ ได้ แนวความคิดดังกล่าวนี้เป็นที่

ยอมรับใน�ลายประเทศทั่วโลกที่เ�็นความจำาเป็นในการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ�ลังจากที่สถานการณ์ของโควิดเบาบางลง ถ�งแม้จะ

ยังไม่จบสิ้นทั้ง�มด

สถานการณ์ที่เกิดข�้นใน�ลายประเทศคือประกาศใ�้

โควิด-�9 เป็นโรคประจำาถิ่นที่เกิดข�้นในบางเวลา �E�dem�c� 

ไม่ใช่โรคระบาดที่กระจายทั่วโลก �P��dem�c� อีกต่อไป ใน

ช่วงที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมองโควิด-�9 เป็น P��dem�c นั้น 

�ลายประเทศจะต้องปิดประเทศ ปิดน�านฟ้า คนในไม่ใ�้ออก 

คนนอกไม่ใ�้เข้า จนกระทั่งอุตสา�กรรมการท่องเที่ยวล่มสลาย 

ทำาใ�้ธุรกิจต่างๆ ในอุตสา�กรรมการท่องเที่ยว ทั้งสายการบิน 

โรงแรม ร้านอา�าร สถานบันเทิงและแ�ล่งท่องเที่ยวไม่มีราย

ได้ ประสบปัญ�าการขาดทุน จำาเป็นต้องปลดพนักงานเป็น

จำานวนมาก ที่ยังคงมีงานทำาอยู่ก็ถูกลดเงินเดือน มีรายได้ลด

ลง ผู้คนตกงานเป็นจำานวนมาก กำาลังซ้ือลดลงอย่างน�าใจ�าย 

รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำานวนม�าศาลในการเยียวยาผู้

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-�9

สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกทรุดลงอย่างน�าใจ�าย 

�ลายๆ ประเทศ�วังว่าการแพร่ระบาดของโควิดน�าจะคลี่คลาย

ลงได้ในระยะเวลาสั้นเ�มือน P��dem�c ที่เคยเกิดข�้นในอดีต 

แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น นับตั้งแต่ปลาย

ปี 2562 มาจนถ�งปัจจุบันในปี 2565 การแพร่ระบาดของ        

โควิด-�9 ก็ยังไม่จาง�ายไป และเมื่อโควิด-�9 กลายพันธุ์เป็น 

Om�cro� จำานวนคนติดเชื้อที่ลดลงก่อน�น้านี้กลับมาเพิ่มข�้น

อีก แม้ว่าอาการจะไม่รุนแรง แต่เมื่อดูจำานวนคนติดเชื้อราย

วันและจำานวนคนตายที่เพิ่มมากข�้น ทำาใ�้�ลายคนไม่สบายใจ 

แต่รัฐบาล�ลายประเทศได้ตัดสินใจที่จะเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจกันแล้ว ด้วยการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่อนุญาต

ใ�้ธุรกิจต่างๆ สามารถเปิดกิจการได้จนเกือบจะเ�มือนช่วง

เวลาที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-�9 โดยใช้แนวความคิด

ว่า �m�r� co��ro� ��d ��v��g w��h COVID นั่นก็คือต้องเรียนรู้

ที่จะควบคุมตนเองและอยู่กับโควิดใ�้ได้

�ลายประเทศมีมาตรการการผ่อนคลายเพื่อใ�้ธุรกิจ

ต่างๆ เดิน�น้าได้จนเกือบจะเ�มือนช่วงเวลาที่ยังไม่มีการแพร่

ระบาดของโควิด-�9 ดังต่อไปนี้

• เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะไม่ได้

ต้อนรับทุกประเทศในโลก แต่ก็ประกาศต้อนรับนักท่องเที่ยว

จาก�ลายประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนใ�้ประชาชนได้เป็น

จำานวนมาก อย่างน้อยจะต้องได้รับวัคซีน 3 เข็ม

• ลดเงื่อนไขในการเข้าประเทศ เพื่ออำานวยความ

สะดวกใ�้แก่นักท่องเที่ยว ลดเงื่อนไขในการกักตัว ลดการ

ตรวจคัดกรองสำา�รับคนที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ลดอัตราการซื้อ

ประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวใ�้เข้ามาเยือน

• เปิดโอกาสใ�้ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสา�กรรม

การท่องเที่ยว สามารถเปิดบริการตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว ทั้งคนในประเทศและที่เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ เพื่อใ�้นักท่องเที่ยวสามารถทำากิจกรรมต่างๆ ได้คุ้ม

กับการเดินทางมา

• ยกเลิกการประกาศจำานวนคนติดคนตายที่จะทำาใ�้

เกิดการถกเถียงกันว่าสมควรที่จะลดมาตรการต่างๆ ลงแล้ว

�รือยัง เพราะการที่ Om�cro� ติดง่าย และผู้คนประมาท 

เพราะคิดว่าอาการไม่รุนแรง ทำาใ�้จำานวนผู้ติดรายวันสูงอย่าง

น�าใจ�าย

• ประกาศใ�้โควิด-�9 เป็นโรคระบาดประจำา

ถิ่น �E�dem�c� เ�มือนไข�้วัดใ�ญ่ ไม่ใช่โรคระบาดทั่วโลก 

�P��dem�c� อีกต่อไป

ในการลดมาตรการต่างๆ เ�ล่านี ้สิ่งที่รัฐบาลจะต้อง

ทำาคือการจัด�าวัคซีนประเภทต่างๆ ใ�้เพียงพอที่จะฉีดใ�้

ประชาชนได้รับวัคซีน 3 เข็มใ�้ได้มากกว่า 70% ในแต่ละพื้นที ่

และจะต้องรณรงค์ใ�้ประชาชนรู้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน

การติดเชื้อตามแนวทางของ New Norm�� จะต้องไม่ประมาท 

การ์ดไม่ตก รู้จักดูแลป้องกันตัวเอง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วย

ความประมาท

ในการที่รัฐบาลประกาศใ�้จัดงานสงกรานต์ได้นั้น มี

การคาดการณ์กันว่า�ลังสงกรานต์จะมีจำานวนผู้ติดเชื้อมาก

ข�้น บางคนพูดน�ากลัวมากว่าจำานวนผู้ติดเชื้อมากเกินกว่า 

�00,000 คน ถ้า�ากพวกเราที่ไปร่วมงานสงกรานต์ที่ใดก็ตาม 

ประมาท การ์ดตก ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำา�นด การ

คาดการณ์ดังกล่าวก็อาจจะเป็นจริง �นุ่มสาวที่มาทำางานที่

กรุงเทพฯ กลับไปเยี่ยม รดน้ำาดำา�ัวพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ก็ต้อง

ระมัดระวัง ถ้า�ากฝ่ายใดฝ่าย�น�่งไม่ได้ฉีดครบ 3 เข็มก็ไม่

ควรสัมผัสใกล้ชิดกัน และถ้าจะใ�้ดีควรจะตรวจ ATK ก่อน

เดินทาง ก่อนเข้าบ้าน เพื่อใ�้มั่นใจว่าตัวเองปลอดภัย รัฐบาล

ผ่อนคลายมาตรการใ�้เราแล้ว แต่ก็มีข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

ตนใ�้ปลอดภัย ก็�วังว่าพวกเราทุกคนจะดูแลตัวเอง ร่วมมือ

กันลดจำานวนคนติดเชื้อรายวันใ�้ลงมาต่ำากว่า�ลัก�มื่นใ�้ดี 

รัฐบาลมีนโยบายฟื้นเศรษฐกิจแล้ว พวกเราก็ปรารถนาที่จะใ�้

เศรษฐกิจฟื้น เช่นนั้นแล้วเราก็ต้องควบคุมพฤติกรรมตนเองใ�้

ดี รู้จักที่จะลด ละ เลิก เลี่ยง เลื่อนกิจกรรมต่างๆ อย่างเ�มาะ

สม อย่าตามใจตัวเองไปเสียทุกเรื่อง จนเป็นเ�ตุทำาใ�้รัฐบาล

ต้อง�ันกลับไปทบทวนมาตรการต่างๆ ใ�ม่ที่อาจจะทำาใ�้การ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจจะต้องพบกับอุปสรรค เราต้องร่วมมือกัน เพื่อ

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจจะต้องฟื้นในระยะ

เวลาที่ไม่นาน ถ้า�ากพวกเราตั้งใจที่จะทำา เราต้องทำาได้อย่าง

แน�นอน มาช่วยกันนะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ถึงเวลาต้องดูแลตัวเอง

ผยง ศรีวณิช ปลุกความ ‘กล้า’

เปลี่ยน‘กรุงไทย‘สร้างรากฐานการเงินดิจิทัล
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8 Life and City

าเกลือไม่ใช่แค่แหล่งผลิตเกลือ แต่เป็นแหล่งอาหารที่

สำ�คัญของนกช�ยเลนน�น�ชนิด โดยเฉพ�ะน�เกลือของ 

ต.ป�กทะเล อ.บ้�นแหลม จ.เพชรบุรี ฤดูหน�วของทุกปี

ระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยน-เมษ�ยน จะมีนกอพยพหนีหน�วจำ�นวน

ม�กม�พักพิงอ�ศัยห�กินอยู่ที่นี่ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว�่ พื้นที่น�เกลือลด

จำ�นวนลงทุกปี กล�ยเป็นโรงง�น หมู่บ้�นจัดสรร บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ� 

แม้กระทั่งรีสอร์ต ค�เฟ่ชิคๆ ส่งผลกระทบต่อประช�กรนกอพยพ  

พื้นที่ 49 ไร่ ซึ่งสม�คมอนุรักษ์นกและธรรมช�ติแห่ง

ประเทศไทยร่วมระดมทุนกว�่ 8 ล�้นบ�ท ซื้อที่น�เกลือให้เป็นถิ่น

อ�ศัยของนกช�ยเลน เมื่อปี 2562  หลังว�งแนวเขต ปรับพื้นที่ให้

เหม�ะสมกับนกช�ยเลน สร้�งเนินดินให้นกเก�ะ พักผ่อน ผันน้ำ�

เพื่อสร้�งแหล่งอ�ห�ร รวมถึงสร้�งบังไพรสำ�หรับดูนก วันนี้กล�ย

เป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้�นป�กทะเล โมเดลต้นแบบเพื่อปกป้องนกช�ย

เลนและรักษ�วิถีเกลือสมุทร จ.เพชรบุรี

นิยม ทองเหมือน ผู้จัดก�รโครงก�รบ้�นป�กทะเล สม�คม

อนุรักษ์นกและธรรมช�ติแห่งประเทศไทย กล�่วว�่ พื้นที่น�เกลือ

บ้�นป�กทะเลมีก�รจัดก�รสร้�งแหล่งอ�ศัย แหล่งอ�ห�รของนก

ช�ยเลน โดยไม่มีก�รทำ�ล�ยระบบผันน้ำ�ที่เกษตรกรพื้นที่แห่งนี้ใช้

อยู่ เพร�ะห�กปรับพื้นที่ไม่เหม�ะสมจะตัดวงจรผลิตเกลือสมุทร 

ส่งผลกระทบต่อผู้คน วิถีช�วบ�้น เป�้หม�ยสูงสุดของก�รอนุรักษ์

คนน�เกลือและนกช�ยเลนอยู่ร่วมกันได้  

น�เกลือมี 3 ประเภท คือ น�ต�ก น�เชื้อ และน�ปลง 

แต่ละขั้นตอน ทำ�ให้ค่�คว�มเค็มเพิ่มขึ้น จนเป็นเม็ดเกลือ ซึ่ง

สม�คมซื้อพื้นที่น�ต�ก ซึ่งเป็นแหล่งอ�ห�รหลักของนกช�ยเลน 

เพร�ะระดับน้ำ�และระดับคว�มเค็มไม่สูงม�ก นกห�กินได้ ซึ่งพื้นที่ 

49 ไร่ ช�วบ้�นยังใช้ทำ�น�เกลือต�มวิถีดั้งเดิม  

“เพร�ะถ้�ไม่มีคนทำ�น�เกลือ ก็ไม่มีแหล่งอ�ห�รของนก 

ประช�กรนกจะเบ�บ�งไป พื้นที่อนุรักษ์บ้�นป�กทะเลเกิดจ�ก

คว�มร่วมมือของ

สม�คม ชุมชน และ

กรมทรัพย�กรท�งทะเล

และช�ยฝั่ง เพร�ะ

ระบบนิเวศน�เกลือ

สมุทรและกระบวนก�ร

ผลิตเกลือเป็นตัวเชื่อม

ร้อย เกิดแหล่งอ�ห�ร

ของนกช�ยเลนที่มี

คว�มอุดมสมบูรณ์ ก�ร

ซื้อพื้นที่ตรงนี้เป็นหลัก

ประกันว่� น�เกลือ

จะไม่ถูกข�ยหรือเปลี่ยนสภ�พเป็นอย่�งอื่นจ�กเศรษฐกิจ สังคม 

ก�รขย�ยตัวของเมือง นโยบ�ยพัฒน�พื้นที่ช�ยฝั่ง ผังเมืองรวม 

ผังเมืองช�ยฝั่งที่เปลี่ยนไป” นิยมกล�่ว

จ�กก�รเก็บข้อมูลปี 2564 นกช�ยเลนที่ม�ห�กินบ้�นป�ก

ทะเล พบว่� เป็นนกอพยพ และนกประจำ�ถิ่น  67 ชนิด ส่วน

นกอพยพสำ�คัญที่บินลงม�ห�กินพื้นที่ตรงนี้คือ นกช�ยเลนป�ก

ช้อน (Spoon-billed Sandpiper) หรือที่เรียกกัน “สปูนนี”   นก

อพยพท�งไกล ระยะท�ง 8,000 กิโลเมตร ซึ่งจัดอยู่ในสถ�นภ�พ

ใกล้สูญพันธุ์อย�่งยิ่ง ปัจจุบันทั่วโลกเหลือนกช�ยเลนป�กช้อนกว่� 

600 ตัว จ�กก�รบันทึกพบ

นกสปูนนีเฉลี่ย 4-6 ตัวต่อ

ฤดูก�ล  และเคยพบสูงสุด 

8-10 ตัว  

นอกจ�กนี้ ยัง

มีนกทะเลข�เขียว

ล�ยจุด (Spotted 

Greenshank) ประช�กร

ทั่วโลกมี 2,000 ตัว ม�

อ�ศัยป�กทะเล 230 ตัว 

ในฤดูก�ลที่ผ�่นม�  ที่นี่

ยังจัดกิจกรรมดูนกอย�่ง

เพลิดเพลิน และส่งร�ยง�นข้อมูลพบนกในพื้นที่เติมเต็มฐ�นข้อมูล

นกอพยพกับทั่วโลกอีกด้วย  ทำ�ให้มีก�รว�งเป้�หม�ยเป็นแลนด์

ม�ร์กดูนกช�ยเลนแห่งแรกของประเทศไทย 

อย่�งไรก็ต�ม ขณะนี้พื้นที่น�เกลือสมุทรป�กทะเลประสบ

ปัญห�กัดเซ�ะช�ยฝั่ง นิยมบอกว่� ที่ดินแปลงนี้ถูกกัดเซ�ะไปแล้ว 

25 ไร่ จึงต้องเร่งป้องกัน มีก�รผส�นคว�มร่วม

มือกับกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งจัด

ทำ�แผนป้องกันกัดเซ�ะและแนวไม้ไผ่กันคลื่น 

แต่ด้วยคลื่นลมแรงทำ�ให้แนวกันคลื่นเสียห�ย 

อยู่ระหว่�งศึกษ�วิจัยรูปแบบก�รปักไม้ไผ่สลับ

ฟันปล�ในห�ดเลน โดยใช้แสมทะเลเป็นไม้เบิก

นำ�ฟื้นฟูพื้นที่ 

 อีกคว�มกังวลปีที่ผ่�นม�ร�ค�เกลือ

สมุทรตกต่ำ�เหลือเกวียนละ 800 บ�ท จ�กเดิม

ร�ค� 1,500-1,600 บ�ท เป็นวิกฤตสินค้�ภ�ค

เกษตรเกลือสมุทร บวกกับสภ�วะโลกร้อนที่

ทำ�ให้ฤดูก�ลผิดเพี้ยน น้ำ�ทะเลหนุนสูง จะส่ง

ผลให้ไม่มีคนทำ�น�เกลือสมุทรแบบดั้งเดิม อน�คตที่ดินจะเปลี่ยน

มือ ถิ่นอ�ศัยของนกช�ยเลนจะลดลง    

“บ้�นป�กทะเลเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์แรกๆ 

ของไทย โดยคนเป็นหัวใจหลักในกระบวนก�รทำ�ง�น สัตว์  ป่� 

เป็นเครื่องมือทำ�ง�นอนุรักษ์ ถ้�มุ่งปกป้องนกเป็นตัวตั้งจะไม่ยั่งยืน 

ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่สู่อน�คตต้องทำ�เรื่องเศรษฐกิจชุมชน แม้

อ�ชีพน�เกลือจะเหลือน้อย แต่เป็นวิถีที่มีคุณูปก�รมห�ศ�ล ต้อง

ต่อยอดเพิ่มมูลค่�เกลือสมุทร จังหวัดต้องสร้�งตล�ดให้เกษตรกร

นำ�ผลผลิตสู่ผู้ประกอบก�ร อุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ท้อง

ถิ่นควรขย�ยผลออกเทศบัญญัติดูแลสิ่งแวดล้อมและจัดสรรงบ

ประม�ณส่งเสริมให้ชุมชนที่รักษ�ธรรมช�ติ อย่�งที่บ้�นป�ก

ทะเลเกิดชมรมอนุรักษ์นกและธรรมช�ติบ้�นป�กทะเล เมื่อปี 

2564 จ�กคว�มรักและหวงแหนธรรมช�ติในบ้�นเกิด” นิยมเสนอ    

ท�งรอด

สำ�หรับโมเดลบ�้นป�กทะเล ผจก.โครงก�รฯ บอกจะพัฒน�

สู่แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศช�ยฝั่ง น�เกลือสมุทร และนกช�ยเลน 

รวมถึงว�งเป้�หม�ยเป็นแลนด์ม�ร์กดูนกช�ยเลนแห่งแรกของ

ประเทศไทย ซึ่งเพชรบุรีถือเป็นเมืองของนก ถ�้จะดูนกชนิดต�่งๆ 

ยังมีผืนป�่แก่งกระจ�นเป็นแหล่งดูนกชั้นนำ� เร�เตรียมจะผลักดัน

โมเดลนี้ให้เกิดในภ�คเหนือ อีส�น และใต้ต่อไป ขณะนี้สม�คมยัง

เปิดรับบริจ�คสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รสนับสนุนโครงก�รเพื่อนำ�ไปเป็น

ทุนบริห�รจัดก�รพื้นที่ 

ด้�น ขวัญข้าว สิงหเสน ีผู้อำ�นวยก�รสม�คมอนุรักษ์นกและ

ธรรมช�ติแห่งประเทศไทย กล�่วว่� พื้นที่อนุรักษ์บ�้นป�กทะเล

เป็นก�รอนุรักษ์อย�่งมีส่วนร่วมและ

เกิดจ�กคว�มเข้�ใจของคนในชุมชน 

นกอยู่ได้ คนอยู่ได้ นำ�ม�สู่ก�รขย�ย

ผลเพิ่มศักยภ�พชุมชนในมิติต�่งๆ ทั้ง

เรื่องเกลือสมุทร ก�รส่งเสริมให้ช�ว

บ้�นเป็นไกด์พ�ดูนกในพื้นที่ เพร�ะ

ป�กทะเลเป็นพื้นที่ที่เข�้ถึงง่�ยที่สุด

ในก�รดูนก ส�ม�รถพบเจอนกหล�ย

ชนิดและนกห�ย�ก ห�กส่งเสริมก�ร

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเกิดประโยชน์

ต่อชุมชน อีกทั้งเป็นพื้นที่ต้นแบบ

สื่อส�รก�รทำ�ง�นอนุรักษ์จ�กระบบ

นิเวศที่เกื้อหนุนกันให้กับคนรุ่นใหม่

อย่�งเป็นรูปธรรม.   

เริ่มใช้ค่ามาตรฐานควันดำาสูงขึ้น 15%

น�ยอรรถพล เจริญชันษ� อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่�วว่� จ�กปัญห�ฝุ่น

ละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภ�พ สำ�หรับเขต

เมืองกรุงเทพฯ ฝุ่น PM 2.5 ม�จ�กก�รขนส่งท�งถนน พื้นที่ กทม.ตรวจสอบควัน

ดำ� 164,560 คัน เกินม�ตรฐ�น 46,176 คัน ห้�มใช้ 682 คัน ทส.ได้ปรับปรุงค�่

ม�ตรฐ�นควันดำ�เพิ่มคว�มเข้มงวดและประสิทธิภ�พก�รควบคุมมลพิษ PM 2.5 จ�ก

แหล่งกำ�เนิดมลพิษรถยนต์ ออกประก�ศเรื่องกำ�หนดม�ตรฐ�นค่�ควันดำ�ของรถยนต์

ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ

จุดระเบิดด้วยก�รอัด 

พ.ศ.2564 กำ�หนดค�่

คว�มทึบแสงไม่เกิน

ร้อยละ 30 เดิมไม่เกิน

ร้อยละ 45 และค�่

กระด�ษกรองไม่เกิน

ร้อยละ 40 เดิมไม่เกิน

ร้อยละ 50 บังคับใช้

วันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่�นม� 

ขอให้ผู้ประกอบก�ร 

ประช�ชนดูแลบำ�รุง

รักษ�เครื่องยนต์สม่ำ�เสมอ ป้องกันเกิดฝุ่นและเป็นก�รปฏิบัติต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 

‘ตำาบลขับขี่ปลอดภัย’ รับมือสงกรานต์  

ดร.ประก�ศิต ก�ยะสิทธิ์ รองผู้จัดก�รกองทุน สสส. กล�่วว่� สสส.เสริมสร�้ง

ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน โดยบันทึกข้อตกลงคว�ม

ร่วมมือก�รขับเคลื่อนตำ�บลขับขี่ปลอดภัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 108 แห่ง นำ�

นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ ยึดแนวท�ง 5 เส�หลัก ลดคว�มสูญเสียจ�กอุบัติเหตุท�งถนน 

ได้แก่ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน, ถนนและก�รสัญจรอย�่งปลอดภัย, 

ย�นพ�หนะปลอดภัย, ผู้ใช้รถใช้ถนนอย�่งปลอดภัย และก�รตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

ท�งถนน เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะและ

ม�ตรก�รชุมชนท้องถิ่น “ลดเร็ว ลด

เสี่ยง เลี่ยงต�ย” กำ�หนดเป�้หม�ยก�ร

ลดอุบัติเหตุจร�จรช่วงเทศก�ลสงกร�นต์

ปี 65 และในว�ระปกติของพื้นที่เกิด

ก�รพัฒน�ศักยภ�พกลไกจัดก�รคว�ม

ปลอดภัยท�งถนนโดยชุมชนท้องถิ่น

บันทึกประวัติศาสตร์ 240 ปี  

กรุงรัตนโกสินทร์ 

สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย (สศร.) ร่วมกับสม�คมถ่�ยภ�พแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ จัด

กิจกรรม photo walk ภ�ยใต้ง�น “ใต้ร่ม

พระบ�รมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” รวม

นักถ�่ยภ�พค้นห�คว�มหม�ยของสถ�น

ที่ อ�ค�รมรดกท�งประวัติศ�สตร์ ผ่�นภ�พถ่�ย 4 เส้นท�ง ได้แก่ 1.เก�ะรัตนโกสินทร์

และบริเวณใกล้เคียง 2.ย่�นเย�วร�ช ไชน�่ท�วน์ 3.ย�่นด�วน์ท�วน์ สย�ม สีลม ร�ช

ประสงค์ 4.คลองผดุงกรุงเกษม ผลง�นจะจัดนิทรรศก�รออนไลน์ และก�รเสวน�เรื่อง 

240 ปี : สองข� สี่เส้นท�ง ศูนย์กล�งรัตนโกสินทร์ บ�่ยวันที่ 24 เม.ย. ณ หอศิลป์ร่วม

สมัยร�ชดำ�เนิน และรูปแบบออนไลน์

ตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์ฝีมือคนไทย 

เปิดตัว “โครงก�รวิจัยและพัฒน�เครื่องตรวจจับคว�มเร็วของรถยนต์ด้วยแสง

เลเซอร์” ผลง�น พ.ต.ท.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร ส�รวัตรกลุ่มง�นวิจัยประเมินผล 

3 กองวิจัย 

สำ�นักง�น

ยุทธศ�สตร์

ตำ�รวจ พร้อม

คณะ ได้ทุน

สนับสนุนจ�ก 

ววน. เป็น

นวัตกรรม

ของคนไทย

ม�ตรฐ�น

ส�กล ช่วย

ตรวจจับ

คว�มเร็ว สร้�งคว�มปลอดภัยในท้องถนน ประหยัดงบประม�ณ ขณะนี้เครื่องต้นแบบ

นำ�ม�ใช้ง�นจริงที่กองบังคับก�รตำ�รวจจร�จรกับกองบังคับก�รตำ�รวจท�งหลวง โดย

ชิ้นส่วนประกอบ หัววัดตรวจจับคว�มเร็วและจุดกำ�เนิดแสงเลเซอร์ผลิตในไทย ขณะนี้

ภ�คเอกชนสนใจนำ�องค์คว�มรู้ไปพัฒน�ต่อยอดเครื่องตรวจจับคว�มเร็วของคนไทยที่มี

ประสิทธิภ�พดีขึ้น ซึ่งเครื่องตรวจจับคว�มเร็วจ�กต่�งประเทศ ร�ค� 300,000 บ�ทต่อ

เครื่อง แต่เครื่องที่คิดค้นขึ้นม� 80,000-100,000 บ�ท ถูกกว�่ถึง 5 เท่�   

น

‘บ้านปากทะเล’ โมเดลคนอยู่ ได้ นกอยู่ ได้

ที่นาเกลือสู่พื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี

นกชายเลนพึ่งพาระบบนิเวศนาเกลือสมุทร

นกชายเลนปากช้อน หรือ สปูนนี

บังไพรสำาหรับดูนกชายเลน

นกชายเลนที่เข้ามาใช้พื้นที่ฤดูกาลที่ผ่านมา 

ป้ายสื่อสารพื้นที่เป็นแหล่งอาศัยนกชายเลนอพยพ
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9กีฬา

ไทยโพสต์ • มาโกโตะ เทกุระโมริ กุนซือ

ใหญ่ “เดอะแรบบิท”  บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

พอใจที่ประเดิมแต้มแรกในศึกเอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก 2022 ได้สำาเร็จ เชื่อผล

งานของทีมจากนี้จะดีขึ้นแน่นอน ขณะที่ 

“มุ้ย”  ธีรศิลป์ แดงดา เผยเกมบอลถ้วย

เอเชียยิ่งใหญ่เสมอสำาหรับตนเอง และ

เชื่อว่านี่คือความใฝ่ฝันของนักเตะเอเชีย

ทุกคน

มาโกโตะ เทกุระโมริ กุนซือใหญ่ 

“เดอะแรบบิท”  บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ออก

มาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนัดแรกของ

กลุ่มจี ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 

กลุ่มจี ที่สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม เสมอ

กับ เมลเบิร์น ซิตี 1-1 ว่า “ครึ่งแรกดู            

เหมือนนักเตะเราจะล้าจากเกมที่เล่นต่อ

เนื่อง ทำาให้คุมจังหวะการเล่นไม่ค่อยได้”

“แต่สุดท้ายเราสามารถตีเสมอและ

เก็บแต้มแรกได้ในการแข่งขัน แสดงให้

เห็นว่าเรามีดีพอ ครึ่งหลังผมพยายาม

บอกวิธีกระตุ้นลูกทีมให้มีความผ่อนคลาย 

และทุกคนทำาได้ดีขึ้น กล้าเล่นมากขึ้น 

การได้ 1 แต้มในนัดนี้ผมดีใจและพอใจ

กับความมุ่งมั่นของทุกคน”

ด้าน “มุ้ย”  ธีรศิลป์ แดงดา กล่าว

ว่า “การได้เล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอสำาหรับผม นับ

ตั้งแต่เคยเล่นกับเมืองทอง ยูไนเต็ดมา

แล้ว เราจะได้เจอกับนักเตะที่เก่ง ทีมที่

แข็งแกร่ง มันเป็นรายการใหญ่ที่นักเตะ

เอเชียทุกคนมีความใฝ่ฝันและต้องการลง

เล่นอยู่แล้ว”

“วันนี้ผมมีโอกาสได้เล่นและยิง

ประตูได้ด้วย ดีใจมากๆ ขอมอบประตูนี้

ให้กับแฟนบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ดทุกคน 

เกมหน้าและเกมต่อๆ ไปอยากให้แฟน

บอลเข้ามาชมในสนามเพื่อส่งเสียงเชียร์

ทุกคนในทีมกันเยอะๆ เพื่อเป็นกำาลังใจให้

พวกเราทุกคนครับ”

โดยโปรแกรมนัดต่อไปของบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด จะลงแข่งขันในศึกเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มจี                        

นัดที่ 2 พบกับ ชุนนัม ดรากอนส์ ใน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 25562 เวลา                  

18.00 น. ที่สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม

ส่วนความคืบหน้าของเชียงราย 

ยูไนเต็ด หลัง “บิ๊กฮั่น” มิตติ ติยะไพรัช 

ประธานที่ปรึกษาของสโมสรออกมาเผย

ว่า สนามซ้อมที่ทาง บุรีรัมย์จัดให้ทีมลง

ซ้อมเพื่อเตรียมลงทำาการแข่งขันเอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก มีพื้นสนามไม่ค่อยดี เสี่ยง

จะทำาให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บนั้น

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร

บุรีรัมย์ ได้สั่งการปรับปรุงพื้นสนาม

เรียบร้อยแล้ว โดยมีการเขียนข้อความผ่าน

ทางเพจลุงเนวิน ว่า “มีอะไรให้มาบอกลุง”

“เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม ปรับพื้นหญ้า

สนามซ้อมของสนามบุรีรัมย์ ซิตี้ เพื่อให้

นักฟุตบอลทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเอ

เอฟซี แชมเปียนส์ลีก ได้ซ้อมตามแผน 

และมีสมาธิกับการฝึกซ้อมการแข่งขัน

อย่างเต็มที่”

“คนบุรีรัมย์พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

ให้การดูแล ให้กำาลังใจนักกีฬา และเจ้า

หน้าที่ทีมทุกคน ขอให้ทุกท่านมีสมาธิกับ

เกม สิ่งใดไม่สะดวก ติดขัดตรงไหน แจ้ง

ได้ที่ลุงเนวิน บุรีรัมย์ทำาได้”

โดยก่อนหน้านั้น นายมิตติ ติยะ

ไพรัช ประธานที่ปรึกษาสโมสรกว่างโซ้ง 

มหาภัย ออกมาเผยว่า สนามซ้อมที่จังหวัด

บุรีรัมย์สภาพไม่ดี เกรงว่านักเตะจะได้รับ

บาดเจ็บ ก่อนมีคิวลุยศึกเอเอฟซี แชม             

เปียนส์ลีก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม

“เป็นวันแรกที่ได้มาซ้อมที่บุรีรัมย์ 

สนามซ้อมสภาพค่อนข้างที่จะแย่มาก ถึง

แม้ว่าหญ้าจะขึ้นเต็ม แต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อย

เรียบ ก็กลัวว่านักบอลจะเกิดอาการบาด

เจ็บได้” นายมิตติกล่าว

“ก็หวังว่าในช่วงที่เรามาซ้อมตรงนี้ 

จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก่อนการแข่งขัน 

หวังว่าแฟนๆ จะติดตามและให้กำาลัง

ใจพวกเราในทุกๆ วันครับ” ประธานที่

ปรึกษาเชียงราย ยูไนเต็ด กล่าวทิ้งท้าย

“กว่างโซ้งมหาภัย” เชียงราย 

ยูไนเต็ด จำาเป็นต้องโยกมาเล่นที่จังหวัด

บุรีรัมย์ เนื่องจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่ง

เอเชีย หรือเอเอฟซี อนุมัติให้จังหวัด

เชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเจ ในตอนแรก แต่

สุดท้ายเมื่อมาตรวจสนามแข่งขันแล้ว

ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตามกำาหนดหลาย

ข้อ ทำาให้เอเอฟซีต้องเปลี่ยนให้กลุ่มนี้มา

แข่งขันกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่สนามผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานแทน.

เพรสซิเดนท์คัพกลับสู่เมลเบิร์น

สังเวียนชิงชัยปี2028และ2040

เมลเบิร์น • พีจีเอทัวร์ ประกาศสังเวียน

ดวลศึกกอล์ฟประเภททีมรายการใหญ่ 

เพรสซิเดนท์ คัพ ระหว่างทีมสหรัฐอเมริกา

และทีมรวมนานาชาติ เตรียมหวนสู่นคร

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2028 

และ 2040 ซึ่งจะทำาให้เมลเบิร์นกลายเป็น

เมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ

นี้มากที่สุด

สำาหรับศึกเพรสซิเดนท์ คัพ ปี 2028 

ที่จะจัดขึ้นที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย 

ประเทศออสเตรเลีย จะเป็นครั้งที่ 4 ที่

นครเมลเบิร์นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันรายการนี้เท่ากับสถิติมาก

ที่สุดของเกนส์วิลล์ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยสนามแข่งขันจะประกาศ

ให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้เพรสซิเดนท์ คัพ 

เคยจัดการแข่งขันที่เมลเบิร์นมาแล้ว 3 ครั้ง

ที่สนามเดอะรอยัล เมลเบิร์น กอล์ฟคลับ 

เมื่อปี 1998, 2011 และ 2019 โดยทีมรวม

นานาชาติซึ่งมี ปีเตอร์ ธอมป์สัน เป็นกัปตัน

ทีมในปี 1998 เอาชนะทีมสหรัฐอเมริกาไป

ได้ ขณะที่ทีมสหรัฐอเมริกาชนะที่สนามแห่ง

นี้ 2 ครั้ง ในปี 2011 และ 2019

เจย์ โมนาฮาน ประธานบริหารของ

พีจีเอทัวร์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่กอล์ฟเพรส

ซิเดนท์ คัพ ได้แข่งขันครั้งแรกที่นครเมล

เบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 1998 

ทำาให้มีจำานวนแฟนกอล์ฟเพิ่มมากขึ้นใน

เพรสซิเดนท์ คัพ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำา

เสนอนครเมลเบิร์นและเขตแซนด์เบลท์ ซึ่ง

เป็นสถานที่ที่ผู้เล่นและแฟนกอล์ฟทั่วโลก

ทราบดีถึงมาตรฐานที่สูง และด้วยความ

ร่วมมืออันดียิ่งกับพันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะ

เป็นรัฐวิกตอเรียและการท่องเที่ยววิกตอเรีย 

รวมถึงการสนับสนุนจากท่านมุขมนตรีรัฐ

วิกตอเรียในการยืนยันวันแข่งขันในปี 2028 

และ 2040”

ทางด้าน มาร์ติน พาคูลา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงท่องเที่ยว กีฬา และ

กิจกรรมสำาคัญของออสเตรเลีย กล่าว

ว่า “การรับรองการจัดการแข่งขันเพรส

ซิเดนท์ คัพ ทั้งสองครั้ง จะเป็นการ

ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20-

26 กันยายนนี้ หลังจากที่เลื่อนมา 1 ปี

เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

เบรนแดน แม็คลีเมนท์ส ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร การท่องเที่ยวรัฐวิกตอเรีย 

เผยว่า “เรายินดีที่กอล์ฟเพรสซิเดนท์ 

คัพ จะกลับมาในปี 2028 และ 2040 ซึ่ง

เป็นการนำาเมลเบิร์นไปสู่การเป็นจุดหมาย

ปลายทางของอีเวนต์ระดับโลก และเป็น

เมืองหลวงของการจัดงานสำาคัญของ

ออสเตรเลีย”

ทั้งนี้ กอล์ฟเพรสซิเดนท์ คัพ 

ปี 2019 ทางพีจีเอทัวร์ ร่วมกับเฟิสต์

ที (First Tee) ประกาศสร้างเฟิสต์ที 

ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรม

กอล์ฟเยาวชน โดยความร่วมมือของพีจี

เอทัวร์ในการนำาโค้ชไปฝึกสอน ซึ่งทางพีจี

เอ ออฟ ออสเตรเลีย และ 5 กลุ่มชุมชน

ท้องถิ่นได้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยในปี 

2021 เฟิสต์ที ออสเตรเลีย มีนักเรียนเพิ่ม

ขึ้น 1,100 คน จาก 4 เขตในนครเมลเบิร์น 

และแทสเมเนีย และมีแผนจะขยายไปทั่ว

ประเทศในอนาคต.

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกิจกรรม

ต่างๆ ของเมืองเราไปสู่สายตาชาวโลกได้

อย่างดียิ่ง”

ย้อนกลับไปรายการเพรสซิเดนท์ 

คัพ แข่งขันที่สนามเดอะรอยัล เมลเบิร์น 

กอล์ฟคลับ ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2019 ซึ่งครั้ง

นั้นสหรัฐอเมริกาสร้างผลงานยอดเยี่ยม ไล่

ตามเอาชนะไปได้ในช่วงวันสุดท้าย ขณะ

ที่ปี 2022 นี้ เพรสซิเดนท์ คัพ จะกลับ

ไปแข่งขันที่สนามเควล ฮอลโลว์ คลับ 

เซาเปาลู • “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ 

นักวีลแชร์ฟันดาบสาวพาราไทยวัย 47 

ปี ชาว จ.เชียงใหม่ โชว์ฟอร์มสมราคา

เบอร์ 1 โลกอีกครั้ง ด้วยการกระชาก

แชมป์โลกประเภทฟอยล์ บุคคลหญิง 

คลาส B ในการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบ

ชิงแชมป์โลก 2022 รายการ “วีลแชร์ 

เฟนซิ่ง เวิลด์คัพ 2022” ที่เมืองเซาเปาลู 

ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่

ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบราซิล 

ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 16 เมษายนตามเวลา

ไทย นับเป็นแชมป์โลกที่ 2 ของนักดาบ

สาวจอมเก๋าทีมชาติไทย หลังจากเมื่อ

วันก่อนสายสุนีย์เพิ่งจะคว้าแชมป์โลก

ประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง คลาส B 

มาครอง

ประเภทฟอยล์ บุคคลหญิง คลาส 

B รอบ 16 คนสุดท้าย สายสุนีย์ได้บาย, 

รอบ 8 คนสุดท้าย สายสุนีย์เอาชนะ สเต

ฟานี ดรัวต์ มาลาร์ม จากฝรั่งเศส 15-5 

คะแนน กรุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 

และไปเอาชนะ โช อุนฮยุน จากเกาหลีใต้ 

15-0 คะแนน จากนั้นรอบชิงชนะเลิศ สาย

สุนีย์ยังไร้เทียมทาน ไล่แทงเอาชนะ ไอร์มา 

เคธต์สุเรียนี จากจอร์เจีย 15-11 คะแนน 

ส่งผลให้สายสุนีย์ผงาดครองแชมป์โลกที่ 2 

ของตัวเองอย่างยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ ทีมวีลแชร์ฟันดาบไทย

ยังคว้าได้อีก 2 เหรียญทองแดงจากผลงาน

ของ บุญศิริ สนิทหมื่นไวย ประเภทดาบ

เซเบอร์ บุคคลชาย คลาส A โดยรอบ 32 

คนสุดท้าย บุญศิริ ได้บาย, รอบ 16 คน

สุดท้าย บุญศิริ ชนะ ฟาบิโอ ลุยซ์ ดามาส

ซิโน จากบราซิล 15-10 คะแนน, รอบ 8 

คนสุดท้าย บุญศิริ ชนะ โมเอซ์ เอล อัส

ซีน จากฝรั่งเศส 15-14 คะแนน จาก

นั้นรอบรองชนะเลิศ บุญศิริพ่ายให้กับ 

อิโดอาร์ โด จิออร์ดาน จากอิตาลี 5-15 

คะแนน คว้าเหรียญทองแดงปลอบใจ 

ส่วนอีก 1 เหรียญทองแดง จาก

ผลงานของ “ต้อม” พิพัฒน์ ทองจะ

โป๊ะ ประเภทเซเบอร์ บุคคลชาย คลาส 

B รอบ 16 คนสุดท้าย เอาชนะ ธีรภัทร์                               

กุลพิศาล เพื่อนร่วมทีมชาติ 15-4 

คะแนน, รอบ 8 คนสุดท้ายเอาชนะ              

อิซาเอียส มอนเทียโร ดา ซิลวา จาก

บราซิล 15-3 คะแนน มาถึงรอบรอง

ชนะเลิศ พิพัฒน์พ่ายให้กับ เจียนมาโก 

เปาลุซซี จากอิตาลี 8-15 คะแนน ชวด

เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และคว้าเหรียญ

ทองแดงไปครอง.

สายสุนีย์กระชากแชมป์โลกที่2

ดาบฟอยล์ศึกเวิลด์คัพบราซิล

กุนซือเดอะแรบบิทพอใจแต้มเอเอฟซี
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10 บันเทิง

ครฟิลาเดลเฟียในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา จัดเป็นเมือง

ประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งที่ถือกำาเนิดนักร้องร็อกแอนด์

โรลมีชื่อหลายคน รายการทีวี Dick Clark’s American 

Band Stand โปรโมตนักร้องดาวรุ่งและจัดอันดับเพลง

ยอดนิยมที่มีแนวโน้มขึ้นชาร์ตก็ถ่ายทอดจากเมืองนี้ นอกจากนั้นยัง

มีบริษัทแผ่นเสียงตรา Cameo/Parkway ตั้งอยู่ที่นี่  สำาหรับคนเกิด

ในยุคเบบี้บูม นักร้องและดาราขวัญใจวัยรุ่นชั้นเทพบุตรมีอยู่ทั้งหมด 

4 คน คนที่อายุมากสุดคือ เจมส์ ดาเรน ส่วนอีก 3 คนอายุไล่เลี่ย

กัน แถมบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน แถบเซาท์ฟิลาเดลเฟีย (South 

Philadelphia) อีกด้วย ทั้งสามคือ เฟเบียน, แฟรงกี อวาลอน และ

บ็อบบี ไรเดล (Bobby Rydell) ซึ่งเพิ่งเสีย

ชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยวัย 79 ปี 

ระหว่างปี 1959-1965 บ็อบบี ไรเดล มี

เพลงติดชาร์ตท็อป 40 ถึง 19 เพลง อย่าง

เช่น Wild one, Volare, Forget him นาม

สกุลไรเดลได้รับเกียรติใช้เป็นชื่อโรงเรียน

มัธยมปลาย Rydell High School ในละคร

เพลงเรื่อง Grease 

บ็อบบี ไรเดล มีชื่อเดิมว่า โรเบิร์ต 

หลุยส์ ริดาเรลลี (Robert Louis Ridarelli) 

เขาเกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 1942 ที่เมือง

ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ครอบครัว

เชื้อสายอิตาเลียน พ่อทำางานเป็นช่างตีเหล็ก 

ชอบฟังเพลงโดยเฉพาะบิ๊กแบนด์ เขามักพา

ลูกชายวัย 7 ขวบไปดูคอนเสิร์ต อย่างวง

ของเบนนี กูดแมน วงของอาร์ตี ชอว์ และ

วงของมือกลองยีน กรูปา และจากการได้

เห็นฝีมือโซโลกลองทำาให้เขาตั้งความหวัง

อยากเป็นมือกลองในอนาคต พ่อถึงกับซื้อ

ชุดกลองให้ฝึกซ้อม พออายุ 9 ขวบ พ่อพาไปแข่งขันประกวดประเภท

ศิลปินดาวรุ่งผู้มากด้วยความสามารถ เขาเลือกโชว์ โซโลกลอง กับร้อง

เพลง รายการแข่งขันจัดโดยวงพอล ไวต์แมน วงลีลาศชื่อดังในขณะ

นั้น เพื่อให้เรียกง่ายขึ้น เขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อ บ็อบบี ไรเดล จากการที่

เขามีพรสวรรค์ด้านดนตรีตั้งแต่เกิด เขาคว้ารางวัลศิลปินดาวรุ่งดีเด่น

มาครอง ได้ปรากฏตัวตีกลองและร้องเพลงกับวงพอล ไวต์แมน บ่อย

ครั้ง ควบคู่กับการเรียนหนังสือไปด้วย บ็อบบี ไรเดล ออกจากโรงเรียน

มัธยม หันมาทำางานตีกลองกับร้องเพลง เขาได้พบกับแฟรงกี อวาลอน 

เพื่อนเก่าที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ในวง Rocco & The Saints แฟรงกี

เป่าทรัมเป็ต ส่วนบ็อบบี ไรเดล ทั้งตีกลองและร้องเพลง จากนั้นบ็อบบี                                       

ไรเดล ทำางานเล่นดนตรีและร้องเพลงอยู่กับวงท้องถิ่นหลายวง จน

ไรเดล มีอยู่คืนหนึ่งเมื่อเขาทราบว่าแฟรงก์ ซิเนตรา แวะมาดริงก์

กับเพื่อนๆ  เขาตรงมาที่คลับขอให้ผู้จัดการคลับแนะนำาให้เขาได้รู้

จักแฟรงก์หน่อย ผู้จัดการไม่ขัดข้อง พาบ็อบบีตรงไปที่โต๊ะแฟรงก์

นั่งอยู่ เมื่อไปถึงเขาแปลกใจเมื่อแฟรงก์เห็นหน้าเขา เรียกชื่อเขาถูก 

เขาถือแผ่นเสียงอัลบั้มการแสดงสดที่โคปาซึ่งเขาอัดไว้ ขอให้แฟรงก์

เซ็นชื่อเป็นที่ระลึก ด้วยความยินดี แฟรงก์ไม่ขัดข้อง จากนั้นแฟรงก์

เชิญบ็อบบี ไรเดล ร่วมโต๊ะดื่ม แฟรงก์ถามบ็อบบีว่าอยากดื่มอะไร 

บ็อบบีตอบด้วยความประหม่าว่า ผมขอโค้กครับ นั่นเป็นเหตุการณ์ที่

บ็อบบี ไรเดล ไม่มีวันลืมในชั่วชีวิตของเขา 

ในปี 1962 บ็อบบี ไรเดล ยังคงมีเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างเช่น I’ll 

never dance again (#14), The Cha-Cha-Cha (#10) ขณะเดียวกัน 

บ็อบบี ไรเดล เดินสายร่วมขบวน Caravan Star ของดิก คลาร์ก เดิน

ทางไปแสดงคอนเสิร์ตยังยุโรป  ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ปี 1963 

บ็อบบี ไรเดล ได้รับเลือกไปฮอลลีวูดเพื่อแสดงภาพยนตร์เพลงเรื่อง 

Bye Bye Birdie กับแอนน์ มาร์เกรต ทั้งสองร้องดูเอตเพลง Got a 

lotta livin to do บ้านเราฉายที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษม คนทั่วโลกยิ่ง

รู้จักบ็อบบี ไรเดล มากขึ้น แต่ส่วนตัวเขาเป็นคนรักครอบครัว รักพ่อ

แม่ เขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหญ่ให้กับพ่อแม่ ตั้งใจว่าหลังแต่งงานจะพา

ภรรยามาอยู่ด้วย มีลูกมีหลานก็อยู่ด้วยกันตามวิถีชีวิตคนอิตาเลียน 

ถึงแม้ฮอลลีวูดจะต่อสัญญาให้เขาได้แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง 

แต่เขาปฏิเสธ หลังจาก Bye bye Birdie มีคิวแสดงหนังคอมิดีดรามา

กระทั่งแมวมองบริษัทแผ่นเสียงตรา Cameo มาพบเข้า ชอบใจใน

บุคลิก สไตล์การร้อง ความเป็นกันเองกับผู้คน แมวมองมั่นใจว่าบ็อบบี 

ไรเดล จะก้าวสู่นักร้องมีชื่อในอนาคตอย่างแน่นอน เขาจึงชวนไปเป็น

นักร้องในสังกัดในต้นปี 1959 บ็อบบี ไรเดล อายุแค่ 17 ปี ช่วงนั้น           

เอลวิส เพรสลีย์ ถูกเกณฑ์ทหาร หยุดอัดเสียง บริษัทแผ่นเสียงต่างหา

นักร้องดาวรุ่งมาทดแทนเอลวิส

เมื่อมาอยู่สังกัด Cameo เริ่มแรกอัดซิงเกิลอยู่ 3 แผ่น แต่ไม่

ได้รับความสนใจ จนกระทั่งกลางปี 1959 บ็อบบี ไรเดล เลือกบันทึก

เสียงเพลง Kissin’ Time ร้องสไตล์สวิงผสมร็อก ได้รับความนิยม

ขึ้นถึงอันดับที่ 11 จากนั้นตามมาด้วยเพลงฮิตอีก 2 เพลง ในเดือน

พฤศจิกายน เพลง We got love (#6) กับ  I 

dig girls (#46) เขาถูกเชิญไปออกรายการ 

Dick Clark’s American Bandstand ด้วย มา

ถึงต้นปี 1960 ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ จับทางถูก 

เขาบันทึกเสียงเพลง Wild One ในสไตล์สวิง

ร็อกเช่นเคย กลายเป็นเพลงฮิตขึ้นถึงอันดับ 

2 จากนั้นตามด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตอีก 6 

เพลง ที่โดดเด่น อาทิ Swingin School (#5) 

ใช้ประกอบในหนังเรื่่อง Because they’re 

young และ Volare (#4) เพลงที่คุณพ่อร้อง

ให้ฟังอยู่เสมอที่บ้าน ภายหลังกลายเป็นเพลง

สัญลักษณ์ประจำาตัวที่บ็อบบี ไรเดล ต้องร้อง

ทุกครั้งในคอนเสิร์ต จาก Volare มาถึง Sway 

(#14) เพลงละตินป็อปที่ดีน มาร์ตินร้องมา

ก่อนในปี 1954 ปี 1961 บ็อบบี ไรเดล ยัง

คงมีเพลงฮิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ Good time 

baby (#11), That Old black magic (#21), I 

wanna thank you (#21), Jingle Bell Rock 

#21) (ดูเอตกับชับบี เชกเกอร์) รวมทั้งอัด

แผ่นเสียงดูเอตกับชับบี เชกเกอร์ ชื่ออัลบั้ม Bobby Rydell/Chubby 

Checker ทั้งนี้ยังคงอยู่ในเครือ Cameo/Parkway

บ็อบบี ไรเดล ไม่เพียงแต่จะมีแฟนเพลงวัยรุ่นที่เฝ้าติดตาม 

เขายังมีกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีรสนิยมติดตามงานของเขา ในปี 1961 ขณะ

บ็อบบี ไรเดล อายุเพียง 19 ปี เขาได้รับการติดต่อจากไนต์คลับชื่อ

ดังโคปาคาบานาในนิวยอร์กให้มาร้องเพลงที่นั่น เขาตกลง ส่วน

ใหญ่เขาจะร้องเพลงสแตนดาร์ดอย่าง That Old Black Magic หรือ

เพลงละตินอย่าง Sway มีอยู่คืนหนึ่งที่การแสดงของเขาถูกบันทึก

เสียงออกเป็นอัลบั้มชื่อ Rydell At The Copa ไนต์คลับโคปาคาบา

นาเป็นไนต์คลับชั้นสูงที่แขกประเภทไฮโซมักแวะมาเที่ยว รวมทั้ง

นักร้องชื่อดังอย่างแฟรงก์ ซิเนตรา หนึ่งนักร้องในดวงใจของบ็อบบี                       

อีกเรื่องชื่อ That Lady from Peking จากนั้นก็เดินทางกลับฟิลา

เดลเฟีย ช่วงนั้นที่เขามีงานฮิตอย่างเช่น Forget him (#4), Wildwood 

Days (#17) Wildwood เป็นชื่อสถานที่พักตากอากาศริมทะเลที่รัฐ

นิวเจอร์ซีย์ คุณยายมีบ้านหลังเล็กๆ อยู่ที่นั่น เธอมักชวนหลานๆ ไป

เที่ยวตอนหน้าร้อน บ็อบบี ไรเดล อุทิศเพลงนี้ให้กับคุณยาย 

ปี 1963 บ็อบบี ไรเดล เดินสายเปิดการแสดงในลอนดอน 

ช่วงนั้นกระแสเดอะบีตเทิลส์เริ่มมาแรง  พอล แมคคาร์ตนีย์ กับ

จอห์น เลนนอน นั้นติดตามและชื่นชอบเพลงของบ็อบบี ไรเดล อยู่

เสมอมา เมื่อมาลอนดอนพอลและจอห์นยังไปพบบ็อบบี ไรเดล ใน

รถทัวร์ พร้อมกับอนุญาตให้บันทึกเสียงเพลง A World without love 

ได้ ซึ่งในเวลาเดียวกันพอลกับจอห์นก็มอบให้ Peter and Gordon 

บันทึกเสียง ปีเตอร์ แอชเชอร์ นั้นเป็นน้องชายของเจน แอชเชอร์ 

หญิงคนรักของพอล แมคคาร์ตนีย์ ในเวลานั้น แต่เวอร์ชันฮิตกลับ

กลายเป็นของ Peter and Gordon ครั้นกระแส Beatlemania เข้า

มามีอิทธิพลในอเมริกา บดบังรัศมีและความนิยมชมชอบนักร้อง

คนอื่น บ็อบบี ไรเดล ก็เช่นกัน หันมาร้องเพลงตามไนต์คลับและ

ทัวร์ต่างประเทศ สองเพลงสุดท้ายที่ติดชาร์ตได้แก่ I just can’t say 

goodbye ติดชาร์ตในปี 1965 และเพลง Diana เพลงคัฟเวอร์ของ

พอล แองกา ติดชาร์ตในปี 1966 

บ็อบบี ไรเดล พบรักกับ Camille Quattrone ตั้งแต่ครั้งเรียน

ด้วยกันในโรงเรียนมัธยมปลาย แต่มาแต่งงานในปี 1968 เธอให้

กำาเนิดทายาท 3 คน เธอเสียชีวิตในปี 2003 บ็อบบี ไรเดล แต่งงาน

ครั้งที่ 2 กับ Linda Hoffman ในปี 2009 อยู่ด้วยกันจนกระทั่งเขา

เสียชีวิต ช่วงที่บ็อบบี ไรเดล ทำางานร้องเพลงตามไนต์คลับและออก

รายการวาไรตี้โชว์ บ็อบบี ไรเดล ดื่มจัด ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

อยู่พักหนึ่ง ตามด้วยป่วยเป็นโรคไตวาย ต้องรับการผ่าตัดเปลี่ยนไต                                                           

ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นในปี 1985 เมื่อ ดิก คลาร์ก ช่วยฟอร์มสาม

นักร้องเสียงทองชื่อ The Golden Boys ซึ่งประกอบด้วย เฟเบียน,                  

แฟรงกี อวาลอน และบ็อบบี ไรเดล ซึ่งเขามักร้องเพลงของแฟรงก์ 

ซิเนตรา และบ็อบบี ดาริน นักร้องคนโปรดของเขา การแสดงเป็น

ที่ชื่นชอบของผู้ชมทุกรุ่น ตั้งแค่คนรุ่นใหม่ถึงคอโอลดี การแสดง

ดำาเนินถึงปัจจุบันก่อนที่บ็อบบี ไรเดล จะเสียชีวิตไม่นาน

บ็อบบี ไรเดล เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2022 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอาบิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย 

ขณะมีอายุ 79 ปี  บ็อบบี ไรเดล เขียนหนังสือบันทึกความทรงจำาอยู่

เล่มหนึ่งชื่อ Bobby Rydell:Teen Idol on the Rocks.

Scene, Sight, Visual แปลตรงตัวคือ ฉาก-ภาพ 

สวยอีกนิดเป็น ภาพที่เห็น ความหมายผสมกับเรื่องราวที่ว่า

ด้วยวีรกรรมทำาเพื่อลูกสาว ออกมาเป็นภาพลวง ชื่อไทยของ 

Drishyam – ดริชยัม หนังอินเดียภาษาฮินดีขวัญใจเหล่านัก

วิจารณ์

รีเมกจากหนังอินเดียภาษามาลายันชื่อเดียวกัน จาก

ปี 2013 จนถึงปีนี้ 2022 รีเมกไปแล้ว 6 รอบ ในบ้านเกิด

อินเดีย 5 ครั้ง ตามจำานวนภาษา เตกูลู-กันดานา-ทมิฬ-ฮินดี 

และสิงหล ปิดท้ายด้วยหนังจีน ปี 2019 Sheep Without a 

Shepherd (หนังจีนเรื่องแรกที่รีเมกจากหนังอินเดีย) จำานวน

ครั้งการรีเมกเป็น อย.  ประกันความดีงามของบทหนัง

ต้นฉบับ บทหนังของ จีธุ โจเซฟ ดีอยู่แล้ว เวอร์ชันฮินดีของ

ผู้กำากับ นิชิคานท์ คามัต ที่มีให้ดูในเน็ตฟลิกซ์ จึงมาแบบมี

ต้นฉบับเป็นหลัก หรือเดินตามรอยต้นฉบับเป็นส่วนมาก

องก์แรกนำาเข้าสู่เรื่อง เปลี่ยนจากการแวะสถานี

ตำารวจของพระเอก มาเป็นการมาถึงของ

ตำารวจคนใหม่ เดิน

หน้าต่อด้วยการ

แนะนำาตัว ทำาความ

รู้จักกับพระเอกของ

เรื่อง เวอร์ชันนี้คือ วี

เจย์ เด็กกำาพร้าการ

ศึกษาน้อย จบประถม

สี่ ที่สร้างเนื้อสร้างตัว

กลายมาเป็นเจ้าของ

กิจการเคเบิลทีวีในเมือง

เล็ก รัฐกัว  เป็น SME ที่

มีลูกจ้างหรือลูกน้องเพียง

คนเดียว และชีวิตประจำา

วันของวีเจย์ ที่หมดไปกับการดูหนัง ไม่เพียงให้ภาพคนรัก

หนัง ที่ดูหนังเป็นในระดับนำาความรู้ที่ไปใช้ในชีวิตจริง โดย

ให้คำาแนะนำาชาวบ้าน และคำาแนะนำาเรื่องคดีที่ให้กับ

ชาวบ้านในร้านอาหารเจ้าประจำาข้างสถานีตำารวจ 

ทำาให้ไกทอนเด้ ตำารวจกังฉินไม่ปลื้ม

ที่รักมากกว่าหนังคือครอบครัว ไม่ว่าดูหนัง

ดึกแค่ไหนต้องกลับไปกินมื้อครอบครัว มื้อเช้ากับ

ภรรยาคนสวยและลูกสาวสุดที่รักทั้งสอง แล้วชีวิต

ดีๆ ก็พลิก เนื่องจากการคุกคามทางเพศของแซม

วัยรุ่นจากค่ายฤดูร้อนของลูกสาว การป้องกันตัว

เองของลูกและภรรยากลายเป็นฆาตกรรม แล้วที่

เหลือว่าด้วยวีรกรรมทำาเพื่อลูกและภรรยา ช่วย

ให้รอดจากข้อหาฆาตกรรม และความเข้มข้น

ของเรื่องอยู่ตรงที่แซม เป็นลูกชายคนเดียวของ

ผู้บัญชาการตำารวจหญิงของรัฐกัว

องก์แรกที่เป็นการแนะนำาตัวละคร และปูเรื่อง เนิบนาบ แต่ไม่

น่าเบื่อ ด้วยมุกตลกบ้านๆ เจ้านายกับลูกน้อง ภาพความเป็นคนหัวหมอ 

คนใจดี แฟมิลีแมน และที่สำาคัญ เพราะเป็นหัวใจของเรื่องคือการนำา

ข้อมูล ความรู้จากหนังมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของวีเจย์ แต่เมื่อมา

ถึงจุดเปลี่ยน ก็เดินเรื่องอย่างไว จากการรับมือกับเหตุร้าย

อย่างมีสติ ด้วยการอำาพราง พูดให้ง่ายคือ ซ่อนศพ  ทำาลาย

หลักฐาน เพื่อมิให้สาวมาถึงลูกสาวและภรรยา และเมื่อรู้ว่า

แซม เป็นลูกผู้บัญชาการตำารวจ ก็รู้ว่าต้องมีการตามหา ซึ่ง

การสืบสวนย่อมจะมาถึงลูกสาว เพื่อนร่วมค่ายฤดูร้อน และ

มีโอกาสสูงมากว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัย มีเอี่ยวกับการหายตัว ที่

คาดว่าจะเป็นฆาตกรรม ทางรอด คือ สร้างหลักฐาน พยาน 

ทั้งวัตถุ บุคคล เพื่อยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็น เพราะไม่ได้อยู่บ้านใน

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

แผนของวีเจย์ ทั้งการจัดฉากให้เป็นเพียงคดีคนหาย 

เด็กหนีออกจากบ้าน ต่อด้วยแผนสร้างหลักฐานพยานที่อยู่ 

การเตรียมตัวสมาชิกในครอบครัวภรรยาและลูกสาวทั้งสอง 

ให้พร้อมสำาหรับการสอบปากคำา ไม่ได้ให้ท่องจำาเพื่อให้ข้อมูล

ตรงกันเป๊ะ แต่ขอให้ยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่รู้ไม่เห็น ไม่อยู่

บ้านในวันนั้น และที่สำาคัญทนต่อการลงไม้ลงมือของตำารวจที่

หมายจะเค้นให้สารภาพว่าเป็นฆาตกร

แม้ไม่ได้เรียนจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ แต่ด้วย

สติปัญญา วีเจย์นำาข้อมมูล ความรู้จากหนังสือสืบสวนมา

ประยุกต์ใช้ในการปลูกฝัง สร้างความจำา สร้างภาพลวง เพื่อ

ให้พยาน คนเก็บเงินบนรถทัวร์ ไปจนถึงเจ้าของโรงแรม 

ให้การเป็นพยานยืนยันที่อยู่ของพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ซึ่งความสนุกอยู่ที่การเผยกลวิธี ด้วยลูกเล่นสไตล์กาย ริชชี 

เดินหน้าด้วยผลแล้วถอยกลับมาเฉลย

ไม่มีฉากไล่ล่า การแสดงของเหล่านักแสดง อาเจย์ 

เดฟจน์ – วีเจย์, ทาบู - ผู้บัญชาการตำารวจ และเหล่านัก

แสดงสมทบเป็นไปตามมาตรฐานของหนังแนวนี้

แม้จะมีข้อครหาว่าพล็อตหยิบยืมมาจากนิยายญี่ปุ่น 

The Devotion of Suspect X ของ ฮางาชิโนะ เคโงะ ที่

ดัดแปลงเป็นหนัง ญี่ปุ่นตัดสั้นเหลือแค่ Suspect X หนังจีน

ในชื่อเดิม ส่วนเกาหลีเปลี่ยนเป็น Perfect Number ทำาการ

บ้านดูเวอร์ชันจีนแล้วพบว่าที่เหมือน คือพล็อตซ่อนศพ และ

การสร้างหลักฐาน พยานที่อยู่ แต่ต่างแนว The Devotion of 

Suspect X เป็นหนังอาชญากรรม คดีอันเนื่องมาจากความรัก 

ส่วน Drishyam วีรกรรมทำาเพื่อลูกของวีเจย์  และผู้

บัญชาการตำารวจ เป็นดังคุณพี่จีธุ โจเซฟ คนต้นเรื่องบอก 

เป็นดรามาครอบครัว ทำาให้เราเห็นพลังรักของพ่อแม่ เพื่อลูก

ทำาได้ทุกอย่าง และชี้ให้เห็นว่า นิสัยเสียของลูกมีที่มาอย่างไร

Drishyam อีกหนึ่งหนังดีที่คอหนังควรดู.

รัชชพร เหล่าวานิช

น

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Drishyam

บ็อบบี ไรเดล
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11ดวง/อาหาร

าวเหนียว

เป็นอาหาร

คู่ใจคนไทย

มานาน 

นอกจากเป็นอาหารหลัก

แล้ว ยังสามารถนำามา

ทำาเป็นอาหารว่างทาน

เล่นได้อีกด้วย เช่น ข้าว

เหนียวปิ้ง ซึ่งเป็นของ

ว่างที่แฝงความละเมียด

ละไมและเสน่ห์ของขนมไทยไว้อย่าง

น่าทึ่ง แม้จะเป็นขนมที่มีขายมานาน 

แต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมาก

เพราะรสชาติของข้าวเหนียวกับไส้

กล้วยและไส้เผือกห่อด้วยใบตอง เมื่อ

นำาไปปิ้งบนเตาถ่านจนได้กลิ่นหอม

กรุ่น จึงเป็นขนมที่อร่อยถูกใจผู้คนทุก

เพศทุกวัย เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดีและ

อิ่มท้องในราคาสบายกระเป๋า

ด้วยความที่เราเห็นข้าวเหนียวปิ้ง

จนเคยชิน ก็อาจไม่รู้ว่ากว่าจะทำาเสร็จแต่ละ

ห่อได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับแกะห่อ

ใบตองแล้วหยิบขนมใส่ปาก แต่ทุกขั้นตอน

ของวิธีการทำาต้องอาศัยความเพียร ความ

ชำานาญและความเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน

ร้านข้าวเหนียวปิ้งที่จะขอแนะนำา

ให้ไปลองชิมอยู่ที่ตลาดหลังกระทรวงการ

คลัง ซ.อารีย์สัมพันธ์ เปิดขายมานาน

กว่า 40 ปี การเดินทางไปหาร้านข้าว

เหนียวปิ้งเจ้านี้ ไม่ยาก ถ้าไปกระทรวงการ

คลังได้ ยังไงก็หาเจอ จุดสังเกตที่ตั้งร้าน

อยู่บริเวณหัวมุมถนนพอดี ตรงข้ามร้าน

เป็นวินมอเตอร์ไซค์บริเวณทางเข้ากรม

ประชาสัมพันธ์

ข้าวเหนียวปิ้งแม่บุญส่งมี 3 ไส้ 

ประกอบด้วย 1.ไส้กล้วย ผลไม้สุดยอด

แห่งความคลาสสิกที่เคียงคู่ข้าวเหนียวปิ้ง

มาช้านาน 2.ไส้เผือก พืชยอดนิยมที่เอา

มาทำาขนมไทยได้หลากหลายชนิด และ 

3.ไส้กุ้ง คล้ายข้าวเหนียวหน้ากุ้งแต่เอา

มาห่อใบตองแล้วปิ้ง มีรสชาติเค็มๆ มันๆ 

หอมกลิ่นมะพร้าว อร่อยแปลกใหม่ไม่

เหมือนใคร สนนราคา 2 ห่อ 25 บาท 

และ 10 ชิ้น 120 บาท เรียกว่าคนกิน

อร่อยและคุ้มค่าราคาอีกด้วย

คนขายข้าวเหนียวปิ้งชื่อ คุณอรสา 

เป็นลูกสาวของแม่บุญส่ง ศรีพิลาภ ซึ่ง

มีอายุ 83 ปี ด้วยวัยชราสุขภาพไม่ค่อย

แข็งแรงจึงอยู่บ้านไม่ได้ออกมาปิ้งขายเอง 

เมื่อหลายปีก่อนป้าบุญส่งเคยได้รับรางวัล 

“ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สาขาคหกรรม (ด้าน

อาหาร)” จากสำานักงานเขตพญาไท กทม. 

ส่วนหน้าร้านปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณอรสา                                         

เป็นผู้ดูแลตั้งแต่เปิดร้านขาย 07.00-

12.00 น. ขายทุกวันจันทร์-ศุกร์ ปิดตาม

วันหยุดราชการ

แม่บุญส่งเล่าว่า ข้าวเหนียวที่ใช้

ต้องเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูจากจังหวัด

เชียงรายเท่านั้น ไม่เคยใช้ของที่อื่น ก่อน

หน้าขายข้าวเหนียวปิ้ง ก็ขายข้าวเหนียว

มะม่วง ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง ปลาแห้ง 

สังขยา และขายข้าวเหนียวปิ้งตั้งแต่ห่อ

ละ 2 บาท ข้าวเหนียวมูนที่ทำาทุกวันนี้ใช้

เวลาในการแช่น้ำา 3 ชั่วโมงจนข้าวบาน

ได้ที่ก็นำาไปนึ่ง จากนั้นเตรียมหัวกะทิสดๆ 

ไม่ผสมน้ำาเด็ดขาด เติมน้ำาตาลทรายและ

เกลือ แล้วเทใส่ข้าวเหนียวให้ข้าวซึมซับ

รับความหอมมันจากกะทิ โดยคนไป

เรื่อยๆ จนเข้ากันได้ที่

ไส้กล้วย ก็คัดเลือกกล้วยอย่าง

ดี ลูกใหญ่, ไส้เผือก ใช้เผือกหอม ตำาให้

ละเอียดแล้วผสมกับกะทิ กวนจนกว่าจะ

แห้งร่อนไม่ติดกระทะ ก็ได้ไส้เผือกเนื้อ

เนียนหอมหวาน และไส้กุ้ง เลือกกุ้งขาว

ตัวใหญ่ สับละเอียดคลุกเคล้ากับพริกไทย

เม็ด กระเทียม รากผักชี นำาไปผัดเติม

เกลือ น้ำาตาล พริกไทยป่น มะพร้าวขูด 

ใบมะกรูดหั่นฝอย

ข้าวเหนียวปิ้งแม่บุญส่งจะเปิดขาย

อีกทีช่วงหลังสงกรานต์ โทร.สอบถามราย

ละเอียดก่อนเดินทาง หรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 

08-9491-9378 ยินดีรับสั่งทำาสำาหรับจัด

งานเลี้ยง ขั้นต่ำา 1,000 ห่อ.

ข้

เมืองรัตนโกสินทร์อายุย่าง241ปีดาวใดออกแนวดี-ร้าย

ในที่สุดเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำาเนิดจากพระราช

พิธีพระนครฐาน หรือวางเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 

21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น. ก็จะอายุครบ 240 ปี

เต็ม ในวันที่ 21 เมษายน 2565

ในบรรดาหลักต่างๆ ที่ใช้ทำานายความเป็นไปใน

เมืองที่มีกันหลายอย่างนั้น หนึ่งในหลักที่สำาคัญที่ใช้

ทำานาย ที่ มักจะแม่น-ไม่พลาดเป้า คือ หลักทักษาจร 

ที่จะบอกความเป็นไปในรอบปีวันเกิดนั้นๆ ได้กว้างๆ 

ตามตำารา ทักษาพยากรณ์ ที่นิพนธ์ โดย สมเด็จฯ เจ้า

ฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี (จุ้ย) ที่ทรงเป็น ต้นราชสกุล

มนตรีกุล

 ตัวอย่างที่เพิ่งผ่านมา เช่นระหว่างวันเกิดเมืองที่ 

21 เมษายน 2564-21 เมษายน 2565 เมืองรัตนโกสินทร์

บันเทิง-เด่นดังที่ชะตาตกร่วงเป็นใบไม้ ฯลฯ

จึงในบรรดาเรื่องทั้งดี-ร้ายที่จะเกิดในเมืองได้ตลอด

เวลา นั้น วาระเมืองอายุครบ 240 ย่าง 241 ปี เริ่ม

ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565-21 เมษายน 2566 ขอใช้ตำารา

นี้ ตีความเพื่อทำานายความเป็นในเมืองกว้างๆ อันจะเกิด

ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ ดังนี้

1.ทักษาจรเมืองเปลี่ยนจากภูมิเสาร์ตั้งแต่ 21 

เมษายน 2565 เป็นต้นไป เป็นภูมิพฤหัสบดี มีคำาทำานาย

ตามลิลิตว่า…พฤหัสบดีไซร้ปัศจิม สวัสดิอิ่มลาภะ จักชะ

นะศัตรู ทรัพย์อักขูจะได้ แต่ผู้ ใหญ่บัณทิต อีกบพิตรเจ้า

นครา ทั้งพราหมณาและบรรพชิต…

แปลง่ายๆ คือ ภาพรวมเมืองทั้งปี จะมีลาภมากมาย 

เกิดสวัสดิมงคล เอาชนะศัตรู (รวมทั้งโรค-ปัญหาอุปสรรค

ได้) ได้ทรัพย์มาก (อักขู-น่าจะแปลงมากอักโข-มาก) ที่มา

จากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้รู้ เจ้าเมือง นักบวชสมณะชีพราหมณ์ 

โดย

คาดว่าลาภมากมายน่าจะมาทางน้ำาหรือในน้ำา เช่น

นักท่องเที่ยวกลับมา แถมเกาะ แก่ง ทะเล ชายทะเล 

แม่น้ำา ลำาคลอง-คูน้ำาที่กำาลังฟื้นสภาพมากมาย พบทรัพย์

ทางน้ำาเช่นก๊าซ

แต่จากเกณฑ์พึงระวังปีนี้ จะรวยน้ำามาก ผลคือ

น้ำา จะท่วมใหญ่ และปลายปีระวังอันตรายหรือคับขัน

ทางน้ำา

2.ตลอดปีพระอาทิตย์เป็นศรีจร คาดว่าเมืองได้ โชค

ลาภสิริมงคลจากวัยรุ่นที่มียศศักดิ์ หรือตำาแหน่งหรือมี

ความคิดริเริ่มดีด้านบันเทิง หรือทำาสิ่งใหม่ๆ กล้าเสี่ยง ที่

เริ่มนำามาแล้ว เช่นเจ้าฟ้าสองพระองค์เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์

จ่ามีที่พิษณุโลกที่ทรงเสี่ยงจากโควิด-19 ยื่นพระหัตถ์

อายุย่าง 240 ปี ตกภูมิเสาร์มีคำาทำานายว่า…ตกหรดีโสรา            

เกรงภยาหลากๆ (ภัย-ป่วยมาก) ประหยัดปากจงหนัก 

เสียของรักใหญ่ยุ่ง เพราะเพื่อนฝูงมูลนาย ทรัพย์เสียหาย

หลายด้าน อย่าเข้าบ้านผิดเวลา หินลาภาจักได้….

ผลคือตลอดปีวันเกิดเมืองที่ผ่านมา เกิดโรคภัยจาก

โควิด-19 ต่อเนื่อง แล้วยังมีภัยอื่นแถมมา เช่นฝรั่งรบกัน

ไทยเดือดร้อน ราคาน้ำามัน-ไฟไหม้แรงๆ ได้ลาภหนักๆ ที่

ไม่อยากได้ เพราะได้แล้วเหมือนแบกหิน คือโควิดสาย

พันธุ์เดลตาครั้งแรก 10 พฤษภาคม 2564 แล้วระบาดไป

ทั่วประเทศ ก่อนที่ลาภหนักนี้จะกลายพันธุ์เป็นโอมิครอน

หลายเวอร์ชั่นครองประเทศจนเรียกชื่อไม่ถูก-จดไม่ไหวอยู่

ในขณะนี้

อีกทั้งเสียของรักใหญ่ยุ่ง บรรดาดารา-คนวงการ

สัมผัสประชาชน

 อีกทั้งกลุ่มธุรกิจที่จะ ออกอาการดีมากกว่าร้ายทั้ง

ปี คือทองคำา ทับทิม การบิน ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถเก๋งสวยๆ 

หรูๆ ที่ออกแนวรถไฟฟ้า ที่ชาร์จรถไฟฟ้า รถใต้ดิน-บนดิน 

เครื่องหยอดเหรียญสินค้าอัตโนมัติ ฯลฯ ค่าเงินบาท แลก

เปลี่ยนเงินตราพวก Token ยารักษาโรค ธุรกิจเกี่ยวกับ

สายตา ธุรกิจบันเทิงที่ปิดไปจะมีช่วงได้กลับมา

3.ตลอดหนึ่งปีภาพรวมอารมณ์ของคนในเมืองจะมี

ความสุขขึ้น (พระอาทิตย์ ๑ ดาวตัวแทนจิตใจคนไทยเป็น

ศรีจร) แต่ระวัง อาการเสี่ยง เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป

จนเข้าไปครอบงำาคนอื่นให้เดือดร้อน บันเทิงกันสนั่นไร้

ขอบเขต

4.ภาพรวมของผู้นำาองค์กรต่างๆ ที่เมืองจะได้จะดี

มากกว่าร้าย (พระอาทิตย์ ๑ ตัวแทนผู้นำาในองค์กรต่างๆ 

ในเมืองเป็นศรีจร)

5.ด้านร้ายพระเสาร์เป็นกาลกิณีจรตลอดทั้งปี พึง

ระวังภาคที่เกี่ยวข้องการเกษตรมีเคราะห์ คือน่าจะออก

แนวลบมากกว่าบวก ที่ต้องช่วยกันประคองมาก เช่น ข้าว 

ปุ๋ย รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน หรือผู้สูงอายุ รับเหมาก่อสร้าง

อะไหล่-ซ่อมเครื่องหนัง ของชำา ฯลฯ

6.ผลกระทบชิ่งจากพระเสาร์เป็นกาลกิณีจรถึงกลุ่ม

อื่นในเมือง

6.1 ใครมาเป็นรัฐบาลจะแบกภาระหนักกว่าเดิมสอง

เท่าในการดูแลประชาชน และในรัฐบาลปั่นป่วนกันเอง 

หน้าตารัฐบาลไม่ดีเท่าผู้นำารัฐบาล

6.2 ใครเป็นฝ่ายค้านดวงตกกว่าปีที่แล้วหนึ่งเท่า ทำา

อะไรก็ไม่ขึ้นเหมือนคนป่วย

6.3 วงการบันเทิง-ดารา-ตลก-คนสวย-หล่อ-คนที่

โดดเด่นในเมือง รวมทั้งนักเศรษฐกิจใหญ่เคราะห์หนักกว่า

ที่ผ่านมา

 ทั้งหมดที่ใช้ตำารานำาทางมาทำานายนี้ หากจะตีความ

พลาดก็เพราะผู้เขียนเป็นเพียงมือสมัครเล่น ส่วนตำารานั่น

พิสูจน์มาหลายครั้งว่าแม่นตลอด เพียงแต่จะออกอาการ

ใดเท่านั้น เพราะดาวหนึ่งดวง-หนึ่งตัวเลข มีความหมาย

หลายอย่าง.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘แม่บุญส่ง’ ข้าวเหนียวปิ้ง

ตลาดหลังกระทรวงการคลัง

ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ทักษาเดิมและทักษาจร

กำาเนิด-21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น.

ทักษาเดิม-ภูมิอาทิตย์ 

ทักษาจร-ภูมิพฤหัสบดี-พระอาทิตย์เป็นศรีจร-พระเสาร์เป็นกาลกิณีจร



2.ไม่ต่อสัมปทานบีทีเอส ลดค่าตั๋วเหลือ 20 บาทตลอดสาย 3.ฟ้า

ทะลายโจรและยาไทยฟรีทุกบ้าน อยู่กับโควิดได้ กลับมาทำามาหากิน

อย่างมั่นใจ 4.กระจายงบ 50 ล้านบาทต่อเขต ให้คนพื้นที่ตัดสินใจแก้

ปัญหา

5.ระบายน้ำาท่วม จ้างงานขุดลอก 1,600 คลอง ฟื้นวิถีท่อง

เที่ยวเวนิสตะวันออก 6.ตั้งกองทุนหลังคาบ้านโซลาร์เซลล์ ประหยัด

ค่าไฟ 500 บาททุกเดือน 7.ติดกล้อง CCTV 500,000 ตัว กทม.ต้อง

ปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำา 8.เลิกรอคิวนาน ยกระดับ 69 ศูนย์

อนามัย กทม. เป็นโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง  

อีกหนึ่งหญิงแกร่ง จิ๊บ-น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ จากกลุ่ม

ใส่ใจ ที่ได้กองหนุนชั้นดีอย่าง เสี่ยวินท์-วินท์ สุธีรชัย มาช่วยงานด้าน

นโยบาย เพิ่งประกาศตัวลงสมัคร พร้อมกับชูนโยบาย 3 ด้าน คือ 

1.ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ 2.ความปลอดภัยในด้านคุณ

ภาพชีวิตของผู้คน 3.การขยายอนาคตทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน   

โดยที่แต่ละเรื่องยังแยกออกมา เป็นนโยบายระยะสั้น  ระยะ

กลาง ระยะยาว สำาหรับเรื่องที่จะทำาให้ทันทีในระยะสั้น  เช่น จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำาหรับกล้องวงจรปิด จัดตั้งคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์

แจ้งข่มขู่ทำาร้ายร่างกายใน 24 ชม. ที่ใช้งานได้จริง แก้ระบบไฟฟ้า 

ทางเท้าในพื้นที่เสี่ยง จัดตั้งทีมแพทย์อาสา เป็นต้น   

เธอยังย้ำาด้วยว่า ด้วยความท่ีเป็นกลุ่มอิสระ ไม่มีสี ไม่มีฝ่าย

ทางการเมือง จึงทำางานได้กับทุกคน และนโยบายท่ีเสนอไปน้ันไม่ขายฝัน 

ทำาได้จริง จากน้ีไปจะทยอยเปิดนโยบายส่วนอื่นๆ อีกออกมาเป็นระยะๆ  

ขณะที่ นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตนักการเมืองที่เคยร่วมงานกับ

บิ๊กเนมทางการเมืองหลายคน มาตั้งแต่ยุคพลังธรรม, ไทยรักไทย, พลัง

ประชาชน, เพื่อไทย จนกระทั่งมาร่วมก่อตั้งพรรคคนไทย ขับเคลื่อน

งานการเมืองอยู่สักระยะ  และด้วยความที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มาหลาย

สิบปี จึงเห็นปัญหา และเปิดตัวลงสมัครก่อนใครเพื่อนตั้งแต่ปี 2562 มา

ครั้งนี้ขอลงผู้ว่าฯ กทม. และได้นำาเสนอนโยบายเบื้องต้น “หลักสร้าง 

กทม.เมืองน่าอยู่-น่าเที่ยว” ผ่านหลัก “4 ปรับ 2 แก้ 1 ปราบ”  

1.ปรับเพิ่มเปลี่ยนแปลงการศึกษาของเด็กใน กทม.ให้เท่าเทียม

ผู้มีฐานะ โดยต้องเป็นโรงเรียนแบบอินเตอร์ สอน 3 ภาษา ไทย จีน 

อังกฤษ จากครูเจ้าของภาษา 50 โรงเรียนใน 50 เขต ภายใน 2 ปี 

2.ปรับวิธีการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลใหม่ แบบประเทศญี่ปุ่น โดยจะแยก

ประเภทรถที่มาเก็บตามชนิดขยะ 3.ปรับห้องสุขาใหม่ให้สะอาดถูก 

หลักอนามัย น่าใช้ทั้งของเอกชนและสาธารณะ 4.ปรับเพิ่ม เปลี่ยน

กล้องวงจรปิด จากนี้ ไปกล้องของ กทม.ต้องเห็นหน้าเห็นตา ต้องรู้ตัว

คนโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  

5.แก้ปัญหาน้ำาระบายช้า น้ำาท่วมขัง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตก 

ด้วยการปรับเพิ่มช่องรับน้ำาเป็นแนวนอน ระนาบกับพื้นถนน จากที่

ส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งกับถนนและมีขนาดเล็ก 6.แก้ปัญหาจราจรที่

ติดนานมากและมักเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการปิดจุดกลับรถบนเกาะกลาง

ถนน และห้ามเลี้ยวขวาในถนนส่วนใหญ่ เว้นจุดที่จำาเป็นจริงๆ และ

ต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ทุกแยก จัดการเวลาและจุดจอดรถใหม่ให้

สอดคล้องกับการค้าขายและปริมาณรถยนต์  

และ 7.ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ โดย

ข้าราชการของ กทม.ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินด้วย  

ขณะเดียวกัน ยังเปิดเฟซบุ๊ก “อุเทน ชาติภิญโญ”  https://

www.facebook.com/utain.official ที่เป็นช่องทางทั้งนำาเสนอนโยบาย 

และช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่อาศัยอยู่หรือ

ประกอบอาชีพในพื้นที่ กทม. ทั้งที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. อีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากน้ี ผู้สมัครคนอื่นๆ ท่ีอยู่ในจุดโฟกัส แม้จะไม่ดังเปร้ียง

ปร้าง หรือมีชื่อเสียงคุ้นหูในทางการเมือง ทางสังคมอย่างแพร่หลายมาก

นัก มีอีกหลายคนท่ีน่าสนใจ  เช่น พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล, 

ดร.ศุภชัย ตันติคมน์, นายวรัญชัย โชคชนะ, นายโฆสิต สุวินิจจิต, นาย

สราวุธ เบญจกุล ซ่ึงท้ังหมดล้วนลงสมัครในนามอิสระ ท่ีล้วนแล้วแต่มี

ความมุ่งม่ันอย่างเต็มเป่ียม ขันอาสารับใช้ประชาชน ชาว กทม.  

ศึกเลือกตั้ง 22 พ.ค. ยังไม่รู้ว่าใครจะเข้าป้าย คว้าชัยไปครอง 

แต่สำาหรับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ทั้ง 31 คน ที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมือง 

กลุ่มอิสระ กลุ่มที่ถูกมองเป็นตัวเต็ง หรือกลุ่มอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีจุด

ประสงค์ความต้องการเดียวกัน 

คือต้องการเข้ามาเป็นตัวแทนชาว กทม. มาพัฒนา

กรุงเทพมหานครให้เจริญ ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่!!

กเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) งวดเข้ามาทุกที บรรดาผู้

สมัครที่ถูกยกเป็นกลุ่มตัวเต็ง ทั้งที่สังกัดพรรค และกลุ่มอิสระ 

ไม่ว่าจะเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ ์กลุ่มอิสระ  น.ต.ศิธา ทิวาร ีพรรคไทยสร้างไทย นาย

สกลธี ภัททิยกุล กลุ่มอิสระ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์พรรค

ประชาธิปัตย์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กลุ่มรักษ์กรุงเทพ  

ทั้ง 6 ผู้สมัคร ที่ว่ากันว่าหากไม่มีปรากฏการณ์ล็อกถล่ม ฟ้าผ่า

ใจกลางเมืองกรุง ก็คงไม่น่าผิดพลาดที่ 1 ใน 6 ผู้สมัครเหล่านี้ คนใด

คนหนึ่งจะได้เป็น “พ่อเมืองหลวง” คนใหม่   

แต่ไม่ว่าอย่างไร ในบรรดาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ซึ่งมีถึง 

31 คน ยังมีอีกหลายบุคคลที่น่าจับตา และล้วนมีนโยบายที่น่าสนใจ

ไม่ต่างจาก 6 ตัวเต็งเช่นกัน หลายต่อหลายคนก็เคยเป็นนักการเมือง 

เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม นักธุรกิจ นักบริหาร อดีตข้าราชการ ที่

ล้วนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงนั้นๆ   

และด้วยความที่รู้จักพื้นที่ กทม.เป็นอย่างดี เนื่องจากพักอาศัย

มาอย่างยาวนาน ย่อมเห็นปัญหาต่างๆ ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่ง

ด่วนโดยทันที   

เริ่มที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ ที่ผลการทำางาน

ในอดีตคงไม่ต้องพูดถึงหรือบรรยายอะไรกันมากนัก  เคยเป็นนัก
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งเคยได้ยินข่าวการป้องกันทรัพย์สินของเจ้าของ

สวนหรือเจ้าของบ้าน ที่ใช้วิธีการขึงเส้นลวดเป็น

แนวรั้วแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันคนมา

ลักทรัพย์ ต่อมามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์แล้วถูกกระแสไฟ

ฟ้าชอร์ตถึงแก่ความตาย ปัญหามีว่าผู้กระทำาดังกล่าวมี

ความผิดหรือไม่ ซึ่งครั้งนี้จะได้พิจารณาหลักกฎหมายเรื่อง

ป้องกันอีกครั้ง

หลักกฎหมายเรื่องป้องกันมีบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ ว่า “ผู้ใดจำาต้องกระทำาการ

ใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย

ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และ

เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำาพอสมควรแก่เหตุ 

การกระทำานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้

นั้นไม่มีความผิด” และมาตรา ๖๙ บัญญัติว่า “ในกรณีที่

บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ถ้าผู้กระทำา

ได้กระทำาไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่ง

ความจำาเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำาต้องกระทำา

เพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้

สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทำานั้นเกิด

ขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ  หรือความกลัว ศาลจะ

ไม่ลงโทษผู้กระทำาก็ได้”

จากบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า หากผู้

กระทำามีเหตุที่จะป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นที่เรียก

ว่าป้องกันนั้น หากเป็นการกระทำาที่พอสมควรแก่เหตุ 

กฎหมายถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิดเลยตามมาตรา ๖๘ เช่น 

นายแดงกำาลังนั่งเล่นอยู่ในบ้าน ต่อมามีนายดำาคู่อริถือ

อาวุธปืนเข้ามาเพื่อจะทำาร้าย ดังนี้นายแดงมีสิทธิที่จะ

ป้องกันโดยใช้อาวุธต่อสู้กับนายดำาได้ แม้ผลการต่อสู้นาย

ดำาจะถูกนายแดงทำาร้ายตาย  นายแดงก็ไม่มีความผิดฐาน

ฆ่าผู้อื่น 

แต่หากการป้องกันนั้นผู้กระทำาได้กระทำาไปเกิน

สมควรแก่เหตุ ไม่สมเหตุสมผล หรือเกินกว่ากรณีแห่ง

ความจำาเป็น  หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำาต้องกระทำา

เพื่อป้องกัน  กฎหมายถือว่าผู้กระทำามีความผิดอยู่เพียง

แต่กฎหมายให้อำานาจศาลที่จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย

กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

จากกรณีตามปัญหาที่เป็นข่าวข้างต้นได้มีคำา

พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน ดังนี้

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9794/2552 “จำาเลยเป็น

เจ้าของสวนผลไม้ที่เกิดเหตุซึ่งมีรั้วลวดหนามล้อมทั้งสี่

ด้าน  ก่อนเกิดเหตุจำาเลยขึงเส้นลวด 1 เส้น จากทิศเหนือ

ไปยังทิศใต้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร ขวาง

กึ่งกลางสวนแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 

ผ่านเส้นลวดเพื่อป้องกันคนร้าย โดยมีเจตนาให้กระแส

ไฟฟ้าทำาร้ายร่างกาย เนื่องจากเคยมีคนร้ายเข้าไปลักผลไม้

และทรัพย์สินอื่น ต่อมาในวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายอายุ 14 

ปีเศษกับ ต. อายุ 15 ปี เข้าไปในสวนของจำาเลยโดยพังรั้ว

เข้าไปเพื่อจะลักกระท้อนในสวน แล้วผู้ตายเดินไปถูกเส้น

ลวดที่จำาเลยปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความ

ตายนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายกับ ต.มีอาวุธ

ใดๆ ติดตัว ประกอบกับผลไม้ที่เข้าไปเพื่อจะลักน่าจะราคา

ไม่มากนัก ดังนี้ หากจำาเลยพบเห็นผู้ตายกับพวกในขณะ

เกิดเหตุจำาเลยย่อมสามารถใช้วิธีอื่นที่รุนแรงน้อยกว่าการ

ทำาร้ายร่างกายกระทำาต่อผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิของตนให้

บรรลุได้ไม่ยาก การกระทำาของจำาเลยจึงเป็นการป้องกัน

เกินสมควรแก่เหตุ”

คดีน้ีศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำาพิพากษาศาลล่างว่า 

จำาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290  

วรรคแรก ประกอบมาตรา 69 จำาคุก 3 ปี ทางนำาสืบของ

จำาเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด

โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หน่ึงในสาม  

คงจำาคุก 2 ปี โทษจำาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำาหนด 2 ปี  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๐/๒๕๔๘ “แม้ขณะเกิด

เหตุผู้ตายจะเข้าไปในบริเวณบ่อปลากัดของจำาเลยเพื่อลัก

ปลากัด ซึ่งถ้าจำาเลยพบเห็นจำาเลยย่อมมีสิทธิทำาร้ายผู้ตาย

พอสมควรแก่เหตุเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตนได้ แต่กระแส

ไฟฟ้าที่จำาเลยปล่อยผ่านเส้นลวดที่ล้อมรอบบ่อปลากัดย่อม

เป็นอันตรายร้ายแรงโดยสภาพซึ่งสามารถทำาให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตายได้ ส่วนทรัพย์สินของจำาเลยเป็นเพียงปลากัดมี

มูลค่าไม่มากนัก การปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าเส้นลวดกับการ

ป้องกันทรัพย์สินของจำาเลยย่อมไม่เป็นสัดส่วนกัน เมื่อผู้

ตายถูกกระแสไฟฟ้าที่จำาเลยปล่อยผ่านเส้นลวดดังกล่าวดูด

ถึงแก่ความตาย การกระทำาของจำาเลยจึงเป็นการป้องกัน

สิทธิของตนเกินสมควรกว่าเหตุตาม ป.อ. มาตรา 69”

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำาเลยมีความผิดตาม 

ป.อ. มาตรา 290 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 69 จำา

คุก 4 ปี  จำาเลยให้การในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนและเบิก

ความรับข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คง

จำาคุก 3 ปี (ศาลอุทธรณ์พิพากษาภาค 8 พิพากษาแก้เป็น

ว่า ให้ลงโทษจำาคุก 1 ปี ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 

หนึ่งในสี่ คงจำาคุก  9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม

คำาพิพากษาศาลชั้นต้น, ศาลฎีกาพิพากษายืน)

สรุปจากข้อมูลข้างต้นก็พอจะอนุมานได้ว่าการ

ป้องกันนั้น กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ที่มีเหตุจำาต้องกระทำาการ

ใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย 

ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็น

ภยันตรายที่ใกล้จะถึงได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องกระทำา

พอสมควรแก่เหตุ หากการป้องกันนั้นไม่สมเหตุสมผลจน

เกินเลยไปมากที่เรียกว่าเกินสมควรแก่เหตุ กฎหมายถึงจะ

เอาผิดแก่ผู้ป้องกัน.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ’

เคลื่อนไหวทางสังคม เป็นนักรณรงค์ด้านสุขภาพ  สิทธิผู้บริโภค ผล

งานโดดเด่นเคยเปิดโปงขบวนการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ในกระทรวงสาธารณสุข และเคยเป็นแกนหลักต่อต้านการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเคยเป็นแกน

หลักชนกับ บริษัท ปตท. ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานมาแล้ว   

ในครั้งนี้พกนโยบายมาหลายข้อ และได้ทยอยเปิดออก

มา มีอาทิ 1.บำานาญประชาชน 3,000 บาท เริ่มได้ก่อนที่ กทม. 

โอลด์สยาม พลาซ่า ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

ที่เป็นการร่วมทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ กับบริษัท

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖ เป็นเวลา ๒๙ ปีแล้ว ตั้งอยู่บนพื้นที่ 

๑๔ ไร่ของสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อยู่แยกพาหุรัด

ตัดกับถนนบูรพาตลอดแนวถึงถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ 

อยู่ใกล้กับศาลาเฉลิมกรุง ห้างไนติงเกล ตลาดพาหุรัด แต่เดิม

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของตลาดมิ่งเมือง  แหล่งจำาหน่ายเสื้อผ้า

สำาเร็จรูปและร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 

เมื่อแรกเปิดห้างดิโอลด์สยาม พลาซ่า ในช่วงนั้นยังไม่

ได้ติดตั้งตู้แอร์คอนดิชันเนอร์แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นอาคาร

ที่สร้างเพดานสูงมาก ในที่สุดนักลงทุนตัดสินใจติดเครื่องปรับ

อากาศเกือบทุกจุดของอาคาร ตามกระแสความนิยมของการ

เดินห้างสรรพสินค้าที่ต้องมีแอร์เย็นๆ คลายร้อน ในบางจุดก็ใช้

พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช่วยระบายอากาศ 

ผู้คนที่ชอบเรื่องอาหารการกินที่ใช้ฝีมือเสน่ห์ปลาย

จวัก ต้องมาที่นี่ และยังเป็นที่นัดพบอย่างดีของญาติสนิทมิตร

สหาย ยำามาม่าใส่ไส้กรอกหมูยอเห็ดนางฟ้ารสจี๊ดจ๊าด ชาชัก 

กาแฟเย็นโกโก้เย็นรสชาติกลมกล่อมดื่มคลายร้อน ข้าวเหนียว

ปิ้งโบราณไส้กล้วยไส้เผือก ลูกชิ้นหมูและเนื้อ ลูกชิ้นไก่ลูก

ชิ้นเนื้อปิ้งย่าง เป็ดย่างอบน้ำาผึ้งขายครึ่งตัว ทั้งตัว หมูยอโรย

ผักชีลาวพริกไทยดำาแช่แข็ง ไส้อั่ว แคบหมู น้ำาพริกหนุ่ม ข้าว

เหนียว ขนมปังทอดกรอบ ขนมเบื้องแบบโบราณ  และที่ขาด

ไม่ได้ ขนมครองแครง ขนมปลากริมไข่เต่า ข้าวเหนียวถั่วดำา 

ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวน้ำากะทิทุเรียน  ฯลฯ แม้แต่ นู

รอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เจ้าของร้านอาหารไทย Blue Elephant 

ในเมืองไทยและหลายสาขาในต่างประเทศ เมื่อครั้งอยู่ต่าง

ประเทศก็บินไกลมารับประทานที่ร้านขนมไทยๆ แสนอร่อยที่

ดิโอลด์สยาม พลาซ่าเป็นประจำา ร้านผลไม้ที่จัดแต่งในตะกร้า

สวยงามเพื่อเป็นของฝากญาติสนิทมิตรสหายอย่างดี 

อีกทั้งมีเสื้อผ้าสำาเร็จรูปครบทุกประเภท ชุดราตรี ชุดแต่งงาน 

ชุดทำางาน สารพัดชุด พร้อมด้วยสร้อยคอเครื่องประดับถนิมพิมพา

ภรณ์ สร้อยเพชรนิลจินดาทองหยอง ข้าวของเครื่องใช้สารพัดสิ่งทั้ง

ด้านงานศิลปะ งานช่างล้วนมีให้เลือกสรร หาได้ทั้งภายในอาคาร

และบริเวณใกล้เคียง เรียกว่ามาที่นี่ก็อยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันจนค่ำามืด ก่อน

จะมีโควิดก็มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ทัศนา

เพลินๆ

ภายในห้างยังมีลานเฟื่องนคร เป็นที่จำาหน่ายอาหารไทย 

ขนมไทย ผลไม้ที่คัดสรรเพื่อเป็นของฝากอย่างดีสำาหรับครอบครัว 

ญาติสนิทมิตรสหาย ลานมิ่งเมืองจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ร้านอมร

จำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

ให้กลับมาใช้งานได้สมใจนึก 

ทางเลือกสำาหรับการเดินทางมาเที่ยวห้างดิโอลด์สยามที่

ไม่ต้องขับรถมาเอง ด้วยการนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีสาม

ยอดแล้วออกประตู ๓ ย่านสามยอดนี้เป็นย่านที่มีความคึกคักมาก 

เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งการค้า สำาเพ็ง  ดิโอลด์สยาม พลาซ่า 

สะพานหัน ตลาดบ้านหม้อ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ใกล้

สถานศึกษาอย่างวิทยาลัยเพาะช่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สถานีสามยอดตั้งอยู่บริเวณ ถ.เจริญกรุง ตัดกับ ถ.มหาไชย

ที่แยกสามยอด ซึ่งภายในได้รับการออกแบบให้คงความเป็น

ย่านวังบูรพา โดยใช้สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ ควบคู่กับ

สถาปัตยกรรมแบบจีน-โปรตุเกส หรือชิโน-โปรตุกีส  ด้วยการสร้าง

อาคารทางเข้าสถานีจำานวนสามพลัง และผนังโดยรอบได้มีการ

ขึ้นปูนเป็นประตูบานเฟี้ยมซึ่งเป็นรูปแบบของประตูสมัยเก่านำามา

ปรับใช้ ส่วนบริเวณเสาสถานีและพื้นที่จำาหน่ายอัตราค่าโดยสาร มี

การนำารูปทรงและลักษณะของซุ้มประตูสามยอดมาตกแต่ง เพื่อสื่อ

ถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่และภายในสถานียังได้มีการติดรูปภาพ

สมัยเก่า เพื่อเล่าถึงประวัติศาสตร์ เกร็ดที่มาของพื้นที่ให้ผู้ โดยสาร

ได้รับทราบ 

สมัยก่อนนั้นชาวโปรตุเกสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำาการ

ค้า ได้นำาเอาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ โดยสร้างบ้าน

เรือนที่พักอาศัยไว้ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรม และนายช่าง

ชาวจีนนำาแบบแปลนของบ้านเรือนนั้นไปดำาเนินการก่อสร้าง ทำาให้

ผลงานการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพี้ยนไป โดยช่างชาวจีนได้

ตกแต่งลวดลายสัญลักษณ์  รวมถึงลักษณะรูปแบบบางส่วนของ

ตัวอาคารตามความคิดความเชื่อของชาวจีน เกิดการผสมผสานกัน

ระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ต่อมาชาวดัตช์และชาวอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลและได้ปรับปรุง

รูปแบบดังกล่าวเพิ่มเติม เรียกว่าชิโน-โปรตุกีส ซึ่งนิยมแพร่

หลายในเวลาต่อมา โดยสถานีสามยอดได้ออกแบบสถานีทาง

ด้านสถาปัตยกรรมผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ 

เพื่อคงความเป็นวังบูรพาไว้ 

วันก่อนอากาศแสนอบอ้าว ผู้เขียนและเพื่อนไปแสวงหา

ของเอร็ดอร่อยรับประทานที่ดิโอลด์สยาม บรรยากาศคึกคักเป็น

ช่วงเด็กปิดเทอม พ่อแม่มาทำางานก็พาลูกๆ มาด้วย แม่เปิดแผง

ขายสินค้าอยู่ไม่ไกลจากสายตาเพื่อดูลูกๆ เล่นอยู่กับเพื่อน เด็กๆ 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหน้าร้านวัฒน

ชัย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตู ๑  ถนนบูรพา วังบูรพา-ย่านร้าน

ปืน เด็กเล็กสุดก็เล่นนัวเนียอยู่ในกลุ่มเด็กโต เมื่อถึงเวลากลาง

วันก็ให้นอนเอกเขนก เมื่อบ่ายคล้อยแม่ก็ชวนลูกมาหาทำาเลนั่งๆ 

นอนๆ พักผ่อนบริเวณแผงว่างที่อยู่ใกล้เคียง

แปลกแต่จริง ถ้าใครเดินรอบอาคารดิโอลด์สยาม จะ

เยี่ยมหน้าไปทางไหนก็จ๊ะเอ๋กับร้านราณี แต่เป็นคนละร้านกัน 

เพียงแต่ชื่อซ้ำากันหลายร้าน ร้านแรกที่ตั้งมาคู่กับดิโอลด์สยาม

คือ ราณี The Old Siam Fabric Center  เปิดวันจันทร์-เสาร์ 

๐๙.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ครั้งนี้

แปลกติดป้ายใหญ่ Sale  พิเศษ ลดราคาครั้งใหญ่ ๓๐-๗๐% 

พนักงานสวมเสื้อเชิ้ต เครื่องแบบสีกากีกางเกงสีดำาอธิบายว่า 

ทางร้านไม่ได้ Sale มา ๒ ปีแล้ว เพราะเป็นช่วงโควิด ร้าน

ขาดทุน 

ผ้าโปร่งดิ้น ผ้าโปร่งนิ่มสีหวานๆ จากประเทศญี่ปุ่น มี

ให้เลือกทุกเฉดสี ผ้าลูกไม้สวยๆ หลากสีหลายแบบจากอิตาลี 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปน สนนราคาเมตรละหลักพันขึ้นไป  ลูกไม้

ขดรูปแบบต่างๆ ดูสวยงามละลานตา ช่างเสื้อ นักจัดอีเวนต์เข้า

มาเดินเลือกผ้า บางคนนำาผ้าสีขาวออกไปส่องกลางแดดเพื่อดู

เนื้อผ้าและลวดลายจนเป็นที่ถูกใจก่อนตัดสินใจซื้อ 

ทางด้านประตู ๕ ถนนตีเพชร-บ้านหม้อ-เพาะช่าง-สวน

กุหลาบ ใครที่ไม่ชอบเดินก็มานั่งจับเจ่าอยู่ในร้าน มีเมนูน้ำาผล

ไม้และขนมอร่อยให้ซื้อหามานั่งรับประทาน แต่ละคนนั่งเคี้ยว

กันตุ้ยๆ เพลินตา มองผ่านกระจกของร้านเห็นคนเดินไปเดินมา

ขวักไขว่ ฝั่งตรงข้ามมีร้านเพชรอยู่ติดๆ กัน ชมทางสายตาเพื่อ

รอพรรคพวกที่ชอบเดินสำารวจและช็อปปิ้งหาข้าวของเครื่องใช้

ภายในห้าง หรือออกไปเดินย่านพาหุรัดแล้วกลับมานั่งอุดหนุน

ขนมอร่อยๆ เพราะที่นี่มีโต๊ะเก้าอี้ให้เลือกนั่งในมุมสบายๆ ได้

มากมาย. 

   

๓๐ เม.ย.ฉลองปีที่ ๒๙ ดิโอลด์สยาม พลาซ่า

ค

ดิ

เปิดนโยบาย ผู้สมัครอิสระ 

อาสารับใช้ ชาว กทม.

ยังมีอีกหลายบุคคลที่น่าจับตา ล้วนมีนโยบายที่น่าสนใจไม่ต่างจาก

6 ตัวเต็งเช่นกัน หลายต่อหลายคนก็เคยเป็นนักการเมือง 

เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม นักธุรกิจ นักบริหาร อดีตข้าราชการที่ล้วนเป็น                     

ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงนั้นๆ  

ศึ

”

”
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13สิ่งแวดลอม

4

ลังมีกระแสขาวรัฐบาลเตรียมปลดนกปรอดหัวโขน 

หรือ “นกกรงหัวจุก” สัตวปาคุมครองออกจาก พ.ร.บ. 

สงวนและคุมครองสัตวปา หวังสงเสริมเศรษฐกิจและ

สันติภาพชายแดนใต มีทั้งขอกังวล เสียงคัดคานและเห็นดวยกับ

ประเด็นดังกลาวอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม การตัดสินใจถอด

ชนิดรายการสัตวปาออกจากกฎหมายคุมครอง จําเปนตองอาศัย

ขอมูลที่รอบดานและภัยคุกคามประชากรนกปรอดหัวโขนที่แทจริง  

เพราะปฏิเสธไมไดวา มีขาวกวาดลางการลอบคานกปรอดหัวโขนเปน

ระยะ นํามาสูการเปดเวทีเสวนาออนไลน “ทางเลือกหรือทางรอด หา

ทางออกชะตาชีวิตนกปรอดหัวโขน” จัดโดยสมาคมอนุรักษนกและ

ธรรมชาติแหงประเทศไทย และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เม� อวันกอน  

สําหรับสถานการณนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติของ

ประเทศไทย นพ.รังสฤกฎ กาญจนะวณิชย ประธานชมรมอนุรักษ

นกและธรรมชาติลานนาและรองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

บอกผานเวทีนี้วา นกปรอดหัวโขน ทางใตเรียก “นกกรงหัวจุก” 

เพราะแทบไมพบในธรรมชาติ ทางภาคเหนือเรียก “นกปดจะลิว” 

ตามเสียงรอง เปนนกในตระกูลนกปรอด ซึ่งในไทยมี 36 ชนิด สวน

การกระจายของนกปรอดหัวโขนในพื้นที่อนุรักษ ทางใตหายไปแลว 

พบเหนือ ตะวันตก และอีสาน มีการศึกษานกปรอดหัวโขนที่เขาใหญ 

นกมีความสําคัญตอระบบนิเวศ นกใชพื้นที่ 60% บริเวณทุงหญา 

ถัดมาอยูปาฟนตัว ชายปา ไมอยูปาดิบ ขณะที่นกปรอดโองเมือง

เหนือใชปาดิบ นกปรอดหัวโขนใชพื้นที่อยูระหวางปากับทุงโลง 

“นกปรอดหัวโขนกินผลไมชายปา เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุด

ตอการกระจายเมล็ดพันธุ ไมปาในเขตปาเส� อมโทรม หากนกอยูใน

กรงไมสามารถทําบทบาทนี้ ได นกชนิดอ� นก็ฟนฟูปาสูนกชนิดนี้ ไม

ไดจากการศึกษา”

สาเหตุสําคัญทําใหประชากรนกปรอดหัวโขนลดลง นพ.รังสฤกฎ

ระบุชัดวา การคานก จากความนิยมเลี้ยงนกชนิดนี้ในการประกวด 

ปจจุบันสามารถขออนุญาตเพาะพันธุ คาและครอบครองได ซึ่ง

มักเลือกนกที่ขนาดใหญ เสียงรองเพราะ คัดเลือกสายพันธุตามที่

มนุษยตองการ ผิดจากสายพันธุในธรรมชาติ แตกตางจากการเพาะ

เลี้ยงเพ� อการอนุรักษ ซึ่งตองการความหลากหลายทางชีวภาพและ

พันธุกรรม ซึ่งมีความสามารถในการฟนตัวประชากรสูง ทนทาน

โรคมากกวา 

จากการติดตามสถานภาพและแนวโนมประชากรนกปรอด

หัวโขนในธรรมชาติของชมรมเปนประจําทุกป โดยไดรับความ

ชวยเหลือจากอาสาสมัครนักดูนก พบวาตลอด 20 ปที่ผานมา 

ประชากรลดลงอยางชัดเจนกวา 90% หายากขึ้นเร� อยๆ เทียบกับ

นกปรอดชนิดอ� นๆ เชน ปรอดหัวสีเขมา เสียงรองไมเพราะเทา 

ประชากรคงที่ สะทอนการถูกเลือกปฏิบัติ นําออกจากปา ขณะที่

นกปรอดหัวโขนในกรงจํานวนเพิ่มขึ้น 

“มีโมเดลหากความตองการตลาดเพิ่มขึ้น แตปริมาณเพาะ

เลี้ยงตอบสนองไมได ประชากรนกในธรรมชาติจะสูญพันธุ ถาเพาะ

เลี้ยงมากเกินความตองการตลาด ประชากรในธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 

ถามีขอมูลชี้ชัดแบบนี้ ถึงมาคุยกันวา ไมตองมีกฎหมายคุมครอง

แลว เพราะประชากรนกมีมาก แตความจริงไมเปนเชนนั้น”

นพ.รังสฤกฎเนนย้ําวาความสามารถเพาะเลี้ยง พอเพียงกับ

ตลาด นกที่ใชประกวดตองมาจากการเพาะเลี้ยงเทานั้น ไมมีความ

จําเปนปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตวปาคุมครอง ขณะที่

นกในธรรมชาติตองการการคุมครองทางกฎหมาย  สงเสริมใหเพาะ

เลี้ยงเพิ่มเติมเวลานี้ ยอนแยงประชากรนกลดลง กลับจะถอดออก 

เห็นวาไมเหมาะสม 

มาถึงขอมูลสถิติการลักลอบจับและคานกปรอดหัวโขนทั้ง

ตลาดกายภาพ จนถึงตลาดคานกออนไลน เมทินีย ภัสสราอุดมศักดิ์ 

นักวิจัยและฝายขอมูล TRAFFIC เครือขายเฝาระวังการคาสัตวปา

และพืชปา กลาววา IUCN RED LIST จัดใหนกปรอดหัวโขนอยูใน

สถานะเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และมีขอมูลจํานวนประชากรลดลงตอเน� อง ซึ่งการคานกในภูมิภาค

นี้มีทั้งคานกมีชีวิต นํามาเปนสัตวเลี้ยงสวยงาม นํามาประกวดใน

รั้งแรกของโลกกับการคนพบ “จิ้งจกหินวงจันทร” 

(Gehyra wongchan Pauwels, Meesook, 

Kunya, Donbundit & Sumontha, 2022) ซึ่ง

คนพบโดยทีมวิจัยที่ทําการสํารวจสัตวเลื้อยคลานบริเวณเขา

หินปูนจังหวัดลพบุรี นําทีมวิจัยพรอมเก็บตัวอยางชุดตนแบบ

โดย ดร.วรวิทู มีสุข อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช (ไสใหญ) รวมดวย นายมนตรี สุมณฑา นัก

วิชาการประมงชํานาญการ กรมประมง, นางสาวณัฐสุดา ดร

บัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแกน และนาย

กีรติ กันยา หัวหนาฝายบํารุงสวนสัตว สวนสัตวนครราชสีมา

“จิ้งจกหินวงจันทร” (Gehyra wongchan Pauwels, 

Meesook, Kunya, Donbundit & Sumontha, 2022) คนพบ

ในขณะที่ทีมวิจัยกําลังทําการสํารวจสัตวเลื้อยคลานบริเวณเขา

หินปูนจังหวัดลพบุรี โดยไดพบจิ้งจกหินไมมีเล็บบนนิ้วที่ 1 ซึ่ง

ตางจากจิ้งจกทั่วๆ ไป ลําตัวมีสีน้ําตาลออน ลายโคงสีเขมคลาย

รูปพระจันทรเสี้ยว ในเบื้องตนไมสามารถระบุชนิดได จึงเก็บ

ตัวอยางเพ� อตรวจสอบรวมกับ มร.โอลิเวียร เอส. จี. เพาเวลส 

(Mr.Olivier S.G. Pauwels) ภัณฑารักษ สถาบันธรรมชาติวิทยา

แหงราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งพบวาเปนจิ้งจกหินที่ยังไมเคยมี

การตั้งช� อวิทยาศาสตรมากอน

และจากการที่ทีมวิจัยพบจิ้งจกหินชนิดนี้ที่เขาวงพระจันทร

และถ้ําเขาจันทร จึงเปนที่มาของช� อวิทยาศาสตร ‘wongchan’ 

และช� อไทย “วงจันทร” และจากการสํารวจพื้นที่เขาหินปูน พบ

วาเปนระบบนิเวศที่แยกขาดจากระบบนิเวศอ� น สิ่งมีชีวิตบริเวณ

นี้หลายชนิดมีความจําเพาะกับถิ่นอาศัย ไมสามารถปรับตัวไป

อยูในระบบนิเวศอ� นได หากถิ่นอาศัยถูกทําลาย จะนําไปสูการ

สูญพันธุ

รายงานการคนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมอยางตอเน� องในพื้นที่

ที่มีลักษณะเฉพาะในประเทศไทย เปนหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง

ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่แหงนี้ จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่ตองรักษาระบบนิเวศเขาหินปูนในบริเวณนี้ ไมใหมี

การเปลี่ยนแปลง เราควรรวมกันอนุรักษถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิต

เพ� อคงไวซึ่งความสัมพันธของความหลากหลายทางทรัพยากร 

เปนการรักษาโอกาสที่จะมีการพัฒนาการใชประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศไทยอยางยั่งยืน.

ทีมวิจัยมทร.ศรีวิชัยคนพบ‘จ้ิงจกหินวงจันทร’

จิ้งจกหินชนิดใหมของโลก

ค

“จิ้งจกวงพระจันทร” ตั้งช� อตามแหลงที่คนพบ ดร.วรวิทู มีสุข

คณะทีมวิจัย

ถอด‘นกกรงหัวจุก’จากบัญชีคุมครอง 

ซ้ําเติมชะตาชีวิตใกลสูญพันธุ

กลุมนกรองเพลงมีเงินรางวัล การซื้อขาย และเพาะพันธุ นกชนะ

ประกวดมีเสียงไพเราะ รูปรางสวยงาม หางยาว สวนคาเนื้อเพ� อ

เปนอาหาร แลวยังมีลานกเปนของสะสม เคร� องประดับตกแตง  

เคร� องราง” 

จากการติดตามการคานกในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป 2557-

2561) พบวามีนกในตลาดการคามากกวา 8.6 หม� นตัวในภูมิภาค 

รวมถึงตลาดในไทย ป 2559 มีนกมากกวา 1,200 ตัวถูกซื้อขาย 

มากกวา 117 ชนิดพันธุ จาก 45 รานคาในตลาดนัดจตุจักร เปน

นกปรอดหัวโขนกวา 100 ตัวใน 8 รานคา จากนั้น จนท.กวดขัน 

สงผลใหไมมีการขายนกคุมครอง ลาสุด เม.ย.2564 ลงพื้นที่สํารวจ 

จ.สตูลและสงขลา ที่จัดประกวดนก พบวามากกวา 90% ของนกใน

กรงเปนนกปรอดหัวโขน รวม 620 ตัว   

สําหรับตลาดออนไลน สํารวจ 3 เดือนในชวงป 2563-2564 

มีทั้งกลุมเปดและกลุมปด ป 63 พบนก 52 ตัวจาก 25 ชนิด ป 64 

พบนกกวา 500 ตัว และพบชนิดพันธุเพิ่มขึ้น ปจจัยจากโควิดตลาด

กายภาพปดตัว ล็อกดาวน ตลาดออนไลนเติบโต 

“5 ชนิดพันธุยอดนิยมในป 63 คือ นกกางเขนดง นกกลาง

หัวหงอก นกปรอดเหลืองหัวจุก นกขมิ้นทายทอยดํา และนกปรอด

หัวโขน สวนป 64 พบนกกางเขนดงถูกซื้อขายเยอะมาก รองลงมา 

นกปรอดหัวโขน เปนสัตวปาคุมครอง นอกจากนี้ พบการดักนก ตอ

นกจับนกในธรรมชาติเกิดขึ้นตอเน� อง มีการขายอุปกรณและแชรวิธี

จับนกผานคลิปและภาพในกลุมผูคา” 

เร� องการทําฟารมนกพบวา ผูคาที่ไดรับอนุญาตทําฟารมถูก

กฎหมายมีเพียง 5% เทานั้น สวน Hot Spot ผูคานกมากที่สุด

ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกตามลําดับ 

ในรอบ 6 ปที่ผานมา มีนกปรอดหัวโขนถูกตรวจยึดและจับกุม

มากกวา 5,000 ตัว จากกวา 100 คดี การลักลอบแตละครั้งจํานวน

มาก เสนทางลักลอบนกในไทย พบทั้งดานธรรมชาติ ดานพรมแดน 

ใชรถไฟ รถประจําทาง และรถกระบะขนสง ไทยเปนทั้งแหลงจับนก

และกระจายนกเขาตลาด เปนผูบริโภคทั้งเลี้ยงและผูคาออนไลน

 “เดือน ต.ค.ป 64 จับยึดนกปรอดหัวโขน 1,700 ตัวจากลาว

เขาพรมแดนไทย ผูตองหาหลบหนีได ถือเปนสถิติยึดนกมากสุดใน

ไทย ซึ่งเพ� อนบานอยางอินโดนีเซีย สิงคโปร เวียดนาม กัมพูชา ลาว 

มีปญหาลอบคานกตอเน� อง แลวยังมีคดีนกปรอดหัวโขน 400 ตัว ถูก

จับยึดในภาคเหนือเตรียมสงกรุงเทพฯ คดีในภาคใตบรรจุนกใสตะกรา

เตรียมสงขึ้นรถไฟไปภาคอ� น การจะคงสถานะหรือถอดจากการ

คุมครอง ตองสํารวจประชากรในพื้นที่ของไทย ติดตามสถานการณ

การคา ลดการจับในธรรมชาติ รวมถึงมีกฎหมายที่เขมแข็ง” เมทินีย

ย้ําวิกฤตนกปรอดหัวโขนถูกคุกคามจากการคาเสี่ยงสูญพันธุ   

ทางออกในทัศนะ ดร.เพชร มโนปวิตร รักษาการนายก

สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทยกลาววา การปลด

สัตวชนิดใดออกจากบัญชีสัตวปาคุมครอง หมายความวา มีขอมูล

ประชากรในธรรมชาติไมน�าเปนหวงแลว แตขอมูลสถานภาพของ

นกปรอดหัวโขนในไทยปจจุบันของ สผ.ระบุเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

ตลอดเวลาที่กฎหมายคุมครองมีการลาและจับออกจากธรรมชาติ

แมเพาะเลี้ยงไดก็ตาม ทุกจังหวัดมีกลุมเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน 

คาดวาประชากรเพาะเลี้ยงในกรงมีกวาลานตัว แตไมชวยให

ประชากรในธรรมชาติดีขึ้นเลยตลอด 15 ปที่ผานมา 

“นกปรอดหัวโขนที่หมดไปจากภาคใต ปจจัยการลา จับใน

ธรรมชาติ ประชากรไมฟน ภาคเหนือก็ลดลงตอเน� อง ชี้ระบบ

เพาะเลี้ยงมีปญหา มีขอมูลหนุนคนเลี้ยงนิยมซื้อนกในธรรมชาติ 

เพราะราคาถูกกวา แมผิดกฎหมาย และมีความเช� อการนํานกใน

ธรรมชาติมาผสม จะรองดีกวา สูดีกวา สมาคมมองการมีอยูของนก

คือความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เราไมขัดกับกลุมผูเลี้ยงนก เพราะ

ถาการเพาะเลี้ยงชวยใหการลอบจับตามธรรมชาติลดลง ประชากร

จะดีขึ้น พ.ร.บ.คุมครองสัตวปาก็ไมจําเปน” ดร.เพชรย้ําการปลด

จากบัญชีซ้ําเติมชะตากรรมนกปรอดหัวโขน. 

ห

ตลาดคานกออนไลน ภัยคุกคามนกกรงหัวจุก

นกปรอดหัวโขน หรือช� อที่คุนเคย “นกกรงหัวจุก”

ประชากรนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติลดลงจากการลา
นกปรอดหัวโขน สัตวปาคุมครอง สถานภาพใกลสูญพันธุ 
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ไลน์หลุด !

ซึ่งในการยื่นประกันตัวต้องยื่นในชั้นศาล

เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนคดีนี้จะดำาเนินคดี

ต่างกรรมต่างวาระ โดยในพื้นที่ สน.ลุมพิ

นี มีทั้งหมด 3 คดี ก็ต้องยื่นประกันตัวใน

แต่ละคดี

รอง ผบช.น.เผยว่า คดีนี้ ผบ.ตร.

และ ผบช.น.สั่งการให้ พล.ต.ต.ไตรรงค์ 

ผิวพรรณ รอง ผบช.น. ดูแลด้านกฎหมาย 

กำากับดูแลคดีด้วยตัวเอง ซึ่งคดีนี้โรงพัก

สามารถทำาเองได้ แต่อาจนำาชุดสืบสวน 

บก.น.5 มาร่วมทำางานกรณีมีผู้เสียหาย

เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม แต่ตอนนี้ยังไม่มี

การแต่งตั้งคณะทำางานขึ้นมา ยืนยันว่า

ไม่หนักใจที่ผู้ต้องหาเป็นบุคคลมีตำาแหน่ง

ทางการเมือง เพราะตำารวจยึดหลักตาม

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใครต้องอยู่ภายใต้

กฎหมาย เราทำางานตามกรอบกฎหมาย

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงมั่นใจ

ในพยานหลักฐานที่มีต่อคดีนี้

“ในการฝากขัง ตำารวจจะขอให้

ศาลกำาหนดเงื่อนไขห้ามเจ้าตัวออกนอก

ประเทศ เพราะผู้ต้องหามีบ้านพักในต่าง

ประเทศ รวมถึงคดีมีโทษหนักและผู้เสีย

หายหลายคน พร้อมกันนี้ก็ได้ประสาน

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจับตาเฝ้า

ระวังการหลบหนีไว้แล้ว”

มีรายงานว่า เบื้องต้นตำารวจแจ้ง

ข้อหานายปริญญ์ ฐานกระทำาอนาจารต่อ

หน้าธารกำานัลฯ และข่มขืนกระทำาชำาเรา 

โดยนายปริญญ์ให้การปฏิเสธทั้ง 2 ข้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 17 

เม.ย.เวลา 08.00 น. ตำารวจ สน.ลุมพินี

นัดนายปริญญ์ไปยื่นคำาร้องฝากขังต่อศาล

อาญากรุงเทพใต้ ก่อนดำาเนินการตามขั้น

ตอนกฎหมายอีกครั้ง

ด้านนายธนัตถ์ ธนากิจอำานวย หรือ

ไฮโซลูกนัท เดินทางมาพบสื่อมวลชนที่                                                 

เฝ้าตามข่าวการมอบตัวของนายปริญญ์                                                     

พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประ 

ชาธิปัตย์ โดยไฮโซลูกนัทกล่าวว่า มีราย

ละเอียดอีกจำานวนไม่น้อยที่ตนอยากขอ

ความร่วมมือจากสื่อมวลชน ขณะนี้สภาพ

จิตใจของภรรยาเริ่มอ่อนล้า ด้วยความที่

ภรรยาอาจไม่ช่ำาชองในการให้สัมภาษณ์ 

และยังมีข้อมูลที่ตกหล่น จึงให้ตนเป็นคน

พูดแทน และข้อมูลของเหยื่อรายอื่นๆ รวม

ถึงมุมมองของตนเองที่ต้องดูแลภรรยา

และเหยื่อรายอื่น ทั้งนี้ ตนไม่ได้มีเจตนาที่

จะเข้ามาหานายปริญญ์แต่อย่างใด เพราะ

หากตนต้องการพบเจอก็คงสามารถพบ

เจอเองได้ ไม่ต้องมาวันนี้ แต่เพราะมี

สื่อมวลชน และสถานีตำารวจมีไว้บริการ

ประชาชน จึงมาใช้สถานที่เพื่อเปิดเผยมุม

มองของตนเอง

ทนายเดชาชี้คดีช่องว่างเยอะ

นายธนัตถ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มี

เหยื่อติดต่อตนมาประมาณ 5-6 คน และ

ติดต่อไปยังภรรยาของตนอีกหลายคน มี

กรณีหนึ่งที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนของผู้ถูก

กล่าวหาขณะเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 

ขณะนั้นเหยื่ออายุเพียง 17 ปี แต่กลับถูก

ผู้ถูกกล่าวหาชักชวนให้ไปสถานที่เสี่ยงต่อ

สถานการณ์ล่อแหลม ซึ่งเหยื่อหลายคนมี

หลักฐานต่างกันไป หลักฐานส่วนใหญ่เป็น

การแชต วิธีการพูดคุย แต่อยากให้สังคม

เห็นใจและเข้าใจในเรื่องหลักฐานด้วย 

ยืนยันว่าผู้เสียหายทุกคนสามารถกล่าว

ถึงเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำา และตรงกัน 

เพราะใช้สถานที่เดิมๆ คำาพูดเดิมๆ กับทุก

คน ทั้งที่ทุกคนไม่รู้จักกันมาก่อน แต่กลับ

พูดแบบเดียวกัน เช่น การอ้างถึงตำาแหน่ง

เกี่ยวกับเศรษฐกิจมาทำาการชักชวนเหยื่อ 

โดยขณะนี้ตำารวจยังไม่ได้แจ้งความคืบ

หน้าเรื่องการชี้จุดเกิดเหตุแต่อย่างใด

ไฮโซลูกนัทกล่าวอีกว่า เข้าใจเหยื่อ

ทุกคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตัว แต่อย่างน้อย

ตอนนี้มีผู้เสียหายจำานวนมาก หากกฎหมาย

ให้ความยุติธรรมกับทุกคน จำานวนโทษก็คง

เกินตลอดชีวิตแล้ว ซึ่งเรื่องความรุนแรง

ทางเพศนั้นเกิดขึ้นในไทยมาก ไม่อยากให้

จบที่ประเด็นผู้มีชื่อเสียง หากเกิดขึ้นใน

ชุมชนกับบุคคลทั่วไป ก็จะถูกลืมหายไป ซึ่ง

เป็นประเด็นสำาคัญที่ตนต้องการจะสื่อ

ขณะที่ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์  

โพสต์ข้อความผ่านเพจทนายคลายทุกข์

ว่า คดีนี้ทีมงานทนายความของผู้ต้องหามี

ความเป็นมืออาชีพ รู้ขั้นตอนกระบวนการ

อย่างละเอียดถี่ถ้วน นำาตัวผู้ต้องหามามอบ                                                          

ตัว ก่อนที่ศาลจะออกหมายจับ เตรียม

ให้การต่อพนักงานสอบสวน การให้สัมภาษณ์

ก็ระมัดระวังไม่กระทบต่อรูปคดี หมาย

จับที่ออกมาเมื่อผู้ต้องหามาพบตัวมาพบ

พนักงานสอบสวนก็ต้องถูกเพิกถอนไปในตัว 

ดูกันต่อไปว่าจะเอาผิดผู้ต้องหาได้หรือไม่

ในชั้นพนักงานสอบสวนถือว่าผู้

ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำา

พิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำาความผิด 

คดีแบบนี้มีช่องว่างเยอะ ในการต่อสู้คดี

ไม่ใช่เรื่องง่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก                                                             

ที่นายปริญญ์ประกาศลาออกจากทุกตำา 

แหน่งในพรรคประชาธิปัตย์แล้ว กรรมการ

บริหาร (กก.บห.) ได้พูดคุยกันภายในกลุ่ม

ไลน์เฉพาะที่มีสมาชิกรวม 36 คน โดยนาง

ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ได้นำาข้อความที่นายธนัตถ์ ธนากิจอำานวย 

หรือไฮโซลูกนัท ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว

เรียกร้องให้มีการตรวจสอบจริยธรรมคณะ 

กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์ทั้งชุด เนื่องจาก

ยอมรับและสนับสนุนให้นายปริญญ์เข้า

มาเป็นรองหัวหน้าพรรค โดยนายจุรินทร์                                                        

ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้ โพสต์

ข้อความในเชิงตั้งคำาถามว่า “แปลว่าเห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ”  ขณะที่นางศรี

สมรตอบว่า “ไม่มีความเห็นค่ะท่าน”

อยากเปลี่ยนหัวหน้าพรรค? 

จากนั้น นางมัลลิกา บุญมีตระกูล 

ซึ่งขณะนี้ดำารงตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษานาย 

จุรินทร์ รมว.พาณิชย์ โต้กลับว่า “พฤติกรรม

ของคนหนึ่งคนควรถูกสอบจริยธรรมทั้ง

กรรมการบริหารพรรครึ? แปลว่าอยาก

อะไร? อยากเปลี่ยนหัวหน้าพรรค? อยาก

เปลี่ยนกรรมการบริการพรรค หรืออยาก

อะไร? เรื่องนี้เป็นกระบวนการหรือเปล่า 

ในฐานะหนึ่งในกรรมการบริหารพรรค 39 

คน เรื่องของปริญญ์ยังไม่รู้เลยว่าผิดถูก 

เป็นอย่างไร

แต่ถ้าเทียบกัน!! เรื่องที่คนรู้กันทั้ง

พรรคว่า คนคนหนึ่งเป็น “ชู้” ของเมียคน

อื่นมานานนม!! แบบนี้ต้องสอบจริยธรรม

ไหม หรือพวกที่ทำาให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นกิ๊ก

ของผัวคนอื่น หรือพวกที่เอาเสื้อไปแขวน

ไว้บนรถของผัวคนอื่นเพื่อไปงานด้วยกัน 

หรือให้ผัวคนอื่นขับรถไปรับถึงบ้านตนเอง 

แบบนี้เรียกว่าต้องสอบจริยธรรมไหม? 

หรือคนบางคนเป็น “ชู้” ของผัวคนอื่นมา

นาน จนถึงขั้นสุดรู้กันทั้งบาง

มาวันหนึ่ง เปลี่ยนทางจากผัวของ

อีกคน มาเป็นผัวของอีกคน แล้วคนคนนั้น 

เป็น ส.ส.ในสภาด้วย แบบนี้เราต้องสอบ

จริยธรรมไหม???? ใครจะสอบ ถ้าต้อง

ตั้งกรรมการ มาสอบจริยธรรมกรรมการ

บริหารพรรคตั้งเลย สอบตั้งแต่กรรมการ

เนี่ยแหละ” โดยหลังจากโพสต์ข้อความนี้

ในกลุ่ม กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มี

การโต้ตอบกัน

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหว

ในกลุ่มไลน์ชื่อ “อดีต ส.ส.และ ส.ส.ประ 

ชาธิปัตย์” ที่มีสมาชิกในห้องรวม 155 คน 

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย โพสต์ข้อความ

ว่า “ขออนุญาตนะครับ เรื่องที่เป็นข่าวฉาว

ในขณะนี้ กระทบคนที่ทำาที่พื้นที่อย่างหนัก 

ผมเชื่อว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 

จะยิ่งหนักกว่า หนักที่สุดคือชื่อเสียงของ

พรรคเรา ที่อีกไม่กี่เดือนจะมีการเลือกตั้ง

ทั่วไปแล้ว ผมขอให้ผู้บริหารมีท่าทีที่ชัดเจน

ต่อเรื่องนี้ ที่จะสร้างความมั่นใจกับสังคม

ว่า พรรคประชาธิปัตย์จะไม่เพิกเฉย ดูดาย 

หรือเกียร์ว่าง กับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ ขอ

อนุญาตที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา”  

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีต 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

เสริมว่า “ปัญหาต่างๆ ที่ไม่จบก็เพราะ

ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำาอย่างตรงไปตรงมา 

เห็นใจคนลงพื้นที่ค่ะ”

ขณะที่นายบุญเลิศ ไพรินทร์ อดีต 

ส.ส.ฉะเชิงเทรา ได้ โพสต์ต่อว่า “น่า

เสียดายเหตุการณ์นี้ ไม่น่ามาซ้ำาเติมพรรค

ให้ตกต่ำาลงไปในสายตาประชาชนเลย  สง 

สารพี่เอ้ และบรรดาผู้สมัคร ส.ก.ทุกคน ถ้า

ฝ่ายบริหารไม่สืบสวนความจริงและออก

มาขอโทษประชาชนในเรื่องนี้ ก็จะกระทบ

ภาพของพรรคในอนาคตอีกด้วยครับ”

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ในฐานะ

ผู้อาวุโสสุดในห้องไลน์กลุ่มดังกล่าว ได้

โพสต์ข้อความสั้นๆ ว่า “อย่ากลัวปัญหา 

เมื่อมีปัญหา ก็อย่าหนีปัญหา” โดยหลัง

จากที่นายชวนโพสต์ข้อความนี้ ก็ไม่มีการ

พูดคุยถึงประเด็นนี้ต่ออีก

‘จุรินทร์’ ว่าไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า ยังมี

กระแสความเคลื่อนไหวและการพูดคุย

ซุบซิบกัน ในหมู่สมาชิก ส.ส.และอดีต 

ส.ส.พรรคถึงกรณีของนายปริญญ์ที่เกิดขึ้น

ว่า นายจุรินทร์ ในฐานะผู้เสนอชื่อนาย

ปริญญ์ให้เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคทีม

เศรษฐกิจทันสมัย ท่ามกลางการไม่เห็น

ด้วยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ 

ส.ส.ของหลายคนที่รู้จักประวัตินายปริญญ์ 

ได้เคยทักท้วงและคัดค้าน เพราะไม่เคย

ผ่านงานการเมือง ไม่เคยเป็น ส.ส.หรือ

อดีตผู้สมัคร ส.ส. 

แต่ปรากฏว่านายจุรินทร์ยังยืนยัน

ที่จะเสนอชื่อนายปริญญ์ให้ขึ้นมาเป็นรอง

หัวหน้าพรรคทีมเศรษฐกิจทันสมัย เพื่อ

ต้องการสร้างภาพให้เห็นว่าสามารถดึงคน

รุ่นใหม่ให้เข้ามาเป็นทีมอเวนเจอร์ ซึ่งขณะ

นั้น นายกรณ์ จาติกวณิช ยังเป็นสมาชิก

พรรคและเป็นอดีต รมว.การคลัง ถูกมอง

ข้ามหัวไป 

วันเดียวกันนี้ นายจุรินทร์ให้สัม 

ภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ในฐานะกรรมการ

บริหารพรรค (กก.บห.) พูดถึงจุดยืนของ

พรรคชัดเจนแล้ว คงจะไม่พูดซ้ำาอีก แต่

ขอเรียนว่าขณะนี้เรื่องไปถึงกระบวนการ

ยุติธรรมแล้ว จึงขอให้กระบวนการให้

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกับฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ส่วนการ

คัดเลือกผู้อำานวยการ (ผอ.) ศูนย์เลือกต้ังผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครแทนนายปริญญ์

นั้น เรายังมีรอง ผอ.อีก 9 คน ซึ่งคงทำา

หน้าที่ต่อไปได้

เมื่อถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะ

ส่งผลกระทบต่อนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค 

หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่ขอประเมิน 

แต่อย่างไรก็ตาม นายสุชัชวีร์ยังคงเดิน

หน้าหาเสียงเต็มที่ ส่วนพรรคเข้าไปช่วย

หาเสียงไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากกฎหมาย

ท้องถิ่นห้ามไว้ โดยเฉพาะผู้ที่มีตำาแหน่ง

ทางการเมือง จึงขออนุญาตไม่แสดงความ

คิดเห็นไปมากกว่านี้

ถามต่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้                                                          

ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวให้ ไม่สนับสนุน

พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคประชา 

ธิปัตย์กล่าวว่า ไม่ขอพูดประเด็นที่จะเลยไป

เป็นการเมือง แต่คิดว่าวันหนึ่งจะมีข้อพิสูจน์

ออกมาว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไร พรรคมี

จุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านการคุกคามทาง

เพศ ที่กระทำาต่อเด็ก สตรี คนในครอบครัว 

หรือแม้กระทั่งเราต่อต้านการเลือกปฏิบัติ 

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ สิ่ง

เหล่านี้จะพิสูจน์จุดยืนของพรรคในระยะ

ยาวด้วย สิ่งหนึ่งที่พรรคยืนยันคือเราจะไม่

เข้าไปปกป้องใครหรือแทรกแซงใดๆ ในการ

ดำาเนินคดี ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจ.

ไทยติดโควิด

อุบลราชธานี 435 ราย,  กาญจนบุรี 420 

ราย และร้อยเอ็ด 412 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งตำารวจ ทหาร 

และพลเรือน ที่ช่วยกันดูแลประชาชน 

รวมถึงผู้ประกอบการและประชาชน ที่ให้

ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

โควิดรัดกุมในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ซึ่ง

จากนี้ขอทุกหน่วยงานช่วยกัน และยัง

ต้องช่วยกันจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชน

จำานวนมากที่จะเริ่มทยอยการเดินทาง

กลับเข้ามาทำางานในกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดต่างๆ หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ด้วย

“นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

เตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดคลัส 

เตอร์ โควิด-19 หลังสงกรานต์ ซึ่ง สปสช.

เพิ่มคู่สายด่วนรองรับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิดในช่วงหลังสงกรานต์ 

ขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนคอยสังเกต

อาการหลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 

7-10 วัน หากมีอาการ เช่น ไอ มีน้ำามูก ไข้

สูง 37.5 องศาเซลเซียส ควรรีบพบแพทย์

และแจ้งประวัติการเดินทางและหากพบ

ว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยง ให้ตรวจด้วย 

ATK ทันที” นายธนกรกล่าว.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่  16 เม.ย.65 นาย

สำาราญ ตันพานิช ผู้อำานวยการการเลือก

ตั้งประจำากรุงเทพมหานคร กล่าวกรณี

น.ส.หทัยรัตน์ (วิทยพูม) ธนากิจอำานวย 

หรือแอนนา ภรรยาของนายธนัตถ์ ธนากิจ

อำานวย “ลูกนัท” (ไฮโซลูกนัท) นักขับเคลื่อน

กิจกรรมทางการเมือง ผู้สมัครสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสวนหลวง พรรค

รวมไทยยูไนเต็ด ประกาศถอนตัวจากการเป็น

ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อลบข้อครหาการแจ้งจับนาย

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์เพื่อหวังผลเลือกตั้งว่า ตาม 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้

บริหารท้องถิ่น 2562  มาตรา 53  เมื่อลงสมัคร

แล้วไม่สามารถถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครได้ 

ซึ่งคงต้องทำาความเข้าใจกับคุณแอนนาว่าเมื่อ

ลงสมัครแล้วไม่สามารถถอนตัวได้

โดยขณะนี้กำาลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษา

และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ที่คุณแอนนา

ประกาศนั้น คำาว่า “ถอนตัว” วัตถุประสงค์

ของการประกาศคืออะไร เพราะการจะไม่

เป็นผู้สมัครมีแค่กรณีขาดคุณสมบัติแล้ว

ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาท้องถิ่น

กรุงเทพมหานครไม่ประกาศรับสมัคร เมื่อ

ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาท้องถิ่น

กรุงเทพฯ ประกาศให้คุณแอนนาเป็นผู้สมัคร

แล้ว ความเป็นผู้สมัครของคุณแอนนาจะมี

อยู่ไปจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไปหย่อนบัตรให้ก็ถือเป็นคะแนน

เมื่อถามว่า การประกาศถอนตัวถือว่า

มีความผิดหรือไม่ นายสำาราญกล่าวว่าช่วงนี้

ยังถือว่าไม่เป็นความผิด แต่ถ้ายังดำาเนินการ

ต่อไป ก็อาจเข้าข่ายจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อให้ตัวเองมีคะแนนนิยม เพราะขณะนี้

ยังไม่ทราบว่าเจตนาของการประกาศถอน

ตัวมีวัตถุประสงค์อย่างไร ทั้งนี้ จะให้ฝ่าย

กฎหมายแจ้งเตือนไปยังคุณแอนนา เบื้องต้น

จะแจ้งเตือนโดยวาจาก่อนว่าสมัครแล้วถอน

ตัวไม่ได้ แล้วก็คงต้องมีหนังสือแจ้งเตือน

เป็นทางการ.

กกต.กทม.ฮึ่ม!‘แอนนา’ถอนตัวสมัครส.ก.ไม่ได้ 

สังเวย

เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,897 จุด 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,311 คน เรียก

ตรวจยานพาหนะ 394,460 คัน มีผู้ถูก

ดำาเนินคดี รวม 67,111 ราย มีความผิด

ฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 18,323 ราย ไม่มี

ใบขับขี่ 17,729 ราย 

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 

วัน (วันที่ 11-15 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 

1,478 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,452 คน ผู้เสีย

ชีวิต 204 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสม

สูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (60 ครั้ง) จังหวัด

ที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 

(58 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 

ได้แก่ เชียงใหม่ (8 ราย) จังหวัดที่ไม่มี

ผู้เสียชีวิตรวม 12 จังหวัด ได้แก่ ตรัง 

นครพนม บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี 

ยะลา ระนอง ลำาพูน สมุทรสงคราม 

สิงห์บุรี หนองบัวลำาภู และอำานาจเจริญ

ด้านนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดี

กรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติที่ศาลสั่งคุม

ความประพฤติในวันที่ 15 เม.ย.2565 มี

ทั้งหมด 2,073 คดี จำาแนกเป็น คดีขับรถ

ขณะเมาสุรา 1,948 คดี คดีขับเสพ 124 

คดี คดีขับรถประมาท 1 คดี ซึ่งมีตัวเลข

สถิติยอดรวม 5 วัน ของ 7 วันอันตราย 

จำานวน 5,404 คดี จำาแนกเป็น  คดีขับรถ

ขณะเมาสุรา  4,774 คดี คิดเป็นร้อยละ 

88.34, คดีขับเสพ  611 คดี คิดเป็นร้อย

ละ 11.31, คดีขับรถประมาท 19 คดี คิด

เป็นร้อยละ 0.35 จังหวัดสุรินทร์ยังคง

ครองแชมป์คดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 

313 คดี รองลงมาบุรีรัมย์  284 คดี และ 

กรุงเทพมหานคร 251 คดี 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่

คุมประพฤติในวันที่ 5 ของ 7 วันอันตราย

ปี 2564 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา 

จำานวน 1,646 คดี และปี 2565 จำานวน 

1,948 คดี เพิ่มขึ้น 302 คดี คิดเป็นร้อย

ละ 15.5

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวเพิ่ม

เติมว่า กรมคุมประพฤติเน้นย้ำามาตรการ

คุมเข้มสำาหรับผู้กระทำาผิดคดีขับรถขณะ

เมาสุรา โดยยอดสะสม 5 วัน ศาลสั่งใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 

จำานวน 11 ราย มีเงื่อนไขห้ามออกจาก

ที่พักอาศัยในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 19.00-

05.00 น. เป็นระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้ 

สำานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเฝ้า

ติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำาผิดตลอด 

24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control 

Center - EMCC) พร้อมประสานเครือข่าย

ภาคประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ 

เตรียมพร้อมลงพื้นที่หากมีการผิดเงื่อนไข

คุมความประพฤติ  

นอกจากนี้ ขอฝากความห่วงใย

แก่ประชาชนในการเดินทาง จึงขอให้ผู้ที่

ต้องขับขี่รถทุกประเภท พักผ่อนให้เพียง

พอ ไม่เสพสุราและยาเสพติด ดื่มไม่ขับ 

หากเกิดความเมื่อยล้า หรือง่วงนอน ควร

จอดรถพักในจุดบริการต่างๆ และในวันนี้

สำานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อม

ด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย 

ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชน

และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำานวน 874 

คน ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชน ด่าน

ชุมชน และด่านตรวจค้น จำานวน 41 จุด 

เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับ

ประชาชนผู้เดินทาง.

‘พท.’ ตีปี๊บ

กรณีดังกล่าวเมื่อตรวจสอบบัญชีที่นาย             

ชินวรณ์ยื่นไว้กรณีรับตำาแหน่ง ส.ส. เมื่อวัน

ที่ 25 พ.ค.62 พบว่ามีที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่แจ้ง

ไว้ 4 แปลง เนื้อที่รวม 70 ไร่ มูลค่ารวม 

2,980,000 บาท และมีบ้านอยู่บนที่ดิน

แปลงหนึ่งด้วย ซึ่งแจ้งมูลค่าไว้ 500,000 

บาท ดังนั้น เมื่อแจ้งว่าที่ดินดังกล่าวขาย

ไปแล้ว จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจ

สอบว่าที่ดินขายไปเมื่อใด ขายบ้านด้วย

หรือไม่ รวมราคาเท่าใด ขายให้ใคร ชำาระ

กันอย่างไร ส่งมอบการครอบครองอย่างไร 

เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ

พรรค ปชป. และ รมว.เกษตรฯ ที่ดิน 

ภ.บ.ท.5 จำานวน 120 ไร่ มูลค่า 3.6 ล้าน

บาท ไม่มีอยู่แล้ว เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 10-20 

ปีที่แล้ว เมื่อตรวจสอบการยื่นบัญชีกรณีรับ

ตำาแหน่ง รมต.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.

2562 ไม่พบรายการที่ดินตามข่าว แต่เมื่อ

ย้อนไปดูบัญชีของนายเฉลิมชัยที่เคยยื่นไว้

หลายครั้ง พบว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวมี

การยื่นไว้กรณีรับตำาแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 

22 ม.ค.2551 แต่กรณีพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

วันที่ 10 พ.ค. 2554 ไม่พบที่ดินดังกล่าว 

กรณีนี้จึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช.ตรวจ

สอบว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวที่ไม่มีอยู่

ในบัญชีนั้น ขายหรือโอนให้ใคร ในราคา

เท่าใด โดยวิธีใด และมีการเสียภาษีหรือไม่

3.นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส. 

ปชป. ซึ่งได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับ

ตำาแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 โดย

แจ้งที่ดินลำาดับที่ 6 คือ ส.ป.ก.เลขที่ 513 

ไม่ระบุที่ตั้ง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 73 ตร.ว. 

ได้มาเมื่อ 6 ธ.ค.2550 มูลค่า 1 ล้านบาท 

และแจ้งว่ามีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และ

จากการขายไข่ไว้รวม 2 ปี ปีแรกรายได้

รวม 1,100,000 บาท ปีที่สองรายได้รวม 

1,300,000 บาท

นายเรืองไกรกล่าวว่า การยังถือ

ครองที่ดิน ส.ป.ก.หลังจากเป็น ส.ส. และ

มีรายได้ต่อปีเกินกว่าล้านบาทนั้น เมื่อ

เทียบบรรทัดฐานจากกรณีที่ ป.ป.ช.เคยชี้

มูลน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และศาลฎีกาได้

พิพากษาวางหลักเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืน

จริยธรรมไว้แล้ว กรณีของนายจักพันธ์จึงมี

เหตุที่ต้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่า การถือ

ครองที่ดิน ส.ป.ก.ดังกล่าวจะเข้าข่ายฝ่าฝืน

มาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 17 หรือไม่ 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงความพร้อมใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า การประชุม

พรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งต่อไปคงได้ข้อสรุป

ถึงขั้นกำาหนดวันยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจ

ได้ ซึ่งในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ก็ได้

ประสานงานกับพรรคร่วมทุกวัน ดูข้อมูล 

ดูประเด็น ยืนยันมีความพร้อมเต็มที่ คิด

ว่าวันที่ 26 เม.ย.2565 จะรายงานต่อ

ที่ประชุมใหญ่ได้ สำาหรับเนื้อหาในการ

อภิปรายมีข้อมูลแน่นแน่นอน ส่วนจะเด็ด

หรือไม่อยู่คนฟัง

เมื่อถามว่า การอภิปรายครั้งนี้จะ

ล้มรัฐบาลได้หรือไม่ ประธานวิปฝ่ายค้าน

ตอบว่า การล้มด้วยมือนั้นไม่แน่ใจ แต่ถ้า

ล้มด้วยศรัทธาประชาชน คิดว่ารัฐบาลเจอ

วิกฤตศรัทธาแน่นอน เพราะจากที่อภิปราย

มาเป็นลำาดับ ครั้งนี้จะชัดเจนเกี่ยวกับความ                                                             

ทุกข์ยากของประชาชน และความคลอน 

แคลนสภาวะการเงินของประเทศไม่ได้เกิด

จากสถานการณ์ โลก แต่เกิดจากความผิด

พลาดการบริหารและซ้ำาด้วยการทุจริต

สำาหรับผู้อภิปรายจะสรุปกันวันที่ 

26 เม.ย. แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะไม่ใช้

คนมาก มุ่งประเด็นไม่เยอะ แต่จะอธิบาย

ประเด็นให้คมชัดแจ่มแจ้ง ลงลึก ซึ่งใน

แต่ละประเด็นอาจมีไม้หนึ่ง ไม้สอง ไม้สาม 

เปิดขยี้ ถ้ารัฐมนตรีตอบมาก็จะซักถามขยี้

เพิ่มเติม และส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมาข้อซัก

ถามของฝ่ายค้านรัฐบาลไม่สามารถชี้แจง

ได้กระจ่างสักครั้ง แต่ใช้มือมากกว่าในการ

เอาตัวรอด ซึ่งครั้งนี้เมื่อใกล้เลือกตั้ง เชื่อ

ว่าคนที่จะหลับหูหลับตายกมือให้รัฐบาล

ต้องคิดหนักกว่าเดิม เพราะประชาชนรอ

เลือกตั้ง รอพิพากษาพวกหลับหูหลับตา

ยกมือให้รัฐบาลโดยไม่ฟังเหตุผลอยู่

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพรรคร่วม

ฝ่ายค้านในวันที่ 26 เม.ย.ว่า ในวันดัง

กล่าวพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสรุปประเด็น

การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่แต่ละพรรคได้ไป

ทำาการบ้านในช่วงสงกรานต์มา คงได้เห็น

รูปร่างว่าจะดำาเนินการอย่างไร จะมีเป้า

หมายอภิปรายรัฐมนตรีกี่คน ส่วนวันยื่น

อภิปรายคงได้มีการหยิบยกมาหารือ แต่จะ

สรุปได้เลยหรือไม่นั้น ขอให้รอฟังวันที่ 26 

เม.ย.

ทั้งนี้ สิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนคือเนื้อหา

และทิศทางว่าจะพุ่งเป้าไปที่ใคร ยืนยัน

รอบนี้เรามีข้อมูลแน่น สามารถมัดรัฐมนตรี

ที่ประพฤติมิชอบได้อย่างแน่นอน และ 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเองต้องหนักใจหาก

จะยกมือให้ เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าหลับ

หูหลับตายกมือค้านความรู้สึกประชาชน 

เพราะการเลือกตั้งรออยู่ ประชาชนเขา

จับตา และคงไม่ปล่อยให้ ส.ส.ที่ไม่ทำาหน้าที่

ปกป้องผลประโยชน์ให้เขากลับเข้าสภาอีก

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงกรณีที่นายสุทินระบุว่าการอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งนี้จะใช้ผู้อภิปรายไม่มาก เน้น

คุณภาพ ยก 5 ต้องน็อกเอาต์แล้ว ว่าก่อน

ฝ่ายค้านจะโม้ว่าจะน็อกรัฐบาลในยก 5 

นั้น ช่วยสรุปวันผู้อภิปรายและประเด็นให้

ลงตัวกันเองในฝ่ายค้านก่อนจะดีกว่า ไม่ใช่

โม้รายวันว่ามีข้อมูลเด็ดแบบนั้นแบบนี้ แต่

พอเอาเข้าจริงมีแต่น้ำาท่วมทุ่ง ทั้งนี้ หาก

หาข้อมูลอภิปรายไม่ได้ ก็ควรทำาใจยอมรับ

ความจริง ไม่ใช่สติแตก โหมโรงหลอก

ชาวบ้านไปวันๆ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทำา

อะไรผิด พร้อมชี้แจงฝ่ายค้านต่อสภาในทุก

ประเด็น

“ผมเห็นด้วยที่ฝ่ายค้านจะใช้จำานวน

ผูอ้ภิปรายไม่มาก ควรจะหันมาเน้นคุณภาพ

บ้าง เพราะหากข้อมูลหรือเนื้อหาการ

อภิปรายมีคุณภาพจริงๆ ก็ใช้ผู้อภิปรายแค่ 

2-3 คนก็พอ ไม่ใช่อ้างว่าส่งไม้ต่อกันไป

เรื่อยๆ งัดหลักฐานที่ว่าเด็ดออกมาโชว์ได้

เลย หากพบว่ามีความผิดปกติจริง นายก

รัฐมนตรีไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอน อย่างไร

ก็ตาม ไม่อยากให้พูดอะไรแค่เอามัน ที่

บอกว่ารอบนี้ยก 5 จะน็อกรัฐบาลนั้น ดีไม่

ดีฝ่ายค้านเองที่จะยืนระยะไม่ถึงยก 3 ด้วย

ซ้ำา ถ้าหากการอภิปรายยังเป็นแบบเดิมๆ 

ประชาชนคงรับไม่ได้ และจะไม่ไว้วางใจ

ฝ่ายค้านเสียเองในที่สุด” นายธนกรกล่าว.

กรุงเทพฯ • วันที่ 16 เมษายน 2565 นาย

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ใน

ฐานะทีมเศรษฐกิจ พรรคกล้า กล่าวถึงกรณี

รัฐจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีนี้เต็ม 

100% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนว่า 

ขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% จ่ายจริง 10% 

เช่นเดียวกับ 2 ปีที่ผ่านมา เพราะผู้ประกอบ

การประสานเสียงยังไม่พร้อมจ่าย โดยเฉพาะ

ภาคท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจโรงแรมกว่า 

70,000 แห่งทั่วประเทศ ต้องรับภาระเต็มๆ 

ทั้งที่รายได้และจำานวนนักท่องเที่ยวหายไปกว่า 

80% และยังต้องแบกรับภาระขาดทุนสะสม

ตลอดการระบาด 2 ปีที่ผ่านมา

เลขาธิการพรรคกล้ากล่าวเสริมว่า โดย

เฉพาะหน่วยงาน กทม. ยิ่งไม่พร้อม เพราะ

เป็นท้องถิ่นที่มีส่วนราชการย่อยอีก 50 เขต

ปกครอง ต่างจาก อบต., เทศบาล หรือเมือง

พัทยา ที่มีส่วนราชการเพียง 1 เขตปกครอง

เท่านั้น ระบบไอทีที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นให้นำามาใช้นั้น จะใช้ไม่ได้สมบูรณ์ใน

กรณี กทม. และ กทม.เองก็เพิ่งประมูลระบบ

ไอที เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินโดยเฉพาะไปไม่

ถึง 2 เดือนเอง กว่าจะใช้ได้จริงก็สิงหาคม 

ระบบอัตรากำาลังคนก็ยังไม่ได้ปรับปรุง ฝ่าย

รายได้ของสำานักงานเขตมีคนไม่ถึง 15 คน 

แต่มีงานประเมินใหม่กว่า 20,000 รายใน 1 

เขต คงยากถ้าจะดำาเนินการให้เสร็จสิ้นตาม

เป้าภายในเดือนมิถุนายน  

“ถ้ากลับมาเก็บภาษีแบบเต็มสูบ อปท.

ได้ 42,686 ล้าน แต่โรงแรม ร้านอาหาร

เจ๊ง คนตกงาน ท่องเที่ยวไม่ฟื้น และว่ากัน

ตามเทคนิค ก็ทำาได้ยาก ระบบไอทีก็ยังไม่

เรียบร้อย และบุคลากรฝ่ายจัดเก็บภาษีเอง

ก็ยังไม่พร้อม ผมอยากให้รัฐบาลคำานึงถึง

หลักปฏิบัตินิยมและสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 

ปีนี้ควรต่อเวลาลดภาษีที่ดินอีก 1 ปี ให้ผู้

ประกอบการฟื้นตัว ให้ระบบการจัดเก็บของ

ทางการได้ถูกพัฒนาไปด้วยพร้อมกัน” นาย

อรรถวิชช์กล่าว.

‘พรรคกล้า’วอนลดเก็บภาษีที่ดิน90%ต่ออีกปี
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รรคไทยสร้างไทย ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  

เป็นแกนนำ�จัดตั้งพรรค ซึ่งถึงปัจจุบันตั้งม�ได้หนึ่งปี                                                           

แล้ว และเข้�สู่สน�มเลือกตั้งครั้งแรกกับก�รเลือก

ตั้งกรุงเทพมห�นคร ด้วยก�รส่งคนลงเลือกตั้งทั้งก�รชิงเก้�อี้

ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (ผู้ว่�ฯ กทม.) และสม�ชิกสภ�

กรุงเทพมห�นคร (ส.ก.) ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมสำ�หรับสน�ม

ใหญ่ก�รเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ส่วนก้�วย่�งท�งก�ร

เมืองของพรรคไทยสร้�งไทยจะเป็นอย่�งไรต่อจ�กนี้ 

ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้อำานวยการกองการสื่อสาร พรรค

ไทยสร้างไทย บอกว่� พรรคไทยสร้�งไทยว�งเป้�หม�ยจะเป็น

พรรคก�รเมืองท่ีคือท�งออกของปัญห�ในวันน้ี  โดยเฉพ�ะท�งออก

ของปัญห�เศรษฐกิจท่ีแย่ม�น�น  ท�งออกของปัญห�ก�รเมืองท่ีฝ่ัง

น้ีข้ึนม�อีกฝ่ังก็ไม่ยอมรับ อีกฝ่ังหน่ึงข้ึนม�อีกฝ่�ยก็ไม่ยอมรับ เร�จะ

บอกว่�ต้องพอแล้ว ไทยสร้�งไทยจะเป็นพรรคก�รเมืองท่ีจะม�ห�

ท�งออก ม�ห�ผลลัพธ์ เพื่อบอกว่�วันน้ีอะไรคือคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน

ในก�รแก้ปัญห�ของประช�ชน 

....อย่�งก�รให้คว�มเห็นของคนในพรรคไทยสร้�งไทย จะไม่

เป็นลักษณะแบบออกม�ฉะอย่�งเดียว ผมว่�มันไม่ได้แล้ว คนเร่ิม

เบื่อ เพร�ะมองว่�ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ห�กออกม�แค่ม�ด่� เช่น

บอกว่�ไร้คว�มส�ม�รถ ไร้ประสิทธิภ�พ วันน้ีก�รเมืองเมืองไทยเต็ม

ไปด้วยว�ทกรรม เร�ไม่ต้องก�รสร้�งคว�มขัดแย้ง แต่เร�ต้องก�ร

เสนอแนะว่�ต่อไปประเทศจะเดินไปอย่�งไร ปีหน้�จะเดินไปแบบไหน 

ปีหน้�อย�กเห็นคนไทยเป็นอย่�งไร คือมองไปในอน�คต เช่นจะจัด

ประชุมเอเปกปล�ยปีน้ี รัฐบ�ลควรจะคุยเรื่องอะไรบ้�ง หรือปัญห�

ของแพงรัฐบ�ลควรแก้ไขอย่�งไร 

วันน้ีผมคิดว่�ประช�ชนต้องก�รเห็นพรรคก�รเมืองท่ีจะทำ�ให้

ประช�ชนเห็นแสงสว่�งในปล�ยอุโมงค์ อย่�งตอนท่ีผมเว้นวรรค

ก�รเมืองช่วงหน่ึง หลังเลือกต้ังปี 2562 ผมม�ทำ�ธุรกิจของครอบครัว 

มีท้ังเรื่องกระด�ษและธุรกิจพลังง�นท�งเลือก ทำ�ให้เร�เห็นว่�คน

ท่ีทำ�ธุรกิจเข�เจ็บม�เยอะม�ก จ�กผลกระทบเศรษฐกิจและผลกระ

ทบโควิด จนเงินในกระเป๋�แทบไม่เหลือ เช่นผลกระทบท่ีไม่มีนักท่อง

เท่ียวต่�งช�ติเดินท�งม�ยังประเทศไทย

 ส่ิงท่ีต้องทำ�คือทำ�ให้เศรษฐกิจกลับม�ฟ้ืนตัวให้ได้ เพร�ะต้อง

ต้ังคำ�ถ�มกันว่� ห�กก�รเมืองยังทะเล�ะกันอีก มันจะไปไหวหรือ

ไม่ ซ่ึงผมว่�มันไม่ไหว หล�ยอย่�งจะเดินต่อไปไม่ได้ ท่ีเร�พย�ย�ม

จะทำ�คือ พย�ย�มห�ท�งออกท่ีช�ญฉล�ด ท่ีพรรคพย�ย�มสื่อส�ร

ออกไป และเร�มีนโยบ�ยท่ีจะทำ�ง�นด้�นต่�งๆ ห�กเร�ได้เป็นพรรค

รัฐบ�ล เพื่อไปแก้ปัญห�ให้กับประช�ชน โดยวันน้ีต้องตีโจทย์ให้แตก

ว่�ประช�ชนต้องก�รอะไร และปัญห�คืออะไร เร�จึงเน้นก�รสื่อส�ร

ท�งก�รเมืองด้วยคว�มช�ญฉล�ด ก็เป็นคว�มต้ังใจในก�รเข้�ม�

ทำ�ง�นท่ีพรรคไทยสร้�งไทย กับก�รเป็นผู้อำ�นวยก�รกองก�รสื่อส�ร 

พรรคไทยสร้�งไทย เพื่อม�ดูคอนเทนต์ต่�งๆ ท่ีจะออกม�จ�กพรรค

ไทยสร้�งไทย โดยเน้น ก�รเสนอแนะ-ลดก�รด่�แบบไม่สร้�งสรรค์

ดันแนวทาง liberate-Empower

สร้างโอกาส ‘คนตัวเล็ก’

ตรีรัตน์ ผู้อำานวยการกองการสื่อสาร พรรคไทยสร้างไทย 

กล่�วต่อไปว่� พรรคไทยสร้�งไทยเน้นก�รชูนโยบ�ยเพื่อคนตัวเล็ก 

โดยทุกอย่�งท่ีเร�พูดต้องม�เชื่อมโยงคนตัวเล็กเสมอ ซ่ึงด้วยเหตุ

ท่ีพรรคไทยสร้�งไทยมีคนท่ีม�ร่วมง�นท่ีเป็นตัวแทนท้องถ่ินอยู่พอ

สมควร ทำ�ให้มีข้อมูลและปัญห�ประช�ชนในพ้ืนท่ีเข้�ม�ท่ีพรรคเยอะ

ม�ก ขณะเดียวกันพรรคก�รเมืองอื่นบ�งพรรคอ�จไม่เน้นก�รทำ�พ้ืนท่ี  

โดยไปเน้นเรื่องนโยบ�ยอย่�งเดียว แต่ผมมองว่�เรื่องนโยบ�ยอย่�ง

เดียวอ�จไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ปัญห�ของวันน้ีได้ เพร�ะว่�เร�ต้องม�

เร่ิมจ�กก�รฟังประช�ชน 

ผมคิดว่�วันน้ีส่ิงท่ีเร�มีและเป็นจุดแข็งม�กกว่�พรรคก�รเมือง 

อื่นๆ คือพรรคไทยสร้�งไทยเร�ลงพ้ืนท่ีกันหนักและเร�รับฟังเสียง

ประช�ชน โดยเฉพ�ะคุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธ์ุ เป็นคนชอบ

ลงพ้ืนท่ีอยู่แล้วด้วย ผมเชื่อว่�คุณหญิงสุด�รัตน์เป็นนักก�รเมืองท่ี

ลงพ้ืนท่ีเยอะท่ีสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยทำ�ม�ต้ังแต่สมัย

อยู่พรรคก�รเมืองเก่�ท่ีลงพ้ืนท่ีกันกระหน่ำ� พอม�ต้ังพรรคไทยสร้�ง

ไทยก็ลงพ้ืนท่ีกันกระหน่ำ� และพรรคก็มีคนออกนโยบ�ยพรรคท่ีเน้น

ก�รลงพ้ืนท่ีรับฟังปัญห�ประช�ชน และยังมีคนในพ้ืนท่ีซ่ึงไปลงพ้ืน

ท่ีรับฟังประช�ชน เพร�ะพรรคมีก�รประชุมภ�คต่�งๆ  เช่น ภ�ค

กล�ง, ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ, กรุงเทพมห�นคร ทุกสัปด�ห์ 

โดยผู้บริห�รพรรคและคนออกนโยบ�ยพรรคท้ังหมดม�ร่วมรับฟัง

ส่ิงต่�งๆ ด้วยตัวเอง ซ่ึงแตกต่�งจ�กพรรคก�รเมืองอื่นๆ ท่ีเวล�มี

ประชุมเรื่องนโยบ�ยก็จะประชุมแต่เฉพ�ะวงทำ�นโยบ�ย ประชุมวง

กรุงเทพมห�นคร ก็จะมีแต่เฉพ�ะวง กทม. ปัญห�ของประช�ชนช�ว 

กทม.ไม่ถูกนำ�ไปสู่วงทำ�นโยบ�ยพรรค แล้วผู้บริห�รก็อ�จมองอีกแบบ

หน่ึง 

...พูดง่�ยๆ คนทำ�นโยบ�ยก็จะเป็นอีกทีมหน่ึง คนลงพ้ืนท่ีก็เป็น

อีกทีมหน่ึง แต่พรรคไทยสร้�งไทยคนท่ีลงพ้ืนท่ี จะนำ�ปัญห�ท่ีเข�ได้

รับเสียงสะท้อนม� นำ�ม�บอกให้คนทำ�นโยบ�ยพรรครับทร�บ โดยคน

ทำ�นโยบ�ยกับคนท่ีอยู่กับพรรคต่�งม�ประชุมร่วมกัน ทำ�ให้ก�รออก

นโยบ�ยของพรรคไทยสร้�งไทยจะเน้นนโยบ�ยท่ีเก�ให้ถูกท่ีคัน แล้ว

เร�ก็มองไปถึงอน�คตด้วย เช่นต่อไปจ�กน้ีกลุ่มประเทศอ�เซียนจะ

เป็นอย่�งไรต่อไป เศรษฐกิจโลกต่อไปจะเป็นอย่�งไร เช่นก�รท่ีพรรค

เน้นเรื่องก�รแก้ปัญห�เศรษฐกิจท่ีทำ�ให้คนส�ม�รถยืนด้วยข�ของตัว

เองได้ ผ่�นก�ร liberate และ  Empower อย่�งก�ร Empower คือ

ก�รเพ่ิมพลังให้คน ส่วน liberate คือก�รปลดปล่อย 

ท่ีเร�กำ�ลังบอกคือคนไทยมีศักยภ�พ แต่ศักยภ�พของคนเร�

ไม่เท่�กัน เพร�ะก�รเข้�ถึงแหล่งทุนของแต่ละคนไม่เท่�กัน เช่น

ก�รปล่อยกู้สินเชื่อของสถ�บันก�รเงิน ท่ีคนบ�งกลุ่มอ�จเข้�ไม่ถึง

แหล่งทุนได้ ไม่ส�ม�รถกู้เงินม�ทำ�ธุรกิจได้ อย่�งวันน้ีคนรุ่นใหม่ท่ี

มีศักยภ�พ เรียนจบออกม�แต่ถ�มว่�จะเป็นเจ้�ของกิจก�รเองเลย

ได้ไหม ก็ยังทำ�ไม่ได้ ต้องไปทำ�ง�นต�มบริษัทก่อน ต้องเข้�ไปอยู่ใน

ระบบเดิมๆ  เร�จึงต้องทำ�ให้คนไทยมีคว�มรู้สึกว่�เข�อยู่ประเทศน้ี

แล้วเข�มีคว�มหวัง เพร�ะวันน้ีประเทศไทยมีทรัพย�กรด้�นต่�งๆ 

เยอะม�ก เช่นก�รท่องเท่ียว แต่คนยังเข้�ไม่ถึงโอก�ส เพร�ะโอก�ส

ไทยท่ีจะลงเลือกต้ังเป็นคนทำ�พ้ืนท่ี พรรคไม่ได้เอ�ไก่ก�ท่ีไหนม�ลง

ก�รเมือง แล้วสองเดือนก่อนเลือกต้ังค่อยไปเดินห�เสียง ไม่ใช่แบบ

น้ัน แต่เป็นคนก�รเมือง  คนท่ีทำ�พ้ืนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจริงๆ อย่�งตอน

ผมลงสมัครับเลือกต้ัง ส.ส.กทม.คร้ังท่ีแล้ว ท่ีเลือกต้ังตอนปี 2562 ท่ี

บ�งกะปิ  แต่ตอนน้ันผมลงพ้ืนท่ีต้ังแต่ปี 2560-2561 ก่อนแล้ว  และ

ตอนน้ีปี 2565 ผมก็ลงพ้ืนท่ีตลอด ไม่ใช่ว่�อยู่ดีๆ  เลือกต้ังแล้วเพ่ิง

ม� แต่ทำ�พ้ืนท่ีม�น�น เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีอื่นๆ พรรคไทยสร้�งไทยจึงมี

คนท่ีใช่ อยู่ในพ้ืนท่ี เร�มีคนทำ�นโยบ�ยท่ีชอบอยู่ในพรรค ดังน้ันไม่ว่�

กติก�เลือกต้ังออกม�แบบไหน พรรคไทยสร้�งไทยก็พร้อมสู้หมด 

มั่นใจฐานพรรคแน่น

การเมืองท้องถิ่นช่วยแบ็กอัป

สำ�หรับ ตรีรัตน์ ก่อนหน้�น้ีเคยมีประสบก�รณ์ก�รเลือกต้ัง

ในพ้ืนท่ี กทม.ม�แล้วสมัยลงสมัคร ส.ส.เขต พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 

2562 ผนวกกับคุณหญิงสุด�รัตน์ แกนนำ�พรรคก็เป็นนักก�รเมืองท่ี

มีแฟนคลับใน กทม.ไม่น้อย จนได้ฉ�ย� เจ้าแม่ กทม. ม�แล้ว เร�

เลยถ�มตรีรัตน์ถึงก�รประเมินสน�มเลือกต้ัง ส.ส.กทม.ท่ีจะมีข้ึนว่� 

ไทยสร้�งไทยว�งเป้�หม�ยไว้อย่�งไร ซ่ึง ผอ.กองการสื่อสาร พรรค

ไทยสร้างไทย ให้คำ�ตอบว่� เรื่องเป้�หม�ยว่�พรรคไทยสร้�งไทยจะ

ได้ ส.ส.กทม.ก่ีคน ถึงตอนน้ียังตอบได้ย�ก แต่พรรคไทยสร้�งไทย

เป็นพรรคก�รเมืองท่ีเตรียมก�รเลือกต้ังม�ต้ังแต่เปิดพรรคก�รเมือง 

ห�กสังเกตดูเร�เป็นพรรคท่ีมีก�รทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ม�กกว่�

พรรคก�รเมืองอื่น เพร�ะเร�ชูเรื่องคนทำ�พ้ืนท่ีเป็นหลัก เร�ชูเรื่อง

พ้ืนท่ีแน่นม�ก 

ส่วนก�รเลือกต้ังกรุงเทพมห�นครท่ีจะออกม�เดือน พ.ค.น้ี 

ผลจะออกม�อย่�งไรพรรคพร้อมยอมรับ แต่เร�ก็ค�ดหวังเพร�ะ

เร�รู้ปัญห�คนกรุงเทพฯ เร�มีตัวแทนคนกรุงเทพฯ ท่ีได้เข้�ไปฟัง

เสียงประช�ชน ท่ีไม่ได้เข้�ไปแค่ช่วงเลือกต้ัง แต่ทำ�อยู่น�นแล้ว เร�

เป็นพรรคก�รเมืองท่ีมีฐ�นในกรุงเทพมห�นครท่ีแน่น รวมถึงเป็น

พรรคก�รเมืองท่ีมีฐ�นในอีส�นก็ค่อนข้�งแน่น เช่นมีอดีตรัฐมนตรี

พงศกร อรรณนพพร อดีต ส.ส.ขอนแก่นหล�ยสมัย เร�มีพ่ีต่อ

พงษ์ ไชยส�ส์น อดีต รมช.ส�ธ�รณสุข อดีต ส.ส.อุดรธ�นี ส่วน

ภ�คใต้ เมื่อไม่น�นม�น้ีก็เพ่ิงไปเปิดส�ข�พรรคส�ข�ท่ีสองท่ีภูเก็ต มี

พรรคก�รเมืองไหนทำ�ท่ีภ�คใต้แบบพรรคเร�บ้�ง เพร�ะก�รเปิด

ส�ข�พรรคคือก�รพิสูจน์ว่� เร�ก็มีสม�ชิกพรรคท่ีเยอะเหมือนกัน วัน

น้ีไปต่�งจังหวัดจะเห็นป้�ยไทยสร้�งไทยเยอะม�ก เพร�ะพรรคมีฐ�น

เยอะ ฐ�นพรรคเร�แน่น มีฐ�นนักก�รเมืองท้องถ่ินม�คอยช่วยเหลือ 

...เรื่องก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รเลือกต้ัง ไม่ว่�กติก�จะออกม�

แบบไหน หรือจะมีก�รเลือกต้ังเกิดข้ึนเมื่อใดก็ต�ม  เร�มีคว�มพร้อม

ทุกเมื่อ จะเลือกต้ังเมื่อใด พรรคไทยสร้�งไทยพร้อมตลอด อันน้ีคือส่ิง

ท่ีพรรคไทยสร้�งไทยม่ันใจ  

-หลายพรรคการเมืองช่วงหลังเน้นเรื่องการเจาะฐานเสียงคน

รุ่นใหม่ ในส่วนของไทยสร้างไทยมีแนวทางเรื่องน้ีอย่างไร?

เรื่องฐ�นเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่ พรรคเน้นเรื่องก�รให้คนรุ่นใหม่

มีอน�คตท่ีย่ังยืน ห�กคนรุ่นใหม่ต้องก�รอน�คตท่ีมองเห็นได้ ต้องก�ร

เศรษฐกิจท่ีดี ต้องก�รโอก�สท่ีเข้�ถึงได้  คุณม�เลือกพรรคน้ี แต่

ห�กต้องก�รคว�มสะใจอย่�งเดียว  ห�กต้องก�รก�รเมืองท่ีเอ�แต่

คว�มมัน ผมก็ไม่แน่ใจว่� พรรคไทยสร้�งไทยจะตอบโจทย์คุณหรือ

ไม่ ผมพูดตรงๆ เลย เพร�ะผมมีคว�มชัดเจนม�กว่�ต้องก�รสร้�ง

ก�รเมืองคุณภ�พ และประเทศคุณภ�พให้กับประเทศไทย ต้องก�ร

ทำ�พรรคก�รเมืองเพื่อให้คนตัวเล็กยืนได้

 ก�รสื่อส�รกับคนรุ่นใหม่จึงคือก�รสร้�งคว�มม่ันคงให้กับเข� 

อย่�งนโยบ�ยบำ�น�ญส�มพันบ�ทผู้สูงอ�ยุ ซ่ึงจริงๆ  คนท่ีจะสบ�ย

ม�กกว่�คนสูงอ�ยุคือคนรุ่นกล�ง หรือคนรุ่นใหม่ เพร�ะวันน้ีคนเรียน

จบม�ตอนน้ีท่ีเข้�สู่ช่วงสังคมผู้สูงวัยท่ีพ่อแม่เร่ิมมีลูกช้� 

อย่�งผมเร่ิมจะทำ�ง�นแบบเข้�ด้�ยเข้�เข็มก็ตอนอ�ยุย่ีสิบกว่� 

ตอนน้ันคุณพ่อผมก็เร่ิมจะหกสิบปี ตรงน้ีจะบ่งบอกว่�เมื่อคุณเร่ิมมี

ง�นทำ� พ่อแม่เร่ิมเกษียณท่ีหม�ยถึงเร่ิมไม่มีร�ยได้ ทำ�ให้พอคนรุ่น

ใหม่เร่ิมมีง�นทำ� ส่ิงท่ีต้องทำ�ก็คือเร่ิมส่งเงินให้พ่อแม่ เช่นบ�งคนให้

เดือนละ 3,000-4,000 บ�ท ท่ีอ�จจะเป็นก�รไปปิดศักยภ�พของคน

รุ่นใหม่ ท่ีทำ�ให้เข�ไม่ส�ม�รถนำ�เงินไปต่อยอดในก�รสร้�งธุรกิจของ

ตัวเองได้ นโยบ�ยของพรรคดังกล่�วคือก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของคน

รุ่นใหม่ แล้วนำ�เงินท่ีจะต้องส่งให้พ่อแม่ม�เป็นทุนในก�รเร่ิมคิดจะทำ�

ธุรกิจ แล้วนโยบ�ยพรรคก็มีเรื่องของก�รส่งเสริมให้เข�เข้�ถึงแหล่ง

ทุนเพื่อทำ�ธุรกิจของตัวเองได้ เช่นเป็นสต�ร์ทอัปหรือเอสเอ็มอีในก�ร

ทำ�ธุรกิจต่�งๆ ส่ิงเหล่�น้ีคือนโยบ�ยท่ีทำ�ให้คนยืนด้วยข�ของตัวเองได้ 

ดังน้ัน ห�กคนรุ่นใหม่ต้องก�รเติบโตและมีคว�มม่ันคงท�ง

เศรษฐกิจ ห�กต้องก�รสิทธิท่ีเท่�เทียม ผมเชื่อว่�พรรคไทยสร้�งไทย

คือท�งออกให้พวกเข�ได้ แต่แน่นอนว่�ผมจะไม่ไปพูดเพียงเพื่อให้

ถูกใจคนรุ่นใหม่ เพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจ�กเข� ผมจะไม่ทำ�แบบ

น้ันเด็ดข�ด และเร�ก็บอกชัดเจนว่�เร�ชูเรื่องหลักประช�ธิปไตย เร�

ไม่เอ�เผด็จก�รแน่นอน เร�ชูเรื่องก�รเปิดโอก�สให้กับคน 

“พรรคไทยสร้างไทยคือโอกาสและทางออกท่ีดีท่ีสุดใน

สถานการณ์การเมืองตอนน้ี เราไม่ซ้ายจัด ไม่ขวาจัด เรามีเป้าหมาย

เดียวคือ ทำาอย่างไรให้ออกจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีย่ำาแย่ ทำาอย่างไร

ให้คนไทยใช้ศักยภาพตัวเองได้อย่างสูงสุด สนับสนุนให้คนตัวเล็ก

ทั้งหมดเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรง นี่คือความตั้งใจของพรรค”.

อยู่ท่ีคนรวย โอก�สไม่ถูกนำ�ไปให้คนตัวเล็ก  ท้ังท่ีห�กคนตัวเล็กท้ัง

ประเทศแข็งแรง คนส่วนใหญ่ของประเทศจะแข็งแรงหมด จะมี

คว�มม่ันคง และจะไม่ได้มีพรรคก�รเมืองเพื่อน�ยทุนแล้ว เพร�ะ

ห�กคนตัวเล็กแข็งแรง ทุกคนจะม�แข่งกันทำ�ให้คนแข็งแรง แต่วัน

น้ีเมื่อรวยกระจุก ก็เลยมีก�รทำ�นโยบ�ยเพื่อให้คนท่ีรวยกระจุก มีเงิน

กินดีใช้ดี  เพร�ะพวกน้ีก็ม�เป็นสปอนเซอร์พรรคก�รเมือง วันน้ีเร�

ต้องไม่ทำ�พรรคก�รเมืองเพื่อน�ยทุน แต่ต้องทำ�พรรคก�รเมืองเพื่อ

คนตัวเล็กทุกๆ คน  

ส่ิงท่ีต้องทำ�คือต้องปลดล็อก ต้องปลดปล่อยศักยภ�พของคน

ออกม�ให้ได้ ต�มแนวท�ง liberate-Empower ต้องปลดล็อกส่ิงท่ี

ทำ�ให้คนรู้สึกว่�เข�มีอุปสรรคต่อก�รเข้�ถึงแหล่งทุน อุปสรรคของก�ร

เข้�ถึงแหล่งก�รศึกษ� วันน้ีอย่�งท่ีเห็น คนท่ีอยู่ในโรงเรียนในเมืองกับ

คนท่ีเรียนในโรงเรียน มีบ�งคนไม่อย�กไปโรงเรียนด้วยเหตุผลต่�งๆ 

เช่นเพร�ะสภ�พแวดล้อมไม่ดี หรือเข�มองว่�หลักสูตรท่ีเข�เรียน

ไม่ค่อยดีเหมือนโรงเรียนดังๆ แต่จริงๆ  แล้ววันน้ีเข�ส�ม�รถเข้�ถึง

หลักสูตรเหล่�น้ันได้ง่�ยม�ก อย่�งวันน้ีผมอย�กเรียนรู้เรื่องอะไร ผม

ก็เปิดยูทูบแล้วน่ังดูน่ังศึกษ� แต่ก็ยังมีบ�งคนไม่มีศักยภ�พในก�รเข้�

ถึงส่ิงเหล่�น้ี ไม่รู้วิธีต้องทำ�อย่�งไร ในเมื่อวันน้ีเทคโนโลยีม�เร็วม�ก  

เร�ก็ต้องเอ�เทคโนโลยีตรงน้ีม�ให้กับคนท่ียังไม่มีคว�มรู้ ทำ�ยังไงให้

เข�เข้�ถึงเทคโนโลยีตรงน้ีให้ได้ ก็อ�จเหมือนอย่�งบ�งคนสอนพ่อแม่

เล่นไลน์ ตอนแรกบ�งคนก็ยังเล่นไลน์ไม่เป็น ตอนหลังเร่ิมโหลดสติก                                                          

เกอร์ได้ ตอนหลังก็เร่ิมไปดูยูทูบแล้ว ไปดูวิธีก�รทำ�อ�ห�ร แสดงให้

เห็นถึงวิวัฒน�ก�รในก�รเรียนรู้ แต่วันน้ีส่ิงท่ีต้องทำ�คือ นำ�ส่ิงท่ีถูก

ต้องม�ให้คนได้เรียนรู้ท�งออนไลน์ ซ่ึงห�กทำ�ได้จะส่งผลต่อโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�ให้คนได้อีกเยอะ 

ดังน้ันต้องปลดปล่อยเรื่องของก�รเข้�ถึงแหล่งทุน รวมถึงก�ร

สร้�งก�รเรียนรู้ เพร�ะเมื่อก�รเรียนรู้ไม่มีคว�มเหลื่อมล้ำ� คนก็จะ

ฉล�ดข้ึนอีกเยอะ เช่นก�รเขียนคอนเทนต์ ก�รทำ� storytelling ก�ร

ทำ� branding ก�รเป็นยูทูบเบอร์ วันน้ีมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่�จบม�

แล้วต้องเป็นวิศวะ  เป็นหมอ หรือทำ�ง�นธน�ค�ร วันน้ีจึงต้องถ�ม

กันว่� มีก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รสร้�งศักยภ�พของเด็กไทยในวัน

หน้�หรือยัง วันน้ีหน้�ท่ีของไทยสร้�งไทย ผมรู้สึกเลยว่�เร�ต้องออก

ม�สร้�ง และเตรียมฐ�นร�กให้ม่ันคงและเติบโตต่อไปได้ 

ผอ.กองการสื่อสาร พรรคไทยสร้างไทย กล่�วต่อไปว่� 

สำ�หรับจุดแข็งหรือคว�มแตกต่�งท่ีพรรคไทยสร้�งไทย แตกต่�ง

จ�กพรรคก�รเมืองอื่นก็คือ เรื่องของ แนวคิด เพร�ะหลังพิงเร�คือ

ประช�ชน เร�ไม่ได้ม�แบบลอยๆ แต่หลังเร�พิงประช�ชน เร�พิง

คนตัวเล็ก เร�มีวิชัน เร�มีภ�รกิจท่ีชัดเจนม�ก ว่�จะทำ�อย่�งไรให้คน

อยู่ดีกินดีม�กข้ึน  นอกจ�กน้ีส่ิงท่ีพรรคแตกต่�งจ�กพรรคอื่นคือ คน

ของพรรคไทยสร้�งไทยเร�มีประสบก�รณ์ เร�ไม่ได้ว่�พูดๆ ไปแล้ว

ทำ�ไม่ได้ ทุกอย่�งท่ีคนในพรรคพูดม� เร�มีเอกส�ร มีข้อมูลหมดว่�จะ

ห�งบประม�ณม�จ�กไหน จะแก้ปัญห�แต่ละเรื่องอย่�งไร

 ประสบก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้คนมั่นใจได้ว่� ห�กพรรคไทย

สร้�งไทยได้เข้�ไปทำ�ง�นจะสำ�เร็จแน่ หรืออย่�งคนที่จะลงสมัคร 

ส.ส.แต่ละคน เร�ไม่ได้เน้นเรื่องลูกหล�นนักก�รเมืองเลย เร�เน้น

เรื่องก�รเมืองคุณภ�พ เช่นเป็นคนที่ทำ�พื้นที่ม�ตลอดแต่ดั้งเดิม 

เช่นเป็นอดีตนักก�รเมืองท้องถิ่น  อยู่กับคนในพื้นที่ม�เดิม ต้อง

เป็นคนที่ทำ�ง�นให้ประช�ชนได้ ไม่ใช่ว่�อยู่ดีๆ เดินเข้�ม� เป็น

ลูกคนรวยม�แล้วบอกจะขอม�สมัครลงเลือกตั้ง คุณอ�จไม่ได้รับ

โอก�สนั้น เพร�ะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่�มีศักยภ�พในก�รเข้�ไป

ดูแลประช�ชน เร�เอ�ดีกรีของผู้ต้องก�รลงสมัครกับพรรคไทย

สร้�งไทยม�ดู บ�งคนจบด้�น data บ�งคนจบด้�นเกษตรก้�วหน้�

ม� บ�งคนจบด้�นก�รทำ� soft power หรือจบด้�นสิทธิมนุษยชน 

และอีกหล�ยแขนง

พรรคมีบุคล�กรดีๆ มีคุณภ�พเยอะม�ก เร�เอ�คนที่เป็นตัว

จริงม�ทำ�ก�รเมือง เร�ถึงเชื่อว่�จะสร้�งก�รเมืองที่มีคุณภ�พได้ 

แต่ห�กเป็นก�รเมืองที่เช่นคนนี้เป็นลูกของคนนั้น เป็นหล�นคนนี้ 

เป็นคนของบ้�นใหญ่คนนั้น ก็อ�จจะแค่คิดอย่�งเดียวคือทำ�แบบที่

พ่อเคยทำ�ไว้ ก็เอ�แค่หัวคะแนนอย่�งเดียว สุดท้�ยก�รเมืองก็ซื้อ

อย่�งเดียว ที่ไม่ส�ม�รถทำ�ให้ประเทศไทยออกจ�กหล่มนี้ ได้เลย 

ห�กจะคิดแต่จะซื้อๆๆ  สุดท้�ยก็ต้องห�ท�งคืนทุนอย่�งเดียว 

 นอกจ�กนี้ พรรคไทยสร้�งไทยเร�ไม่ทำ�ก�รเมืองแบบเก่� 

ไม่เน้นก�รสร้�งคว�มขัดแย้ง ผมถึงบอกว่�เร�เป็นพรรคก�รเมือง

ที่อยู่ภ�ยใต้ระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ซึ่งเร�ตั้งใจยืนตรงจุดนี้ให้แข็งแรง ถ�มว่�ทำ�ไมถึงพูด

แบบนี้ เพร�ะว่�ก�รที่จะไปแตะเรื่องนี้ ไม่ได้ทำ�ให้คว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชนดีขึ้นม� 

“ผมพูดแบบนี้ตรงๆ เลย เรายืนตรงนี้ ในระบบนี้  เราไม่

แตะ อำานาจของพระมหากษัตริย์ ไม่แตะเรื่องเหล่านี้ แต่เรายืน

เรื่องของการทำาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  ตรงนี้เราพูดชัดเจนและ

ตรงไปตรงมา เราไม่สร้างความขัดแย้งให้ประชาชนเพิ่มเติมใน

การจะออกมาพูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ อันนี้คือสิ่งที่เรายืน” 

สำ�หรับก�รเตรียมพร้อมของพรรคไทยสร้�งไทย ไม่ว่�กติก�

จะออกม�แบบไหน เร�พร้อมสู้ พรรคไทยสร้�งไทย บอกเลยว่�ไม่ว่�

กติก�เลือกต้ังจะออกม�รูปแบบไหน เร�ขอทำ�เพื่อประช�ชน อย่�ง

มีคนบอกกันว่� “บัตรสองใบ” ทำ�ให้พรรคก�รเมืองขน�ดเล็กเสีย

เปรียบ ซ่ึงแม้ไทยสร้�งไทยจะเป็นพรรคท่ีเพ่ิงต้ังข้ึนม�ใหม่ แต่ว่�

กติก�บัตรสองใบ พรรคก็มีคนท่ีทำ�พ้ืนท่ีจริงๆ เพร�ะบัตรสองใบคือ 

เลือกคนท่ีชอบ  เลือกพรรคท่ีใช่ ส่วนบัตรหน่ึงใบเน้นกระแสพรรค 

ไม่เน้นตัวบุคคล แต่บัตรสองใบคือตัวผู้สมัครก็ต้องเจ๋ง ต้องมีคนท่ีชอบ

และเป็นพรรคก�รเมืองท่ีใช่ ซ่ึงผมมองว่�บัตรสองใบไม่ได้ทำ�ให้พรรค

ไทยสร้�งไทยเสียเปรียบ เพร�ะว่�คนก�รเมืองของพรรคไทยสร้�ง

พรรคไทยสร้างไทยคือโอกาสและทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์การเมือง

ตอนนี้ เราไม่ซ้ายจัด ไม่ขวาจัด  เรามีเป้าหมายเดียวคือทำาอย่างไรให้ออกจาก

วิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่ ทำาอย่างไรให้คนไทยใช้ศักยภาพตัวเองได้อย่างสูงสุด 

สนับสนุนให้คนตัวเล็กทั้งหมดเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรง

ไทยสร้างไทย โอกาสและทางออก

ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

พ
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ทิพานัน ศิริชนะ-ยังเติรก พปชร.

กับเสนทางการเมืองตอจากนี้ 

วงที่ผานมา หนึ่งในนักการเมืองหนาใหมที่เพิ่งเขาสู

การเมือง-การเลือกตั้งครั้งแรกเม� อป 2562 ที่มีช� อปรากฏ                                                                

ตามพ้ืนท่ีส� ออยางตอเน� อง หน่ึงในน้ันคือ ทิพานัน ศิริชนะ 

ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, อดีตผูสมัคร ส.ส.กทม.-

เขตจอมทอง-ธนบุรี, อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ที่แวดวง

การเมืองเรียกกันวา อน-ทิพานัน วันหยุดยาวสงกรานตแบบนี้เรา

เลยไปคุยการเมืองแบบสบายๆ แตก็ไมลืมถามในเร� องที่หลายคน

อยากรูวา นักการเมืองรุนใหมๆ อยางทิพานันมองการเมืองเวลานี้

อยางไร 

ทิพานัน ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บอกถึงเสน

ทางการเมืองของตัวเองวา หลังจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาตอปริญญาโทดาน

กฎหมายที่สหรัฐอเมริกา โดยตั้งแตเรียนจบกลับมาก็มาทํางานดาน

กฎหมายตลอด เชนการเปนที่ปรึกษากฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จากนั้นก็ไปทํางานที่สํานักงานทนายความ เปน 

Law Firm ที่ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย เชน  กฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน ตามที่เราเรียนมา 

โดยอยูในสายงานการใหคําปรึกษาดานกฎหมายมาตลอด จนตอ

มาก็เขาสูการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐ โดยลงสมัคร ส.ส.กทม.

พื้นที่เลือกตั้งเขตจอมทองและเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง 

แขวงบุคคโล และแขวงสําเหร) แตแพไปประมาณพันคะแนน แต

ก็ยังทํางานลงพื้นที่อยางตอเน� องมาตลอด  

อน-ทิพานัน พูดถึงมุมมองตอฉากทัศนการเมืองกอนหนาที่

จะเดินเขาสูถนนการเมืองเต็มตัววา กอนเขามาการเมืองสิ่งที่เรา

เห็นและใกลชิดมากๆ ก็คือเร� อง การแบงแยก-ขั้วของความคิด 

อยางชัดเจน เพราะประเทศไทยกอนที่เราจะเขามาทํางานการเมือง 

ปฏิเสธไมไดเลยวามีความแตกแยกทางความคิดอยางเห็นไดชัด ไม

วาจะเปนม็อบเสื้อเหลือง ม็อบเสื้อแดง ซึ่งเราคิดวาคนไทยทุกคน

รูสึกเหมือนกันหมดวา บานเมืองเราไมควรแตกแยกทางความคิด

แบบนี้ ทุกคนควรแสดงความคิดเห็นกันไดในสิ่งที่เราไมเห็นดวย 

และคนที่ไมเห็นดวยกับเราเขาก็ตองสามารถมีสิทธิ์ในการแสดง

ความเห็นไดเชนกัน ทําใหตอนนั้นที่เราเริ่มสนใจจะเขามาการเมือง 

เราก็อยากมีโอกาสที่จะเขามาผสานความคิดของคนทั้งสองฝายให

ทําเพ� อประโยชนของประเทศชาติ

...สําหรับความสนใจในเร� องการเมืองกอนหนานี้นั้น  อน

อาจไมใชคอการเมืองแบบฮารดคอรอยางบางคน แตสิ่งที่ทําใหเรา

สนใจการเมืองคือ การเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ได ทําใหประชาชนอยูดีกินดีได แกไขความยากลําบาก

หรือปญหาของประชาชนไดดวยการเมือง นักการเมืองสามารถ

ผลักดันหลายอยางที่เปลี่ยนแปลงไดจริงๆ จุดนี้เปนจุดที่ทําใหเรา

สนใจวา ถาเราอยากทําใหประเทศชาติเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา 

หรือเราอยากจะชวยเหลือคนอ� น การเมืองก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่

จะทําใหเรามีโอกาสตรงนั้น โดยเราอาจจะพูดไดดวยเสียงที่ดัง อาจ

จะผลักดันสิ่งตางๆ ไดชัดเจนและเปนรูปธรรมกวา 

การเมืองในชีวิตจริง

สิ่งที่ไดหลังลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก

-ประสบการณทางการเมืองที่ ไดจากเลือกตั้งเม� อป 2562? 

สิ่งที่เราไดจากการเลือกตั้งคือ เราไดเห็นโลกที่กวางขึ้น โดย

เฉพาะมิติของสังคมที่หลากหลาย หมายความวาจากเดิมเราเปน

พนักงานทํางานบริษัท หรือแมแตหากเราจะประกอบอาชีพของตัว

เอง เราก็จะเห็นอยูแคตรงนั้น แต ณ วันนี้เราไดเห็นหลายบริบท

ของสังคม ไมเวนแมแตคนที่เขาไมมีแมแตที่จะนอนหรือไมมีแมแต

อาหารจะกิน หรือการไดสัมผัสมุมมองของผูบริหารระดับประเทศ 

ความแตกตางระหวางจุดบนสุดกับจุดลางสุด ทําใหเราพบวาแตละ

คนมีสภาพแวดลอมหรือองคประกอบทางความคิดที่แตกตางกัน 

แตทั้งหมดทุกคนคือองคประกอบที่สําคัญของสังคม  เราจะขาดคน

กลุมใดกลุมหนึ่งไปไมไดเลย ทุกคนตองเดินหนาไปดวยกันและชวย

เหลือซึ่งกันและกัน อันนี้คือสิ่งที่เราไดเรียนรูจากงานการเมือง 

...และเม� อเราเขามาเปนนักการเมือง เราตองการเห็นการ

พัฒนาประเทศ ของพื้นที่ซึ่งเราดูแล อนเห็นเด็กที่อยูในชุมชน

ที่สมัยกอนเราอาจนั่งรถ เห็นเขาแลวก็ผานไป  แลวอาจนั่งคิด

วาเด็กคนนี้น�าสงสาร แตเม� อเรามาทํางานตรงนี้เราไดมีโอกาส

ใกลเขาเขาไปอีกชั้นหนึ่ง เราไดเขาไปคุยกับเขาวาทําไมไมไป

โรงเรียน ทําไมอยูกับบาน ทําไมนั่งอยูตรงนี้ ซึ่งก็ทําใหพบวาเขา

ไมไปโรงเรียนเพราะไมอยากจายคาเทอม เพราะคาเทอมรัฐบาล

สนับสนุนใหอยูแลว แตที่ไมไปโรงเรียนเพราะพอแมเขาไมเห็น

ความสําคัญของการศึกษา เขาใหลูกมาชวยขายของดีกวา 

สิ่งเหลานี้คือจุดที่เปนปญหาเล็กๆ ในสังคมที่จะลามไป

เปนปญหาใหญในสังคม หากเราปลอยใหเด็กเหลานี้เติบโตขึ้นมา

โดยที่เขาอาจไปเกี่ยวของกับยาเสพติด หรือเขาไปอยูในวงจรของ

อาชญากรรม อยางเราลงพื้นที่เราเห็นได เห็นเด็กจํานวนไมนอย

ที่เขาไมไดไปโรงเรียน ที่ทําใหเปนจุดเปลี่ยน เปนแรงบันดาลใจ ที่

เราคิดวาจะปลอยใหเด็ก เยาวชนเหลานี้อยูแบบนี้ตอไปอีกไมได 

อนกลับมานั่งคิดตลอดวาเราจะชวยเขาไดอยางไร และปญหาที่เกิด

ขึ้นคืออะไร จนไปพูดคุยกับพวกเขา 

...ที่คนพบคือ เขาขาดแรงบันดาลใจในตัวเอง เพราะคนอยาง

ตํารวจก็ไมไดสัมผัสใกลชิด หรือครูเม� อเขาไมไดไปโรงเรียน ก็ไมมี

คนคอยสอนคอยแนะนําอะไรใหพวกเขา  สิ่งเหลานี้คือการที่พวก

เขาขาดแรงบันดาลใจ เพราะหากเทียบกับเด็กกลุมอ� นๆ ที่มีความ

พรอมมากกวา ก็จะเติบโตมาดวยความรูสึกอยากเปนอะไรตางๆ 

เชนอยากเปนหมอ  เปนครู เปนนายธนาคาร เพราะเติบโตขึ้นมา

โดยไดเห็นอาชีพเหลานี้ ไดเห็นไดรูจัก กับเด็กอีกกลุมที่บอกพวกเขา

ไมไดเจอแบบนี้ 

ส่ิงสําคัญคือ จะทําอยางไรถึงจะดึงพวกเขาข้ึนมาจากตรงน้ัน

ได โดยส่ิงท่ีจะทําไดก็คือการสราง แรงบันดาลใจ ใหพวกเขา ใหไดรับ

รูวาสังคมกวางใหญแคไหน และพวกเขามีโอกาสท่ีจะเติบโตตอไปได

หากมีเปาหมาย ไดเห็นตัวอยาง ก็จะทําใหการเดินไปถึงเปาหมายมัน

จะงายข้ึน ดีกวาท่ีเขาจะเควงควางไมเห็นอะไรเลย จึงเปนท่ีมาดวย

การเร่ิมทําส่ิงตางๆ จากจุดเร่ิมตนท่ีเราไมไดมีเครือขาย ไมมีเงินทุน 

เราก็เริ่มจากการ สอนฟุตบอล กอน เพราะเปนเร� องที่ใกล

ตัวเขามากที่สุด และสวนใหญเด็กในชุมชนก็เลนฟุตบอล โดยที่ก็

ไมไดมีสนามฟุตบอลอะไร มีแตที่รกรางตึกขางชุมชน ซึ่งเปนที่ทิ้ง

ขยะดวยซ้ํา แลวเก็บลูกฟุตบอลไดลูกหนึ่งเอามาเลนกัน ที่เขาชอบ

กัน และหากไปถามพวกเขาวาโตขึ้นอยากเปนนักฟุตบอลอาชีพหรือ

ไม ก็ตอบวาอยากเปน แตเปนเร� องที่ดูจะไกลตัวเขามาก เพราะแค

สนามหญาที่เปนหญาจริงๆ เขายังไมเคยสัมผัสเลย 

...อนเลยทําโครงการสอนฟุตบอลโดยโคชทีมชาติ ที่เปน

เพ� อนเรา เราก็ขอใหมาชวยหน�อย หรือลูกฟุตบอล วันนั้นเราไมมี

งบประมาณ ก็ใชวิธีขอสปอนเซอรจากพรรคพวกมาชวยกันซื้อ

คนละลูกสองลูก จนเกิดเปนโครงการสอนฟุตบอลขึ้นมา ตอนแรก

เรารับแคสามสิบคน แตพอเด็กเขารูเขาก็บอกกันวาอยากขอเขามา

รวมดวย ขอมาดูก็ยังดีเพราะไดไปที่สนามหญาจริงๆ เราก็ไปขอ

อนุเคราะหพื้นที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ทหารเรือ ที่มี

สนามหญาจริงๆ ก็มีเด็กมารวมแปดสิบกวาคน จนขยายๆ ไปเร� อย 

มีคนสนใจเขามาเร� อยจนตองขอจํากัดจํานวนคน 

เม� อจบคอรสไปก็มีฟดแบ็ก เชนเวลาลงพื้นที่เลือกตั้ง ก็มี

คนที่ขายของรถเข็น เชนขายหมูปงเขามาคุยกับเรา เขาบอกวา

ขอบคุณอนมากเลย เขาเปนแมของนองคนหนึ่งที่เขารวมโครงการ

สอนฟุตบอล แมเขาก็บอกวาเดิมทีลูกเปนคนที่ติดโทรศัพทมือถือ

มาก แตเขาเลิกเลนมือถือเพราะอยากจะนอนเร็ว จะไดรีบไปเรียน

ฟุตบอลตอนเชาวันเสาร  และจากเดิมที่เขามักดูอะไรตางๆ ในมือ

ถือ เขาก็กลับมาดูคลิปฟุตบอลอยางที่โคชสอนไว และก็กลายเปน

คนพูดเพราะ กลายเปนคนละคน กลับมาชวยที่บานทํางาน เพราะ

โคชสอนไว เราสอนกันอยางนี้ประมาณ 3-4 เดือน  ก็ชวยในเร� อง

การเปลี่ยนพฤติกรรม มาวันนี้ผานมาเกือบสามป จากเด็กรุนแรกที่

เราเปดคอรสกัน มาวันนี้เราเขาไปในชุมชน เด็กๆ ก็มาบอกกันวาพี่

อนอยากเรียนฟุตบอล  เม� อไหรจะเปดคอรสอีก 

สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแมครั้งเดียว แตมันสรางแรงบันดาล

ใจที่ทําใหเขามีความสุข ทําใหเขาคิดวาตอนใดที่เขาไมมีความสุข 

เขาจะยอนมาคิดถึงวันที่เขาไดมีสังคมดังกลาว มันจะฝงใจเด็ก

เล็กๆ และทําใหเขาไปตอได อยางวันที่ปดคอรสก็พาเขาไปดูสนาม

ฟุตบอล เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่เปนสนามฟุตบอลของจริง เด็กๆ ต� น

เตนกันมาก เขาเห็นสนามหญาที่ใชแขงกันจริงๆ พวกเขาเอามือไป

จับสนามหญาจริงๆ เพราะไมเคยไดสัมผัส โดยวันที่ไปก็จัดรถรับ-

สงให แตบางคนก็ไมสามารถมาขึ้นรถกับเราได เขาก็นั่งรถไปเอง 

จากจอมทองไปสนามฟุตบอลเมืองทองฯ นั่งรถตูกันไปเอง พอเรารู

ก็เลยไปบอกเขาวาจะพากลับไปสงที่บาน 

“สิ่งเหลานี้แมอาจเปนเสี้ยวเล็กๆ แตทําใหเขามีแรงบันดาล

ใจ โดยสําหรับอน สิ่งเหลานี้มันฝงอยูในใจวาเราตองชวยคน” 

...และไมไดมีแคนี้ สิ่งที่เราอยากทําตอไมใชแคสําหรับเด็ก

ผูชาย แต เด็กผูหญิง ก็เปนเร� องสําคัญมาก เพราะเด็กผูหญิงใน

ชุมชน ณ วันนี้อายุอาจจะ 7-8 ขวบ  แตก็เริ่มจะเปนสาวกันแลว 

เราตองทําใหเขารูจักระมัดระวังตัวเอง รูจักดูแลตัวเอง เพราะหาก

เกิดอันตรายขึ้น เขาจะส� อสารอยางไร เขาจะไปบอกใครได โดยเรา

ตองบอกเขาวา  การที่มีคนมาจับเนื้อตองตัวเขาทําไมได เขาตอง

ระวัง สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่อนอยากจะทําตอในอนาคต เพราะรูสึกวา

เด็กในชุมชนที่ไมจําเปนตองชุมชนแออัด แตหากเขาอยูในกลุมที่

สุมเสี่ยง เราก็ตองดูแล เพ� อใหเขาโตขึ้นมาแบบดูแลตัวเองได ไมให

เปนภาระตอสังคมในอนาคต 

สิ่งเหลานี้ ไมใชวางานการเมืองทําใหทําได แตงานการเมือง

ทําใหเราพูดไดดวยเสียงที่ดังขึ้น ทําใหเราไดมีโอกาสมาสัมผัสตรงนี้ 

ทําใหเราไดประสานความชวยเหลือหรือทําใหเกิดโครงการ หรือวิธี

การกระบวนการที่จะดูแลกันไดงายขึ้น 

-หลายคนพอไมไดรับการเลือกตั้งจะหายไปเลย มาโผลอีก

ทีตอนเลือกตั้ง แตทําไม อน ทิพานัน ถึงลงพื้นที่เลือกตั้งเขตเดิม

ตลอดตอเน� องมารวมสามป เปนเร� องที่หลายคนก็แปลกใจมาก?

วันที่เราแพเลือกตั้งเม� อป 2562 คะแนนที่เราได  27,000 

คะแนน โดยแพไปหนึ่งพันคะแนน คะแนนที่เราได 27,000 

คะแนน อนถือวาไมใชนอย เปนความไวใจเช� อใจที่คนจอมทองให

คะแนนอน กากบาทใหเรา  ตอนนั้นก็มีสองทางเลือกสําหรับเรา 

คือหากเราไมทําพื้นที่ตอ ก็คือหายไปเลยก็ได เพราะเราไมไดเปน 

ส.ส. กับอีกทางหนึ่งคือเราจะปลอยใหคนที่เขาไวใจเรา เขาเลือก

เรา  โดยบางคนอาจไมเคยเจอเราเลยก็ได แตเขาเช� อมั่นเขาเช� อใจ 

เราจะทิ้งคะแนน 27,000 คะแนนใหสูญเปลาไปหรือ  มันคือการ

ตอบแทนใหกับคนจอมทอง 

สิ่งที่เราจะตอบแทนใหกับทุกคนไดก็คือ ความตั้งใจและทํา

จริงๆ ใหเกิดขึ้น อนไมไดรอวาตองเปน ส.ส.ถึงจะทํางานได แตเรา

ถือวาเราคือประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นประเทศชาติ 

เห็นเขตจอมทองดีกวานี้ เพราะฉะนั้นเราทําเลย เราไมตองรอเปน 

ส.ส. และเราทําเลย เราไมตองรอเงิน เราประสานความชวยเหลือ 

เราพูดใหเสียงดังขึ้น ตรงไหนที่เราใชแรงไดเราใชแรง และเราคิด

วาโอกาสมีอยูทุกวัน เราไมตองรอใหใครให โอกาส เราให โอกาสกับ

ตัวเอง 

สวนการเลือกตั้งรอบหนา อนเช� อมั่นวาสิ่งที่เราทํามาทุก

วัน ตั้งแตวันที่เราแพจนถึงวันนี้ และจนถึงวันเลือกตั้งครั้งหนา คือ

บทพิสูจนที่จะทําใหคนในพื้นที่ไดเห็นวาเรามีความตั้งใจและเรา

ทําจริง โดยกระแสตอบรับจากพื้นที่ ถือวาตั้งแตวันแรกจนถึงวัน

นี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเร� อยๆ และไดรับความเมตตาและ

ความเอ็นดูจากพี่นองชาวจอมทอง ที่เวลาเราไปบานไหนเขารูจัก 

และใหการตอนรับและสนับสนุนเปนอยางดีเกือบทุกอยางที่เราทํา 

-พอเขามาทํางานการเมือง สิ่งที่เคยมองไวกอนหนานั้นกับ

ประสบการณจริงที่ ไดรับ แตกตางกันหรือไม? 

ก็ถือวาแตกตาง เพราะวาเม� อเขามาอยูในแวดวงการเมือง

จริงๆ เราไดเห็นอะไรที่เปนรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น  ไดเห็น

บทบาทหนาที่หลายอยางของนักการเมือง แตกอนเราไมรูหรอก

วาสิ่งที่นักการเมืองทํามีอะไรบาง สิ่งที่เราเคยสัมผัสกอนหนานั้น

คือ นักการเมืองมาเดินแลวสวัสดีประชาชน ย� นใบแนะนําตัวแลว

หาเสียง ซึ่งสิ่งนั้นเปนแคเสี้ยวเล็กๆ ถามวาการเมืองทําใหเกิด

ประโยชนหรือจะทําใหเกิดโทษกับประเทศชาติก็ได สิ่งที่เราไดเห็น

ก็คือเม� อเราเขามา และไดเห็นวาบางคนใชอํานาจทางการเมืองไป

ในทางที่ผิด เราก็ไมไดทํา เราเลือกที่จะเลี่ยงหรืออยูใหหาง  กับ

อีกแบบหนึ่งคือ การที่ใชการเมืองใหเกิดประโยชนกับทั้งประชาชน 

และพัฒนาตัวเองใหมากขึ้น เราก็เลือกการที่ใชการเมืองใหเกิด

ประโยชนกับประชาชน เลือกที่จะใชตรงนั้นมากกวา 

ยกตัวอยางที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ ความเปนนักการเมืองตอน

นี้ที่ไมวาอนจะมีตําแหน�งหรือไมมีตําแหน�ง จะเปน ส.ส.หรือไมได

เปน ส.ส. แตเราเปนอดีตผูสมัคร ส.ส.  เม� อเราตั้งใจจริงแลวเรา

ไปประสานหรือขอความชวยเหลือหน�วยงานตางๆ เชนสํานักงาน

เขตหรือการไฟฟา ใหเขาเขามาชวยดูแลพื้นที่ไดสะดวกมากขึ้น 

ไมใชวาเพราะเราเปนนักการเมือง ซึ่งทําใหเราไดรูจักคนเพิ่มมาก

ขึ้น แลวเราใชความรูที่เราเรียนมาดานกฎหมาย เราก็ทําหนังสือ

ประสานแจงปญหาไป เชนตรงจุดไหนไฟดับ น้ําทวม ถนนไม

ดี อยากใหสํานักงานเขตเขามาดูแล ซึ่งโดยหนาที่ของหน�วยงาน

ราชการที่มีหนาที่ตองดูแลขอบเขตหนาที่ตรงนี้  เขาก็เขามาทําได 

เปนการประสานโดยใชความรูของเรา 

-มองอยางไรกับทาทีของคนรุนใหมที่มีตอสถาบันฯ ในชวง

ที่ผานมา?

คิดวาตอนนี้ในเร� องสถาบันหลักของชาติ เปนสิ่งที่อยูคูกับ

ประเทศไทยมาชานาน ทําใหประเทศไทยดํารงอยูไดจนถึงทุกวัน

นี้ การแสดงความเห็นหรือความรูสึกนึกคิด ณ ตอนนี้ คิดวาคนรุน

ใหมเขามีความเขาใจในประวัติศาสตรความเปนมาเพิ่มมากขึ้น แต

เดิมการแสดงความเห็นที่ออกมากอนหนานี้ อาจแสดงออกมาจาก

ความไมเขาใจ หรือวาฟงตอๆ กันมา เร� องของการหลงไปในกระแส

ของโซเชียลมีเดีย แตเม� อเวลาผานไปเขาตั้งหลักได เขาก็หาขอมูล

หาขอเท็จจริง ในชวงเวลาที่ผานมาพบวาคนรุนใหมก็หาขอมูลเพิ่ม

มากขึ้น เพราะปจจุบันการหาขอมูลตางๆ ทําไดงายขึ้นไมตองไปหา

ที่หองสมุด เขาหาไดในอินเทอรเน็ต ในโทรศัพทมือถือ เกิดความ

เขาใจเพิ่มมากขึ้นวาทําไมตองมีสถาบันพระมหากษัตริย ตองมี

สถาบันชาติ ศาสนา เขาก็กลับมามีความเขาใจเพิ่มมากขึ้น

 เม� อถามถึง วางอนาคตการเมืองหลังจากนี้ ไวอยางไร ทิพา

นัน พูดถึงเร� องนี้วา อนาคตการเมืองของเรา ณ ตอนนี้ เราไมได

มองถึงเร� องวาจะตองไปอยูในตําแหน�งไหนยังไง อันนั้นขึ้นอยูกับ

โอกาสและปจจัยอ� นๆ แตอนาคตการเมืองของเรา ณ วันนี้ อยาก

ทําใหสิ่งที่เราเห็นตลอดระยะเวลาที่เขามาแวดวงการเมือง ไม

วาจะเปนเร� องของเด็ก  เร� องของพื้นที่ ซึ่งตองการใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางเปนรูปธรรมจริงๆ อันนี้คืออนาคต

การเมืองที่เราจับตองไดและสามารถทําได 

สวนที่หลายคนอยากรูวาที่ผานมา เหตุใดถึงมักออกมาให

สัมภาษณในเชิงตอบโตฝายคาน จนถูกมองวาเปนทีมปกปองนายก

รัฐมนตรี ทิพานัน ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บอก

ถึงบทบาทในสวนนี้วา เร� องการใหขาวหรือความคิดเห็นตางๆ เรา

แสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่เราเห็นวา

เร� องไหนคือขอเท็จจริงที่ควรนํามาชี้แจงตอประชาชนและสังคมให

ไดรับรู เลยเปนที่มาของการที่วา ทําไมที่ผานมาถึงใหขาวหรือขอคิด

เห็นในเร� องตางๆ ซึ่งชวงปจจุบันตองยอมรับวาเร� องเฟกนิวส ขอมูล

ขาวสารตางๆ มีการถูกบิดเบือน เราไมไดมาปกปองนายกรัฐมนตรี 

หรือมาปกปองใครแบบไมลืมหูลืมตา แตทั้งหมดอยูบนพื้นฐานของ

ความถูกตอง และตองการใหประชาชนไดขอมูลที่เปนประโยชน 

-บางคนมองวาเปนหนึ่งในทีมคอยพิทักษนายกรัฐมนตรี?

เราก็เห็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ตองการพัฒนา

ประเทศ เพราะฉะนั้นในบางจุดที่ไมมีคนชี้แจงให  เราก็ยินดีจะ

ชี้แจงใหประชาชนทราบ.

สิ่งที่ทําใหเราสนใจการเมืองคือ การเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ได ทําใหประชาชนอยูดีกินดีได แกไขความยากลําบากหรือปญหาของประชาชนไดดวย

การเมือง นักการเมืองสามารถผลักดันหลายอยางที่เปลี่ยนแปลงไดจริงๆ จุดนี้เปนจุดที่

ทําใหเราสนใจวา ถาเราอยากทําใหประเทศชาติเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา หรือเราอยากจะ

ชวยเหลือคนอ� น การเมืองก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําใหเรามีโอกาสตรงนั้น

ช
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